
 ๑๐๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๔๙/๑ 
 
จาก ๑๓,๕๐๐ บาท เหลืออยู ๑๐,๐๐๐ บาท ซื้อไมซื้อจะไปขายที่ไหน เพราะชวงนี้ 
เปนชวงที่ขาวนาปรังกําลังจะออกเก็บเกี่ยว ชวงเมื่อ ๒ อาทิตย  ๓ อาทิตยที่แลวขาวยังอยู
กับโรงสีอยูกับพอคา แตพอขาวชาวนาจะออกราคากลับลงแลวจะไปขายใหใคร ตรงนี้
กระทบมาก ชีวิตชาวนาไมรูจะอยูกันอยางไร ปุยก็แพง น้ํามันก็แพง น้ํามันขึ้นไมมีสาเหตุ 
ปุยขึ้นไมมีสาเหตุ แตขาวพอขึ้นบางขึ้นเพียงแคเหมือนกับปนราคาใหมันหรูหราแคนั้นเอง 
ตรงนี้เรายังเห็นใจทานรัฐมนตรีเพราะผมถือวาทานเปนคนเกง ทานกลับมาอยูในสภา 
และเปนรัฐมนตรีแหงนี้ กอนที่ทานจะมาคณะปฏิวัติเขาก็ผลาญงบประมาณที่ไปซื้อขาว 
พอสมควร ชาวนาเขาก็บอกผานผมมาวาทานมิ่งขวัญทานไมไดหลับไมไดนอน บางครั้ง
ยังเห็นใจทาน แตวันนี้จะใหเห็นใจทานที่สุดก็คือทานตองแกไขใหชาวบานเพราะ  
๑. ผมเปนลูกชาวบานลูกชาวนาจึงมาถามแทนกัน ประเด็นที่ผมจะถามทานก็เอาเรื่องจริง 
มาถามกันนะครับ 
   คําถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายรักษาระดับราคาขาวนาปรัง ขาวสุพรรณ 
ขาวชัยนาท ขาวปทุม ที่ชาวนาบางครั้งปหนึ่งทํา ๓ รอบไดอยางไร เมื่อ ๒ อาทิตยที่แลว
เกวียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท ไปซื้อหนาบาน ความชื้นไมตองพูดถึง เมื่อสองอาทิตยกอน 
เกี่ยวสด ๆ แลวขายไป ๑๓,๕๐๐ บาท วันนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท พอคาเกี่ยงกันซื้อครับ  
พอคาไมซื้อ จึงอยากจะขอทราบรายละเอียดวาทางทานรัฐมนตรีจะมีวิธีแกไขใหกับ
ชาวนาชาวไรไดอยางไร ขอบคุณมากครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :   
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมคงตอบประเด็นสั้น ๆ ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ถามมาวาราคาขาวเปนอยางไร อยางที่ผมเคยเรียนตอนแรกเลยตอนผมเขามา 
รับตําแหนงใหม ๆ เกวียนซึ่งเปนภาษาชาวบาน ฝร่ังเขาซื้อขายเขาเรียกวาตัน เกวียนหรือตัน
ก็คืออันเดียวกันแลวแตเราจะเรียก ผมจะใชคําวา ตัน ปรากฏวาราคาตันหนึ่งตอนนั้น 
 



 ๑๐๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๔๙/๒ 
 
๑๐,๐๐๐ บาทเศษ แลวพอตอนหลังผมก็บอกวาอยาเพิ่งขาย แลวพอไปถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
ผมก็บอกไดเวลาขายแลวก็ทยอยขายออกมา ตอนนี้ถามวาแลวอยู ๆ เมื่อประมาณสัก  
๒ อาทิตย อยางที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถามผานทานประธาน ผมใครเรียนวา 
รูสึกราคามันทําไม ถาเปนภาษาชาวบานเขาเรียกมันสวิง (Swing) ขึ้น สวิงลง มันบัมพ 
(Bump) ขึ้น บัมพลงแปลก ๆ ผมก็อยากจะเรียนเหตุผล สาเหตุ แลวก็ทางออก ผมจะพูด
คละกันวาเหตุผลคืออะไร สาเหตุคืออะไร ทางออกคืออะไร ปนกันหมดดังตอไปนี้  
   ประการที่ ๑ ตลาดโลกตอนนี้คอนขางผันผวนมาก แตจะบอกวาผันผวน
อยางไรก็แลวแต ผมยืนยันนะครับ วันนี้ นายบัน คี มุน ซึ่งเปนเลขาธิการสหประชาชาติ  
ไดประกาศแลววาเกิดภาวะวิกฤติอาหารโลก เพราะฉะนั้นขาวนี่จะถือวาเปนเรื่อง 
โรคขาดแคลน 
   ประการที่ ๒ สิ่งที่ผมถือโอกาสเรียนใหทานทราบเลย ผมเพ่ิงมีโอกาสไดไป
ประชุมกับรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศ ในที่ประชุมนั้นหัวขอหนึ่งที่ทุกคนใช
เวลาถกกันมากที่สุดเลย เขากลัววาประเทศไทยจะไมยอมสงออกขาว ซึ่งปจจุบันนี้ 
เราเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก แลวมีอัตราสวนการสงออกขาวอยูที่ประมาณ  
๔๑-๔๕ เปอรเซ็นต เขากลัวเราจะไมสงออก 
   ประการที่  ๓  ถาฟงดูจากขอที่  ๑  ขอที่  ๒  แลวมันจะตอบเหตุผล 
ดวยตัวมันเองวาความตองการตลาดมีมากเหลือเกิน ผมขอถือโอกาสเรียนใหทาน 
ทราบเลย ผมขออนุญาตเรียนทานประธานวา ตัวเลขคําสั่งซื้อที่มารออยูปจจุบัน
โดยประมาณ ๖.๗ ลานตัน วันนี้มารออยูแลว ถาสมมุติเราไมกินขาวแมแตเม็ดเดียว  
แลวขาวเปลือกที่ออกมาเปนขาวสารได ๔ ลานตันเศษ ๆ เรายังไมพอขายเขาเลยครับ ---- 
 

 - ๕๐/๑ 
 
                          



 ๑๐๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุภาภรณ ๕๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นขอใหทานสบายใจไดวาราคาขาวที่วาตกต่ํามันไมไดเกิดจากอะไรหรอกครับ 
มันเกิดจากการเลนเกมของ ขออภัยที่ตองใชคํานี้ พอคาคนกลางบางกลุมเทานั้นเอง  
แลวมันอาจจะเกิดตกใจกันหรืออะไรกันก็แลวแต ขอใหทานยึดมั่นถือม่ัน ผมเปนคนพูด
แลวขอยืนยันวาผมพูดจริง ทําจริง และเปนขอมูลที่แทจริง อันนี้ถาถามผมวาผมจะพูด
ผานทานประธานไปยังพี่นองเกษตรกรที่ฟงการถายทอดนี้อยู อยากจะบอกวาราคาขาว
ตามที่แนะนําใหขายยังคงเปนไปตามนั้นอยู 
   อีก ๒ ประการสุดทายที่ผมตองเรียนใหทราบ ผมอยากใหทานสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทุกทานไดรับทราบ ผมขอเรียนผานทานประธานวา ๒ เร่ืองนี้สําคัญ 
การทําขาวถุงออกมาเราจะใชทฤษฎีทยอยซื้อทยอยขาย ทยอยขายทยอยซื้อนั่นคืออะไร 
เชน ทําขาวถุงออกมา ๑ แสนตัน ก็จะซื้อกลับเขา ๑ แสนตัน ราคาที่กระทรวงพาณิชย 
รับซื้อจะอยูที่ประมาณ อันนี้ผมขออนุญาตออกตัวใหชัดเจน เปนความเห็นของผมอยูที่ 
๑๒ ,๐๐๐–๑๔,๐๐๐  บาท  ขาวเปลือกขาวเจาครับ  อันนี้คือราคากลาง  ซึ่งผมวา
คณะกรรมการในการพิจารณาขาวถุงซึ่งเปนอีกคณะหนึ่งเขาก็จะเห็นแนวนี้หรือทํานองนี้
เพราะฉะนั้นราคามันจะอยูประมาณนี้  
   ประการสุดทาย ประโยคที่ผมจะกราบเรียนผานทานประธานประโยคนี้ 
ถาผมพูดออกไป ผมขออภัยที่ผมจําเปนตองพูดแลวความเด็ดขาดชัดเจนตรงนี้ตองเกิดขึ้น 
ถาพอคาสงออก พอคาคนกลาง หรือโรงสียังคงไปใชกรรมวิธีบางอยาง แลวไปกดราคา
ชาวนามาก ขอใหชาวนาโปรดสบายใจไดวา ขอ ๑ ติดตอตรงมาที่กระทรวงพาณิชย  
เราจะจัดการให จัดการนั้นแปลวาอะไรครับ รับซื้อให ถาเกิดทุกคนยังวุนวายยังไปทําให
ราคาปนปวน สิ่งสุดทายที่ผมจะเรียนผมจะขออนุมัติดวยขอกฎหมาย ดวยมติคณะรัฐมนตรี
ทุกอยางเพื่อจะทําการรับซื้อโดยกระทรวงพาณิชยและสงออกโดยกระทรวงพาณิชย 
ไปยังทุกรัฐทั่วประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นผมบอกเลยขาวที่เรามีอยูจะไมพอขาย  
ถาชาวนาไดยินประโยคนี้แลวโปรดฟงชัด ๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมขอย้ําโปรดฟงอีกครั้งหนึ่งครับ 
ชาวนาขายขาวใหไดราคา ถาทานขายขาวเปลือกขาวเจา ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท  
ผมยืนยันครับ แลวถาเกิดมีปญหามากทั้งพอคาคนกลาง ทั้งโรงสี ทั้งพอคาสงออก 
 



 ๑๐๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุภาภรณ ๕๐/๒ 
 
มีเลหเหลี่ยมทางการคาที่จะไปกดขี่ใหชาวนาไดรับความเดือดรอน ผมจะขออนุมัติ 
ทุกอยางเพื่อจะทําการซื้อและสงออกดวยตัวเอง เพราะฉะนั้นจบนะครับ ผมบอกเลย
อาชีพของทานจะจบทันที แลวผมขอยืนยันวาผมจะทําอยางนั้นจริง ๆ ขอบพระคุณครับ
ทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขออภัยทานสุชาตินิดหนึ่งครับ  ยินดีตอนรับขาราชการจากประเทศกัมพูชาครับ  
เชิญทานสุชาติ 
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กอนที่ผมจะไปถึงคําถามขอที่ ๒ ก็ตอง
กราบขอบคุณทานรัฐมนตรีแทนชาวบาน เพราะวาเมื่อกี้นี้ชาวบานจากจังหวัดลพบุรี 
ของผมเปดวิทยุฟงอยู ไดโทรศัพทมาบอกวาทาน ส.ส. ถามตรงประเด็น แลวอีกอยางหนึ่ง 
ทานก็ตอบประกาศชัดเจน มันจะมาเขาคําถามขอที่ ๒ ของผมพอดี ทานรัฐมนตรี 
ตอบไปกอนแตก็ไมเปนไรเอาคําถามไปถามอีกครั้งหนึ่ง เพราะวากอนที่ผมจะมาเปน
ผูแทนราษฎรพอแมทํานามาจนนาเปนของตัวเอง ผมย้ําตลอดวาชีวิตชาวนาไมเคยร่ํารวย 
มีแตจนกับเจง ๒ อยาง ถาวันนี้รัฐมนตรีพูดขึ้นมาทําใหชาวบานอยูที่บานผมเริ่มชื่นใจ  
เร่ิมมองเห็นวาประเทศกําลังจะไปในทางที่ดี  
   คําถามที่ ๒ รัฐบาลมีวิธีแกไขควบคุมพอคาคนกลางอยางไร เพราะรัฐบาล
ไมไดออกไปซื้อเอง ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

        - ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลักษณ ๕๑/๑ 
 
พอคาคนกลางเปนคนประสานกันเองเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันไวใชวิธีโทรศัพท ฝากไปถึง
รัฐมนตรี พอคาจังหวัดสิงหบุรีโทรศัพทไปถึงพอคาจังหวัดลพบุรีบอกวาราคาขนาดนี้ 
ไมตองไปซื้อเดี๋ยวก็ตองขาย ชีวิตชาวนาเหมือนผีถึงปาชา เพราะอะไรผมถึงบอกวา 
เหมือนผีถึงปาชา เพราะพอคาเลนบอกวาถาความชื้น ๒๕ เปอรเซ็นตจะตองไดราคา
ขนาดนี้ ๑๔ เปอรเซ็นตไดขนาดนี้ มันไมมีหรอกครับ เพราะวาชาวนาไมมีไซโล ชาวนาไมมี
ที่ เก็บพอโดนฝนตกหนอยหนึ่งพอคาก็กดลงมาเกวียนละ  ๑ ,๐๐๐-๒ ,๐๐๐  บาท  
ถามชาวนาขายหรือไมขาย ไมขายจะเอาไปเก็บไวที่ไหนครับทานรัฐมนตรี มันตองบูด  
มันตองเนา ผมถึงบอกวาชีวิตชาวนาเหมือนผีถึงปาชาแลวครับไปถึงตองเผา คําถามที่ ๒ 
ของผมก็มาตรงที่วารัฐบาลมีวิธีแกไขมาตรการควบคุม กํากับ ลงโทษพอคาคนกลาง 
ที่ใชวิธีโทรศัพทขามจังหวัดไปกดราคาชาวนาไดอยางไร อยากทราบรายละเอียดวา 
ทานจะกําหนดวิธีอยางไร แตเมื่อกี้ทานรัฐมนตรีไดตอบไปแลววา ประกาศอีกครั้งหนึ่ง  
ก็อยากจะฟงประกาศครั้งที่ ๒ ขอบคุณมากครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมอยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ พอคาสงออก  
พอคาคนกลาง โรงสี พอคาที่หนานาหรือหยง สิ่งที่ผมอยากจะขอรองผานสภาแหงนี้ 
ก็คือวาที่ผานมานั้นอํานาจตัดสินใจในการกําหนดราคาไปยังชาวนาคือราคาสั่งซื้อจาก
ตางประเทศหรือเอฟโอบี ไพรซอยางที่บอก ทุกคนจะเก็บมาเปนทอด ๆ รับออเดอร 
(Order) จากเมืองนอกเสร็จหยงมากําหนดราคา หยงไปที่โรงสี โรงสีพอคาคนกลาง  
พอคาคนกลางไปพอคาหนานา สิ่งที่ชาวนาไดรับคําสั่งสุดทายก็คือวาปนี้ขาวราคาไมดี
ขายเถอะ ๕,๐๐๐ บาทตอเกวียน ปที่แลวประกัน ๖,๕๐๐ บาทตอเกวียน ขายไดจริง ๆ 
๔,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาทตอเกวียน ปนี้ผมเพ่ิงมาเปนรัฐมนตรีนองใหมดวย หลายคนบอกวา
ผมหัดขับ  แตผมก็ไดพยายามใชความรู ในเชิงวิชาชีพของความเปนภาคเอกชน  
 



 ๑๐๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๕๑/๒ 
 
ผมตัดสินใจที่จะบอกราคาใหรูตั้งแตเบื้องตนวาชาวนาเก็บขาวไวเถอะ เมื่อถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
แลวผมจะสงสัญญาณ พฤติกรรมเหลานี้ผมขออนุญาตกราบเรียน ผมอาจจะใชคําพูด 
ดูรุนแรงแตความหมายมันคืออยางนั้น การปฏิวัติของชาวนาไดสําเร็จแลว วันนี้ชาวนา
เปนคนกําหนดราคาขายเพราะจะไมมีพอคาที่ เขาไปรับซื้อคนใดกลากําหนดราคา 
โดยไมมีของอยูในมือเปนอันขาด เพราะฉะนั้นพอคาสงออกจะกําหนดราคาตั้งราคาได
ตอเมื่อเขามีขาวมาจากหยง หยงจะกําหนดราคาไดตองมีราคามาจากพอคาโรงสี  
มันจะเปนทอด ๆ อยางนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดบอกวา 
เขาไปออนซื้อขาวถึงชาวนาตี ๔ ตี ๕ เกี่ยวฟรี เดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่น (Promotion) เกี่ยวใหฟรี 
ขนใหฟรี อันนั้นเปนเรื่องจริง แตคราวนี้คําถามตอบอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมพยายามที่จะ 
ไมลงไปแทรกแซงในการสงออกใด ๆ ทั้งสิ้น แลวขอยืนยันผานทานประธานใหสมาชิกสภา 
ผูทรงเกียรติไดทราบวา ประเทศไทยยังคงเปนประเทศเดียวที่ปลอยใหมีการสงออกขาวโดย
เสรีและไมไดจํากัดโควตา อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ ของโลก ทุกคนกําหนด
หมดแลวเอกซพอรต แบรนด (Export brand) ทั้งสิ้น วันนี้ถนนทุกสายมุงมาสูประเทศ
ไทย ผมขออนุญาตยกตัวอยางใหทานสมาชิกไดทราบ รัฐมนตรีจากฮองกงเขามาพบผม
แลวขอเจรจา เขาใชเวลาคุยอยู ๑๕ นาทีเทานั้น เขาบอกวาเขามีอยู ๒ ประเด็น 
ที่ตองการพูด ขอ ๑ ประเทศไทยยังคงจะขายขาวใหเขาอยูตามคําสั่งซื้อเดิมหรือเปลา  
ขอ ๒ เขาเขาใจดีวาราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดโลก เพราะฉะนั้นเขาไมเกี่ยง 
เร่ืองราคา นี่คือตัวอยางรัฐมนตรีที่ ๑ --------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๒/๑ 
 

                  



 ๑๐๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๕๒/๑ 
 
รัฐมนตรีอีก ๒ ทานมาจากประเทศติมอร เลสเต สิ่งที่ตองการเหมือนกันขอซื้อขาว  
แลวเมื่อเชาวันนี้กอนที่ผมจะมาที่นี่รัฐมนตรีจากประเทศมาเลเซียบินเขามาหาแลวขอพบ 
พบทานนายกรัฐมนตรีสมัครดวย พบผมดวย แลวก็จะพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณดวย ประโยคสั้น ๆ เลย ขอสั่งซื้อขาว ๕ แสนตัน เพราะฉะนั้นพอแมพี่นอง
ชาวนาโปรดฟงใหดี ๆ ขาวที่ทานมีอยูในมือนั้นมีคาดั่งทองแนนอน ถาทานเชื่อขาว 
ที่บิดเบือนหรือเชื่อขอมูลขาวลือที่พอคาพยายามจะทุบราคาทานลง อันนั้นผมถือวา 
ผมไดบอกขอมูลและเตือนทานแลว ผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง ขายใหไดราคา เร่ืองความชื้น 
กับวิธีคิดแบบเดิม ๆ มันไดเปลี่ยนแปลงไปโดยหมดสิ้นแลว วันนี้ขาวที่เขาเก็บมาที่เขา
เกี่ยวมามันเปนหนาที่ที่วาโรงสีหรือพอคาคนกลางที่รับซื้อเขาตองไปคํานวณการตาก  
การอบไซโล การสีและการสงออก เพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับ ทานคิดหลักดี ๆ  
ตามหลักเศรษฐศาสตร ทั้งโลกขาดขาว 
   ประการสุดทาย ผมอยากย้ําตัวเลขนี้อีกตัวเลขหนึ่ง วันนี้มีคําสั่งซื้อขาวสาร
มารออยูเพื่อจะซื้อขาวจากประเทศไทย ๖ ลาน ๗ แสนตันเรียบรอยอยูแลว เราไมมี 
ขาวขายใหเขาหรอกครับ เรายังจะตองเก็บไวกินดวยบางสวน ถาทานตกใจและทานรีบขาย
ตามคําที่เขาหลอกทานและเขาใชไดผลมาตลอด ผมรูสึกไดเพียงอยางเดียวก็คือผมเสียใจ
แลวผมกราบเรียนทานประธานนะครับ ผมอยากใหชาวนามีความสุข เพราะฉะนั้นปนี้ 
จะใหผมพูดอีกกี่สิบครั้งผมก็จะพูดวาเปนปทองของชาวนาไทยโดยแทแลวก็เปนปทอง 
ของคนไทยดวย ขอบคุณครับ 
   (การประชุ มดํ า เ นิ นมาถึ ง ตอนนี้  นายสมศั กดิ์  เ กี ย รติ สุ ร นนท  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่งไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท 
วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสุชาติครับ 
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธาน กราบเรียน 
ทานรัฐมนตรีอีกครั้งกอนจะไปเขาขอที่ ๓ ทานก็ไดพูดผานพี่นองประชาชนที่รอฟงอยู 
 



 ๑๑๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๕๒/๒ 
 
ทั้งประเทศ พี่นองก็คงจะชื่นใจนะครับวาถามันเปนอยางนี้ได ที่ทานรัฐมนตรีบอกวา 
ราคาขาวจะตองขึ้นอีกแนนอน เพราะวาขาวเปลือกยังมาซื้ออีกมากมาย ขาวสารจะสง 
ไปอีกหลายลานตันยังสงไมได ความจริงอยางที่ทานวากลไกมันอยูที่พอคาคนกลาง  
ถาแกปญหาพอคาคนกลางไดชาวบานก็คงชื่นใจ เพราะวาทานก็คงจะเห็นวากอนหนา 
ที่ รัฐบาลนี้จะมาประมาณ  ๓ เดือน  แตกอนจริงอยางที่ทานบอก  ประกันราคาไว  
๖,๔๐๐ บาท จังหวัดลพบุรีซื้อกัน ๕,๒๐๐ บาท จังหวัดสิงหบุรียังซื้อกัน ๕,๕๐๐ บาท 
พอคาโทรศัพทขามจังหวัดเอา ถาเอาขาวไปขายจังหวัดสิงหบุรีได ๕,๕๐๐ บาท ขายที่
จังหวัดลพบุรีได ๕,๒๐๐ บาท อยางที่ทานรัฐมนตรีเปนคนบอก แตชาวบานก็ยังฝาก
ขอบคุณมาทางผม เพราะวาที่ผานมาเขาบอกวาเกิดจากทองพอทองแมไมเคยเห็นขาว
ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท เพิ่งมามีในรัฐบาลนี้ แตผมก็อยากเห็นรัฐบาลนี้ เพราะผมก็เปน 
คนของรัฐบาลนี้อยากจะเห็นทําตอไป เพราะวันนี้ที่ผมพูดประเด็นแรก วันนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เร่ิมจะขายไมได ทานก็ยืนยันวาตองมีแนนอน ก็ตองกราบขอบคุณแทนพี่นองชาวบาน 
อีกครั้งหนึ่ง 
  คําถามสุดทาย  รัฐบาลมีนโยบายจะรับจํานําขาวนาปรังไดหรือไม  
เพราะรัฐบาลมีแคประกันราคาขาวนาปแคนั้นเอง ขาวนาปรัฐบาลประกันไว ผมยกตัวอยาง  
เมื่อปที่ผานมาประกันไว ๖,๕๐๐ บาท ไปซื้อชาวบานแค ๕,๒๐๐ บาท นั่นคือขาวนาป 
แตวันนี้ตองเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีวา ภาคกลาง ผมใชคําวา ภาคกลาง 
ภาคกลางเปนพื้นที่ที่น้ําเขานาไดสะดวก เดี๋ยวนี้ชาวบานเขาไมมีนาปแลวครับ เขามี  
๓ ฤดูเลย เดี๋ยวนี้ไปพัฒนาพันธุขาวทํา ๔ รอบ ไมรูละน้ําผานนาทํานาไวกอน ชีวิตชาวบาน
น้ําผานทํา มันก็เลยไมมีการประกันราคา ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๓/๑ 
 

               



 ๑๑๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๓/๑ 
 
พอคาก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้ เพราะพอคาจะไปบอกวานาปประกันไว นาปรังไมไดประกัน 
ก็เลยอยากจะฝากทานรัฐมนตรีวาทางรัฐบาลมีนโยบายประกันขาวนาปรังหรือไม  
อยางที่ทานรัฐมนตรีบอกวาสั่งซื้ออีกเปน ๕ แสนตัน สั่งซื้ออีกไมรูเทาไร แตถาประกันไววา
ชาวนาจะเกี่ยวขาวรัฐบาลประกันใหเลย นาปรัง ๑๓,๕๐๐ บาท รับรองวามีคนไปเกี่ยว 
ถึงหนาบาน ผมวาชาวบานนั่งอยูที่บานจากที่จะไปซื้อมอเตอรไซควันนี้ก็คงจะกลับไป 
จองฟอรจูนเนอรเหมือนเดิม ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญครับ 
  นายมิ่งขวัญ   แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมมี ๔ ประเด็นที่จะเรียนใหทราบสั้น ๆ ดังนี้ 
   ๑. ผมอยากจะย้ําวายุทธศาสตรการบริหารจัดการขาว วันนี้มันตอง 
ถวงสมดุลระหวางคน ๓ กลุม กลุมที่ ๑ คือชาวนา กลุมที่ ๒ ก็คือผูบริโภคหรือคนกินขาว 
กลุมที่ ๓ คือพอคา สําหรับพอคานั้นคงไมตองไปหวงเขาหรอกครับ ถาเขาซื้อแพง 
เขาก็ตองขายแพง เขากําไรเขาก็ตองมีขาดทุนมันเปนของธรรมดา คนที่ผมหวงมากที่สุด 
ก็คือคนกินขาวกับชาวนา อันนี้น้ําหนักของทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถามมา 
จะอยูตรงชาวนา ผมก็อยากจะพูดวาการทํากลไกการตลาดกับทํายุทธศาสตรการตลาดนั้น 
สําหรับขาวมันไมใชวาวางยุทธศาสตรไว ๓ เดือนเปะ ๖ เดือนเปะตองไมกระดุกกระดิก 
แลวถึงเวลามาตรวจสอบกัน ผมเรียนทานเลยนะครับ บางคนบอกวาทําไมผมเปลี่ยน
กลับไปกลับมา วันหนึ่งจะทําขาวถุง แลววันหนึ่งก็ไมทําขาวถุง แลววันหนึ่งก็ตัดสินใจ 
ทําขาวถุง วันหนึ่งก็บอกวาอยางนี้ วันหนึ่งก็บอกอยางนี้ ผมยืนยันนะครับสติสัมปชัญญะ
ถึงครั้งที่แลวผมจะหกคะเมนตีลังกาไปครั้งหนึ่ง ผมยังสมองสติปญญายังดีเหมือนเดิม  
แตวาทําไมตองปรับยุทธศาสตรอยางนั้น เหตุผลสั้น ๆ เลย เพราะวายุทธศาสตรการคา
ขาวระดับโลกมันตองพลิกเกมกัน ไมใชวันตอวัน เชา กลางวัน เย็น วันนี้ดัชนีราคา 
เมืองนอกที่เทาไร เอฟโอบี ไพรซเทาไร ยูเอส (US) ดอลลารเทาไร ราคาขาวฮองกงเทาไร  
 



 ๑๑๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๓/๒ 
 
ราคาขาวที่ตลาดกลางเทาไร อันนี้มันตองดูตลอด เพราะฉะนั้นขอ ๑ ผมถึงบอกวาผมจะ
ปรับตัวใหตลอดเวลา  
  ๒. ถาไมจําเปนจริง ๆ ผมยังอยากใหมันเปนตลาดเสรีอยู เร่ืองสงออก 
ผมย้ํานะครับ เหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไมแบน (Ban) คนอื่นเขาหามสงออก 
กันหมดแลว แลวยิ่งขออภัยนะครับที่มีความจําเปนจะพูดถึงประเทศเพื่อนบานเราที่เกิด
พายุถลมเขาก็ไดรับความเสียหาย วันนี้ทุกคนเดือดรอนกันหมด แลวถาจะเอยชื่อตอไปอีก 
ประเทศฟลิปปนส ประเทศอื่น ๆ ประเทศอินโดนีเซีย ทุกประเทศผมย้ําอีกครั้งวา 
เขาอยากไดขาว แลวขาวนั้นหลายคนก็จะตองมาซื้อจากประเทศไทย ฉะนั้นผมยัง 
อยากใหเปนตลาดขาวเสรีอยูจะยังไมเขาแทรกแซง  
  ๓. ผมอยากจะขอรองครั้งสุดทาย เพราะวาคงเปนการตอบที่จะหมด
คําถามแลวก็คือวาทั้งพอคาสงออก พอคาคนกลาง ทั้งโรงสี พอคาขาวถุงไดกําไรกัน
พอสมควร ปนี้ผมวาทานมีความสุขกันหมดทุกคนอยูแลวถึงทานจะบนอยางไรก็แลวแต 
ผมยืนยันซีกพอคาผมบอกเลยวาทุกคนเอาตัวรอดและมีความสุข ไมตองไปหวง 
เพราะฉะนั้นเอากําไรกันพอสมควร และที่สําคัญสิ่งที่จะขอรองอยาไปกดขี่ชาวนาเขา 
  ขอสุดทายที่ผมอยากเรียนผานทานประธานไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก็คือวาราคา ผมยังยืนยันวาราคาควรจะอยูที่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาทของขาวเปลือก 
ขาวเจา ถามีความจําเปนจริง ๆ ฟงใหดี ๆ เพราะผมจะพูดอีกครั้งหนึ่ง ถามีความจําเปน
จริง ๆ ผมจะขออนญุาตลงมากวานซื้อขาวในตลาดเองและจะสงออกขายทั่วโลก ถามาถึง 
ตอนนั้นอยามาหาวาผมแทรกแซงกิจการ ผมขอยืนยันถามีความจําเปน แตผมอยาก
ปลอยใหเปนไปตามกลไกเสรีครับ ผมเรียนไวเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ  

 
                  - ๕๔/๑ 

 



 ๑๑๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ 
ทานวิทยามีอะไรหารือครับ  
  นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ กระผม วิทยา 
แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย  
ผมขออนุญาตเรียนผานไป ฯพณฯ รัฐมนตรีนิดหนึ่งคือนาน ๆ จะมีโอกาสรับฟงจากทาน
ใกลชิดอยางนี้ ผมนั่งฟงอยูตลอดตั้งแตทานตอบญัตติของสมาชิกทานอาคม แลวก็ 
ทานสุดทายทานสุชาติผมก็รูสึกเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกรูสึกก็คือยังมีความมั่นใจครับวา
ที่ ฯพณฯ ตอบยืนยันราคาขาวเกวียนละ ๑๒,๐๐๐–๑๔,๐๐๐ บาท ชาวนาฟงแลวชื่นใจ
แลวทานยังยืนยันขอมูลซึ่งเมื่อ ๒ อาทิตยกอนเปนอยางนั้น ผมก็เลยขออนุญาตเรียนผาน
ทานประธานครับ ทานรัฐมนตรีทานตื่นนิดเถอะครับ ผมตองปลุกทานใหตื่นนิดหนึ่ง  
เพราะวาขอเท็จจริงวันนี้ ราคาที่ทานพูดสมาชิกทั้งสภาสงสัยวาจะไปขายที่ ไหน 
ที่จังหวัดพัทลุงชุมนุมเพิ่งเลิกไปเมื่อสักครู เหลือเทาไรถามทานสมาชิกที่มาจาก 
จังหวัดพัทลุง ราคา ๘,๕๐๐ บาท เมื่อวานราคาสุดทายที่ผมสอบถามไปลุมน้ําปากพนัง 
แหลงผลิตขาวใหญที่สุดที่ภาคใตเหลือ ๘,๗๐๐ บาท พวกผมก็อยากได ๑๒,๐๐๐ บาท 
ชาวนาก็อยากได ๑๒,๐๐๐ บาท คราวนี้ทานก็บอกวาจะดําเนินมาตรการ ผมก็ไมอยากให
ชาวบานอยูในโลกของความฝน แลวไมอยากให ฯพณฯ รัฐมนตรีก็ฝนอยูกับตัวเลขซึ่งมัน
ไมสัมผัสความจริง ทานมาเจอกับพวกผมในสภาสิครับพวกผมจะเลาใหฟงวาจริง ๆ  
เปนอยางไร ก็ถามผานทานประธานสภาไปนิดเดียวครับ ๘,๗๐๐ บาทที่บานผม  
ถาจะเปน ๑๒,๐๐๐ บาทมีกระบวนการอยางไรถาทานสามารถทําได ผมคิดวาวันนี้ 
ทานมาสภาทานชวยเกษียนหนังสือถึงพาณิชยจังหวัด หรือกรมการคาภายในจังหวัด 
ทั่วทั้งประเทศ เกษียนหนังสือไปถึงผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศไปเลยวา 
ใครที่ซื้อราคาต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ บาท ใหผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เขาชะลอการซื้อขายทั้งหมด รอการซื้อจากกระทรวงพาณิชย ทานสั่งสิครับ แลวอยางนี้ 
ก็จะไดปฏิวัติชาวนาจริง ๆ อํานาจตอรองชาวนาจะไดมีจริง ๆ ไมใชปฏิวัติกันในเศษ
กระดาษครับ  



 ๑๑๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๔/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานรัฐมนตรีจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ผมตองตอบหรือเปลาครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอบก็ไดหรือไมตอบก็ไดครับ เพราะวาไดจบกระทูถามไปเรียบรอยแลว ก็แลวแต 
ทานรัฐมนตรีมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมตามความสมัครใจครับ  
   นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : ผมเปนนองใหมนะครับทานประธาน ผมก็ไมแนใจญัตติ กระทู  
อะไรตางกันไมตางกันอยางไร ผมหันไปมองทางนี้ทางนี้บอกไมตองตอบ ตกลง 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขออนุญาตเรียนทานรัฐมนตรีอยางนี้ครับวา เปนสิทธิของทานรัฐมนตรีจะตอบ 
หรือไมตอบก็ไดครับ หรือจะชี้แจงไมตองตอบก็ไดครับ  
   นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย)  : ถาอยางนั้นผมขออนุญาตชี้แจงใหความเห็นก็แลวกันดวยความเปน
สุภาพบุรุษนะครับ ผมอยากพูดแลวผมชอบพูดความจริงครับ ผมยืนยันที่ผมพูดกับทาน
มาตั้งแตตนจนจบผมลืมตาพูดผมไมไดหลับตาพูด เพราะฉะนั้นผมไมไดฝนแนนอน  
ผมบอกแลววาราคามันมีอยู ถาทานอยากใหผมทําอยางที่วา ผมตองกราบเรียนผาน 
ทานประธานนะครับ โรงสีในจังหวัดทานจะไมลุกมาดาทานแนนอนใชไหมครับ เพราะมันมี
จังหวัดที่เขารับซื้อดวยราคา ๑๐,๐๐๐ กวาบาทเต็มไปหมดเลยแลวมันอยูในมือผมนี้ดวย 
ผมอยากจะย้ําบอกวาถาไมอยางนั้นกระทรวงพาณิชยก็จะทําบางอยางซึ่งไมควรจะทํา 
เชน การเขาไปแทรกแซงโดยที่บางจังหวัดเขายังคงรับซื้อ ๑๐,๐๐๐ กวาบาทอยู ผมย้ํา 
นะครับวาเปนขาวสารขาวเจาในจังหวัดที่ทานบอกมา แตถาเขาไปซื้ออยางนั้นก็แสดงวา
ทานกําลังจะบอกโดยไมตั้งใจวาโรงสีในจังหวัดนั้น  ๆ  ไดกดราคาชาวนาแลวให 
ความไมเปนธรรมกับเขา ผมย้ํานี่ผมทําเพื่อทุกคน ผมไมมีเจตนาอะไรทั้งนั้น ผมกราบเรียน
ทานประธานดวยความเคารพอยางยิ่งตอสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ------------------- - ๕๕/๑ 



 ๑๑๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๕๕/๑ 
 
ผมจะชวยทําทุกสิ่งทุกอยาง ความจริงผมนัดแถลงขาว ๑๕.๓๐ นาฬิกา เร่ืองการเตรียมการ
ที่จะเปดการซื้อขายลําไยในตลาดตางประเทศ แลวกระทรวงพาณิชยอยูที่สนามบินน้ํา  
ผมจะขออนุญาตที่ประชุมนี้ไดไหมครับวาผมไดตอบคําถามเทานี้แลว ผมขออนุญาต 
ไปจากที่นี้ไดไหมครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานไปไดอยูแลวโดยสิทธิครับ เพราะจบกระทูถามแลวครับ  
  นายมิ ่งขว ัญ  แสงสุวรรณ (รองนายกร ัฐมนตรีและร ัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงพาณิชย)  : หรือครับ ผมไมแนใจครับ อยางนั้นผมขออนุญาตอยาหาวา 
อยางนั้นอยางนี้เลยครับ แลวอยางไรทานอยากจะเรียกผมมารับใชอยางไรจะมาพูดวา
อยางไรผมก็ยินดีจะปฏิบัติตาม ผมขอบพระคุณแลวถาเปนไปไดผมลงจากเวทีนี้  
เดี ๋ยวถาอยางไรทานนั ่งอยู ใกล ๆ กันทานก็คุยกันดีใชไหมครับ ๒ ฝ ง ฝ งนี ้ก ับฝ งนี้  
ถ าท านค ุยก ันด ีถามชื ่อ  ถามจ ังหว ัด  ถามโรงส ีมาแล ว เดี ๋ยวผมจ ัดการให คร ับ  
กราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ก็ตองขอขอบคุณทานรองนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ จบวาระกระทูถามแลวครับ ทานสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิก 
มาลงชื่อครบองคประชุม ผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปนะครับ  
    ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี นายแพทยวรงคครับ 
    นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก พอดีผมรอ 
เพื่อจะเขาสูวาระที่ ๒ ซึ่งเปนวาระที่ประธานจะแจงใหกับที่ประชุมไดรับทราบ เมื่อวานนี้
ทานประธานสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ผมไดมีโอกาสซักถาม
ทานประธานเกี่ยวกับหนังสือจาก ป.ป.ช. ที่มาถึงประธานสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทาง 
ทานประธานสมศักดิ์ไดบอกวาขณะนี้หนังสือเพิ่งมาถึงสด ๆ รอน ๆ เมื่อวานจึงไมได 
บรรจุเปนวาระชี้แจงของทานประธานและรับปากกับพวกเราวาวันนี้จะใหมีการถายเอกสาร 
 



 ๑๑๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๕๕/๒ 
 
เอกสารที่สงมาจาก ป.ป.ช. ถึงประธานสภาผูแทนราษฎร ผมไดตรวจสอบในสิ่งที่แนบไวบนโตะ  
เอกสารชุดนี้ยังไมไดครับ จึงขออนุญาตใหทานประธานไดโปรดสั่งการใหถายเอกสาร 
ชุดดังกลาวที่ทานประธานสมศักดิ์รับปากไวดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :      
ขอใหทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามที่ทานรองประธาน
สมศักดิ์ไดสั่งการไวเมื่อวานนะครับ  
  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี  
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒๓ พิจารณาใหความเห็นชอบการสรรหา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเปนการพิจารณาตอจาก 
การประชุมเมื่อวาน เมื่อวานทานรองประธานสมศักดิ์ไดปดการอภิปรายไปเรียบรอยแลว 
เพราะฉะนั้นวันนี้จะใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสมพงษ อมรวิวัฒน ชี้แจง 
โดยสรุป เชิญทานรัฐมนตรีสมพงษ อมรวิวัฒน ครับ 
  นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ กระผม สมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
จากจังหวัดเชียงใหม พรรคพลังประชาชน ตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานอยางยิ่ง
ที่ใหโอกาสกระผมไดขึ้นมากลาวสรุปในเรื่องเกี่ยวกับญัตติการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ตามที่ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางเมื่อวานนี้ ขอเรียนดวยความเคารพวา สํานักงาน 
ป.ป.ท. และการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวาจะเปน
องคกรที่แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมูขาราชการโดยตรงเลย 
นอกจากนั้นยังเปนการผอนปรนผอนเบาในเรื่องภารกิจของ ป.ป.ช. อีกดวย ทานประธาน
ที่เคารพครับ ในชวงเวลาของการคัดสรรคณะกรรมการ ป.ป.ท. อยางที่ไดกราบเรียน 
เมื่อวานนี้แลววาเปนชวงเปลี่ยนถายรัฐบาล ซึ่งมีรัฐบาลใหมเขามารับหนาที่ตาม 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ แลวก็ไดมี 
การแถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ตามที่ทานไดกรุณา 
 



 ๑๑๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๕๕/๓ 
 
รับทราบแลว หลังจากที่ไดกราบเรียนทานที่เคารพแลววา เมื่อไดทราบวา พ.ร.บ. นี้ 
เปน พ.ร.บ. ที่มีความสําคัญ ไดรับทราบ ไดรับการ บรีฟ (Brief) จากขาราชการประจํา
อยางดียิ่ง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๖/๑ 



 ๑๑๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๕๖/๑ 
 
ตองเรียนดวยความเคารพครับวา  ผมก็ไดเรงรัดในเรื่องเกี่ยวกับงานของกระทรวงมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องนี้ขอเท็จจริงมันมีอยูวารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในสมัย
รัฐบาลชุดที่แลวไดมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนขาราชการประจํามาทําหนาที่คัดสรร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทานตั้งไวโดยมีทานอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน  
ซึ่งหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนถายผมก็เขามารับหนาที่  ผมก็ไดมีการเรงรัดใหกับ 
ทางเจาหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการทุกขั้นตอนใหเปนไปตาม
ความปรารถนาหรือวาเปนไปตามที่ทานอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมคนกอน 
แตเปนที่ทราบอยางยิ่งซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทานก็ไดรับทราบ ทานรองอธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษไดชี้แจงกับทานที่เคารพวาขั้นตอนนั้นตองใชเวลามาก การคัดสรรคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. แตละคนที่ไดมาใชเวลามากมายอยางยิ่งเลย ก็เรียนวาสุดทายกระผมเองไดรับ
หนังสือรายงานจากทานประธานซึ่งเปนอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมสงมาใหผมเมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ซึ่งในวันที่ ๒๘ มันก็ลวงเลยระยะเวลา ๖๐ วันที่เรามีการพูดจากันไปแลว 
ผมเรียนดวยความเคารพวา ทานอดีตปลัดกระทรวงนั้นทานเปนคนเกง ทานเปนคนที่มี
ความรอบรูและเขาใจ แลวก็เรียนดวยความเคารพวา กระผมมีความแนนแฟนสนิทสนม
กับทานอยางยิ่ง การที่ทานไดเสนออันนี้มาเราก็ไดมีการพูดกันแลวเรากไ็ดมีการสอบถามกนั 
นอกจากนั้นเราก็เห็นวาเปนเรื่องสมควรที่จะสงใหคณะรัฐบาล และในวันนั้นผมก็ได 
ทําเรื่องสงเขา ครม.ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป ซึ่งตอมาในวันที่ ๑ เมษายน 
คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในรายชื่อบุคคลทั้ง ๖ ทาน ตามที่ทานที่เคารพไดทราบแลว  
   กราบเรียนทานในประเด็นของ ๖๐ วัน เมื่อวานนี้ทานที่เคารพก็ไดใหขอคิด
ขออานใหความรูกับกระผมอยางมาก ในมาตรา ๖๖ นั้นเรื่องดังกลาวนี้ผมขอเรียนทาน
ดวยความเคารพวา ทางคณะรัฐมนตรีก็ดี ทางตัวกระผมก็ดีไดมีการปรึกษาหารือกับ 
ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาอยางถองแท ทานก็ยืนยันมาวาระยะเวลาที่กําหนดเปน 
กรอบของเวลานั้นเปนการเรงรัดใหดําเนินการไมใชเปนการกําหนดใหหมดอายุความ  
ก็เลยกราบเรียนทานดวยความเคารพ แลวก็เรียนดวยความเคารพครับวา เร่ืองดังกลาวนี้ 
ก็คงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงดําเนินการตอไปในเรื่องนี้ เพราะวาถาหาก 
 



 ๑๑๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๖/๒ 
 
มีการหยุดดําเนินการไวแลวก็จะกอใหเกิดความเสียหายอยางยิ่ง การเสียหายอยางยิ่ง
เรียนวามันจะเปนการเสียหายตอชาติบานเมือง  อันนี้ผมขอกราบเรียนทานดวย 
ความเคารพ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ยังชี้แจงวาเมื่อกอน ๆ นี้
กฎหมายในลักษณะเชนนี้คือเกี่ยวกับเงื่อนไขแหงเวลาก็ไดมีการกําหนดมาและเคยมี
มาแลวหลายเรื่องดวยกัน ก็อยากจะกราบเรียนยกตัวอยางเปนตนวา ในการแตงตั้ง
คณะกรรมการ กสช. ซึ่งก็ไดกําหนดระยะเวลาเชนเดียวกันแตก็ไมสามารถที่จะดําเนินการ
ตามที่เคยกําหนดไวได อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ทางกฤษฎีกาก็แจงวาอันนี้ไมใชเปนความผิด  
  

           - ๕๗/๑ 



 ๑๒๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๕๗/๑ 
 
และการที่จะหยุดดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นอันนี้อยางที่ผมกราบเรียนแลววามันจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอชาติบานเมือง นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอีก ๓–๔ เร่ืองที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนวา เงื่อนไขแหงเวลาซึ่งมีปรากฏทํามาแลวตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  
อยางเปนตนวาจัดทํากฎหมายใหเสร็จสิ้นภายใน  ๒ ปตามกําหนดแตปรากฏวา 
เลยกําหนดไปเปนระยะเวลานานพอสมควรก็มี เชน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนตน ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ เลยเวลาไป ๓๖ วัน พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกาศใช 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เลยเวลาไป ๔๔ วัน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เชนกัน  
เลยเวลาไป ๓๗ วัน และ พ.ร.บ. เร่ืองเกี่ยวกับการแยกศาลรัฐธรรมนูญของกระทรวงยุติธรรม 
อันนี้เปนกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมออกซึ่งกําหนดใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ ป แตวากวาจะ
เสร็จนั้นเขาไปปที่ ๓ นะครับ ๓ ป สิ่งเหลานี้ทานที่เคารพครับ ผมจึงขอกราบเรียนวา
เงื่อนไขแหงเวลาตามที่ไดกราบเรียนตอทานสมาชิกผูทรงเกียรติไปนั้นมันเปนเรื่องของ 
การเรงรัดใหดําเนินการไมไดเปนเรื่องกําหนดใหมันหมดอายุความหรือใด ๆ ทั้งสิ้น 
อยางที่ทานที่เคารพทั้งหลายไดกรุณาใหคําแนะนําเมื่อวาน ทานประธานที่เคารพครับ 
รัฐบาลก็ไดพิจารณาอยางถองแทแลวก็อยางรอบคอบ จึงเรียนดวยความเคารพวา 
มีความจําเปนที่จะตองขอรองบรรดาทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดโปรดพิจารณา 
ใหการสนับสนุนกฎหมายดังกลาวใหมีผลบังคับใช ทั้งนี้ไดกราบเรียนแลววามันมี 
ความจําเปนอยางยิ่งเพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวกับการแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการตั้งแตระดับ ซี ๗ ลงไป แลวก็เปนเรื่องซึ่งจะเปนการผอนปรนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามที่ไดมีการออกเปนกฎหมายมาแลว ก็กราบเรียนดวยความเคารพครับวา 
ถาหากผมเองในฐานะที่รับผิดชอบออกมาจากคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งไดตัดสินใจไปเปน
ทางอื่นผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติมันมีลนเหลือเหลือเกิน จึงขอรองตอทานที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาพิจารณาใหรอบคอบเพื่อเห็นแกชาติบานเมืองในเรื่องนี้
เปนหลัก สุดทายนี้ทานสมาชิกที่เคารพ ผมตองขอกราบขอบพระคุณบรรดาทานสมาชิก 
 



 ๑๒๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๕๗/๒ 
 
หลาย ๆ ทานที่ไดใหขอชี้แนะใหขอแนะนําเมื่อวาน ผมนอมรับในเรื่องขอชี้แนะของทานไว
แลวก็เรียนวาไดมีการพิจารณาหลายอยางหลายทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งทานสมาชิก 
บางทานไดกลาววา พ.ร.บ. อันนี้เปน พ.ร.บ. ที่ออกมาในขั้นตอนระหวางการออก  
พ.ร.บ. นี้องคประชุมไมครบอะไรอยางนั้น ผมขอกราบเรียนดวยความเคารพครับวา 
สิ่งเหลานี้กระผมไดพิจารณาแลวผมไดสดับตรับฟงอยางถองแทจริง ๆ วาพระราชบัญญัตินี้
ไดมีการรับรองลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลวโดยมีการลงพระปรมาภิไธยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสิ่งนี้กระผมก็คงจะตองเรียนทานที่เคารพวา ผมจะยืนหยัด
และยืนยันตอไปวาคงจะตองยืนเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ตอไป หากจะหยุดก็ตองมี 
สิ่งที่สั่งใหหยุดเปนตนวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสั่งวามันผิดรัฐธรรมนูญ อันนั้นก็เปน 
อีกเรื่องหนึ่ง แตในขณะนี้ขอกราบเรียนทานดวยความเคารพวา จะขอยืนหยัดแลวก็ 
เดินตอไป ก็หวังวาทานที่ เคารพนั้นคงจะกรุณาใหความเห็นชอบในเรื่องนี้นะครับ  
กระผมไดกราบเรียนแลววา พ.ร.บ. นี้มีความสําคัญสูงอยางมาก ขอใหทานที่เคารพ 
ไดโปรดพิจารณาใหการสนับสนุนเห็นชอบกับ พ.ร.บ. นี้ตอไปดวยความเคารพอยางยิ่ง
ทานประธานครับ  
 

            - ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๕๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน 
ที่เคารพ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ที่จริงไมได
ประสงคจะประทวงกอนหนานี้ เพราะเขาใจวาทานประธานบอกปดอภิปรายแลวรัฐมนตรี
ก็ตองสรุป แตวาบังเอิญทานรัฐมนตรีหยิบประเด็นใหมขึ้นมาผมก็สันนิษฐานวาถาอยางนั้น
ทานรัฐมนตรีก็ใชสิทธิตามขอบังคับก็ขอแถลงและชี้แจงในที่ประชุมอยางนั้นใชไหมครับ 
เพราะวาสิ่งที่ทานพูดขึ้นมาไมใชเปนการสรุป 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับ เมื่อวานทานรองประธานสมศักดิ์ไดปด 
การอภิปรายไปแลว ตอนนี้ก็จะเหลือแตเพียงวาทานรัฐมนตรีไดอภปิรายสรุปครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธานครับ 
ในการอภิปรายสรุป แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาก็คือวาไมมีการหยิบยกประเด็นใหม ดังนั้น
เมื่อทานไดหยิบประเด็นใหมขึ้นมา ผมขอถามคําถามสั้น ๆ เพียง ๒ คําถามเทานั้นเอง
สวนทานก็มีสิทธิที่จะไมตอบตามขอบังคับครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขออนุญาตวินิจฉัย เมื่อทานรัฐมนตรีมีการอภิปรายแลวเพิ่มประเด็นใหมขึ้นมาก็จะ 
เปดโอกาสใหทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดซักถามตามสมควร ขอรวบรัด 
ดวยครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ๒ คําถาม
สั้น ๆ ครับ 
  (นายจุมพฏ บุญใหญ ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจุมพฏประทวงอะไรครับ เดี๋ยวครับ 
 
 



 ๑๒๓
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   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ 
บุญใหญ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ กระผมประทวงทานประธาน ทานรัฐมนตรี
มิไดหยิบยกประเด็นใหมขึ้นมา ประเด็นของญัตติมีวาสภาแหงนี้จะใหความเห็นชอบ 
ในการเสนอชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือไม ไมมีประเด็นใหมครับ ผมประทวง 
ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอวินิจฉัยครับคุณจุมพฏ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่บอกวาทานรัฐมนตรี
เปดประเด็นใหม ประเด็นอะไรครับ  
   นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ๒ ประเด็นครับ 
   ประเด็นแรก ทานไดมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจากเมื่อวานนี้ กลาวคือ 
เมื่อวานนี้ทานบอกวาเรื่องนี้ทานไดรับทราบมาโดยลําดับ แลวก็ไดมีการลงนามเพื่อ
ดําเนินการเรื่องนี้ในวันที่ ๒๔ มีนาคม แตวันนี้ทานพูดวาวันที่ ๒๘ ที่จริงตั้งใจจะถามตั้งแต
เมื่อวานเพราะวามันไมตรงกับเอกสารดวย อันนี้ก็ตองขอคําชี้แจงใหชัดเจนวาตกลง 
วันที่ ๒๔ หรือวันที่ ๒๘  
   ประเด็นที่สอง ทานไดมีการอางอิงวามีกฎหมายหลายฉบับซึ่งดําเนินการ
โดยพนเงื่อนเวลาของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่บังคับเอาไว ก็อยากจะกราบเรียนถามวา 
ในกรณีเชนวานั้นเนื่องจากมันเกี่ยวของกับหลายองคกร วันที่มีการนําเสนอเขาสูสภา 
ไดเลยกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือยังครับเทานั้นครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอวินิจฉัยนะครับ ทานรัฐมนตรีไดชี้แจงเปลี่ยนไปจากเดิมจริงอยางที่ทานผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร  แตก็ เปนสิทธิของทานรัฐมนตรีจะตอบหรือจะไมตอบก็ได  
เชิญทานรัฐมนตรีจะใชสิทธิไหมครับ 
   นายสมพงษ อมรวิวัฒน ( รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม)  :   
ทานประธานที่เคารพครับ ผม สมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงใหม  
ก็เรียนดวยความเคารพทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรอยางยิ่งที่ทานไดถาม 
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ในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขคือวันที่ ๒๔ หรือวันที่ ๒๘ ขอแรก ทานก็คงจะเห็นผม ผมเองนั้น 
เปนคนที่พูดไมเกง  แลวเรื่องตัวเลขอะไรตาง  ๆ  ในขอเท็จจริงเมื่อวานเรียนทาน 
ดวยความเคารพวาก็เชนเดียวกับวันนี้ ผมเห็นวาทานอยูในระหวางการอภิปรายเรื่องอื่น ๆ  
ซึ่งยังไมไดเขาไปถึงบุคคลที่ ๓ ที่ ๔ ใด ๆ ทั้งสิ้น ผมก็ถือวาขอใหทานไดกรุณาอภิปราย 
ไปเถอะ เพราะวาโดยสิทธิแลวผมขอเปนการประชุมลับยอมได เรียนดวยความเคารพ 
ขอยืนยันอยางนี้คําวา วันที่ ๒๔ เปนวันที่หมดเดดไลน (Deadline) แลววันที่ ๒๕  
ในหนังสือนั้นเปนหนังสือที่ทานอดีตปลัดกระทรวงทําเรื่องสงมาใหผม ลงวันที่ ๒๕  
แตอยางไรก็ตามมีการใชคําวา วันที่ ๒๘ นั้นคือเปนการประทับตราถึงสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อันนี้ผมเลยนํามาพูด ซึ่งทั้ง ๒ วัน คือวันที่ ๒๕ ที่หนังสือนั้น 
ลงวันที่มันก็เลยไปแลว อันนี้ตองกราบเรียนขออภัยทานยิ่ง ๆ คือเร่ืองตัวเลขมันจะสับสน 
เพราะผมเองก็ไมเคยมีประสบการณในลักษณะที่ทานที่เคารพทั้งหลายใหวิชาความรู 
กับผมอยางเมื่อวาน ก็เรียนดวยความเคารพมันก็คงสับสนไปบาง แตวาเรามีหลักฐาน  
ถาทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรตองการอันนี้ผมจะทําใหเปนเรื่องเปนราวแลวก็
สงใหกับทานนะครับ  
   สวนประเด็นที่สอง วาวันที่เทาไร ก็เรียนดวยความเคารพวา ในระหวาง 
ป ๒๕๔๒ ผมเองยังไมคอยสันทัดในเรื่องนั้น ตองขออภัยที่ไมตอบ ทานประธานที่เคารพครับ 
กราบขอบพระคุณทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรอยางยิ่งครับ 
 
                  - ๕๙/๑ 
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  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ บัญญัติไววา การลงมติออกเสียงเลือก
หรือใหความเห็นชอบบุคคลใดเขาดํารงตําแหนงใหกระทําเปนการลับ เพราะฉะนั้น 
ผมจะดําเนินการลงมติเปนการลับ การออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ ผมจะขอใชวิธีการ
ตามขอบังคับ ขอ ๗๖ (๑)  
   (นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานประทวงหรือเปลาหรือจะหารือครับ เชิญทานนิพนธครับ แตไมอภิปรายแลวเพราะวา
ปดการอภิปรายแลวครับ  
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน 
ผมคงตองทําความเขาใจกับทานประธานนิดหนึ่งวา การที่อภิปรายเมื่อวานนี้เปน 
การอภิปรายถึงประเด็นปญหาที่วา เร่ืองการนําเขาสูการพิจารณาการใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐควรจะนําเขาสูการพิจารณา 
ของสภานี้หรือไม ในประเด็นนั้นนะครับ ทานประธานครับ เนื่องจากวาทางพวกกระผม
เห็นวาการเสนอเรื่องที่เขาสูสภาในการพิจารณาเมื่อวานนี้นั้นเปนการเสนอเรื่องที่ 
ผิดกฎหมายไมควรพิจารณาในสภาแหงนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นที่อภิปรายกันเมื่อวานนี้
เปนประเด็นในกรณีนี้เทานั้นเอง สวนการที่จะลงมติผมวายังคงไมถึงขั้นนั้น เพราะเรื่องนี้ 
ยังไมไดพิจารณาถึงวาเรื่องดังกลาวนี้เมื่อสูการพิจารณาของสภาแลวจะดําเนินการ
อยางไร แลวในเรื่องประวัติของแตละบุคคลนั้นผมคิดวายังไมไดพูดถึงกันเลย ตรงนี้ 
ที่จะใหลงมติเลยนั้นผมคิดวายังคงทําไมได เพียงแตมีประเด็นวาควรจะนําเรื่องนี้ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายเขาสูการพิจารณาของสภา ประเด็นที่พูดกันเมื่อวานนี้ประเด็นนี้
เทานั้นเอง  
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   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณทานนิพนธ ผมขอวินิจฉัยอยางนี้ กอนที่ทานสมศักดิ์ รองประธานคนที่หนึ่ง  
ทานลงจากบัลลังกแหงนี้ไปผมเขามารับหนาที่แทน ทานชี้แจงผมวาการอภิปราย 
ไดเสร็จสิ้นแลวมีการปดอภิปราย เพราะฉะนั้นเมื่อมีการปดอภิปรายตามขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรผมทําไดอยางเดียวคือตองลงมติครับ วันนี้ก็จะใหลงมติ 
เปนการลับ เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการ ๖ ทานขึ้นมาเปนกรรมการนับคะแนน ขอเชิญ
แตละพรรคตั้งตัวแทนดวยครับ ทานสาทิตยครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมเรียนสอบถามทานประธาน
เกี่ยวกับเร่ืองการลงมติ ทานประธานเองไดอางถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ ก็คือการลงมติ 
ในกรณีเห็นชอบบุคคลตองลงคะแนนเปนการลับ ซึ่งเมื่อเปดดูขอบังคับแลววิธีการ
ลงคะแนนเปนการลับก็คือการมีบัตรลงคะแนนแลวก็มีการกาบัตร ในกรณีดังกลาวนี้ 
ก็จะมีประเด็นวาจะลงมติเห็นชอบเปนรายคณะหรือเปนรายบุคคล สมมุติวาลงคะแนน
เห็นชอบเปนรายคณะ ประเด็นถัดมาที่ผมจะถามก็คือวาวิธีการลงคะแนนลับจะทําอยางไร 
ปกติก็จะมีการแจกบัตรลงคะแนนแลวก็มีการขานชื่อ เมื่อขานชื่อแลวแตละทานก็กาบัตร 
แลวก็เดินไปลงคะแนน ทีนี้ฝายคานเองเราไดปรึกษาหารือกันแลววากรณีเชนนี้เปนกรณีที่
ขัดตอกฎหมายเราไมอาจจะรวมลงมติในกรณีที่ขัดตอกฎหมายได แตเราประสงคที่จะ
แสดงใหเห็นวาเรานั้นมีสิทธิและอยูในที่ประชุมแตไมประสงคจะลงมติที่ขัดกฎหมายเชนนี้ 
กรณีอยางนี้จะปฏิบัติอยางไร ขอที่ ๑ ครับ 
  ขอที่  ๒  ทานรัฐมนตรีก็ รับปากผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
เร่ืองเอกสาร ก็ขอความกรุณาไดยืนยันแลวก็จัดสงเอกสารใหดวย อันนี้ก็ขอความกรุณา
ทานประธานไดตอบเพื่อวาพวกเราจะไดยืนยันสิทธิของเราและไมรวมลงมติที่ขัด 
ตอกฎหมายเชนนี้ครับ  
 

                                                                                                             - ๖๐/๑ 
       



 ๑๒๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๖๐/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขออนุญาตเรียนชี้ แจง  การลงมติครั้ งนี้ เปนการลงคะแนนลับ  เพราะฉะนั้น 
เดี๋ยวเจาหนาที่จะแจกบัตรใหแตละทาน ทานละ ๑ ใบ เปนการลงคะแนนรายบุคคลไมใช
รายคณะ เพราะฉะนั้นก็จะมีรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ ป.ป.ท. ทั้ง ๖ ทาน  
การลงคะแนนเสียงเมื่ออานชื่อไปครบ  ๖  ทาน  ทานก็ลงคะแนนเสียง  ๑  ใบเลย  
แตทานจะตองลงรายบุคคล ผมยกตัวอยาง อยางทานแรก นาย ก ทานเห็นดวยก็กา
เครื่องหมายถูก ถาไมเห็นดวยก็กาเครื่องหมายผิด ถางดออกเสียงก็กาเปนรูปวงกลม 
ทําอยางนี้ทั้ง ๖ ทานใน ๑ ใบ เมื่อทําเรียบรอยแลว ทานก็นําบัตรมาใสกลองนับคะแนน  
มีทานใดยังไมเขาใจบางไหมครับ คือในบัตรแตละใบจะมีรายชื่อทั้ง ๖ ชื่อ แลวทาน 
ก็ลงมติ ๖ ครั้งในใบเดียวกัน ขอเชิญครับ  
   นายวิทยา บรุณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณวิทยา บุรณศิริ ครับ 
   นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
เพื่อทําความเขาใจ ผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผมเขาใจวายังมีเพื่อนสมาชิกที่อยูขางนอก ทานอาจจะตองกดออดเพื่อเรียกเพื่อนสมาชิก
เขามาดวยครับ  
   (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ครับ 
   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย ทานประธานครับ
รายชื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ ฯพณฯ รัฐมนตรี 
กรุณาเสนอมาทั้งหมด ๖ ทานนี่ ผมอยากจะเรียนถามทานประธานวา การลงมติ 
 



 ๑๒๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๖๐/๒ 
 
ยกตัวอยางในเอกสารคณะกรรมการทานแรกขออนุญาตเอยนามทานคือ ทานพิศาล 
พิริยะสถิต ในเอกสารกําหนดใหเปนประธานดวย ผมคิดวาคณะกรรมการทานอื่น 
มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเปนประธาน ยกตัวอยาง เชน ดอกเตอรบุญปลูก ชายเกตุ สมมุติ
อยางนี้วาสมควรจะเปนประธาน ผมจะทําอยางไรครับ ผมจะเปลี่ยนตัวประธานไดไหม
เพราะผมไมทราบหลักเกณฑในการเลือกประธานของ ฯพณฯ รัฐมนตรีในการสรรหา
ทั้งหมด ๖ ทาน จะดูอายุทานพิศาลก็ไมไดอาวุโสกวาผูพิพากษาทานอื่น คุณสมบัติตาง ๆ 
ก็มีผูพิพากษาถึง ๔ ทานดวยกัน ผมไมทราบวาทานมีหลักเกณฑ วิธีการในการเลือก
ประธานคณะกรรมการชุดนี้อยางไร ทําใหเกิดคําถามวาจะทําอยางไรถาสมมุติ 
ผมจะเปลี่ยนประธานในการลงมติไดหรือไมอยางไรครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขอบคุณคุณณัฐวุฒิครับ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหเราแคเห็นชอบในแตละบุคคล
วาสมควรมาเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือไม ไมไดกลาวถึงวาจะตองเลือกเปนประธาน
กรรมการหรือตําแหนงใด  ๆ  เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอใหทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมไดกรุณาชี้แจงใหชัดเจนเพราะวามันจะไมไดมีผลผูกพันวาจะตองเลือก
ทานนี้เปนประธานกรรมการหรือจะทานอื่น ๆ เพียงแตใหความเห็นชอบวาแตละทาน 
เราใหการยอมรับวาใหทานเปนกรรมการเทานั้น เชิญทานรัฐมนตรีสมพงษชวยกรุณา
ชี้แจงดวยครับ 
   นายสมพงษ อมรวิวัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม สมพงษ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม  
พรรคพลังประชาชน ในการที่ไดมีการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการไดตกลง 
และยืนยันเปนไปตามนั้น อันดับแรกนั้นคือตัวประธาน เพราะฉะนั้นการที่ทานเห็นวา 
ตัวประธานไมเหมาะสม ไมเปนประธาน เปนประธานไมได ทานก็อาจจะงดออกเสียง 
หรืออะไรก็แลวแตทาน 

 
                   - ๖๑/๑ 



 ๑๒๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๖๑/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุขุมพงศครับ  
   นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่ เคารพครับ ขณะนี้ เรากําลังพิจารณาเห็นชอบผูที่จะดํารงตําแหนง 
เปนองคคณะของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเขียนไว
ชัดเจนในมาตรา ๕ บอกวา คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบดวยประธานกรรมการ 
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไมเกินหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ 
จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ  ซึ่ งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ ได เสนอ
องคประกอบมาครบทั้ง ๖ คน ประธาน ๑ คน กรรมการอื่นอีก ๕ คน ซึ่งวันนี้เราตอง
พิจารณาเห็นชอบ ทานที่ ๑ เปนประธาน ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็แลวแตทาน  
ทานที่ ๒ ทานที่ ๓ ถึงทานที่ ๖ เปนกรรมการ เราจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็แลวแตเรา 
เพราะฉะนั้นในวันนี้เราตองเห็นชอบรายชื่อประธาน ๑ คน กรรมการอื่นอีก ๕ คน  
สวนจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็สุดแทแตดุลยพินิจของแตละทาน ที่ ครม. เสนอมา 
ชอบดวยเหตุผล ชอบดวยกฎหมายทุกประการแลวทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอวินิจฉัยนะครับ เปนการใหความเห็นชอบทั้งตัวบุคคลแลวก็องคคณะตามที่ 
คุณสุขุมพงศไดชี้แจง เพราะฉะนั้นหมายความวาเรียงตามลําดับนั้น ถาเห็นชอบ 
ตัวบุคคลดวยแลวเห็นชอบกับการดํารงตําแหนงนั้น ๆ ดวยถึงจะเห็นชอบทั้งหมดนะครับ 
แตถาเห็นชอบครึ่งหนึ่ง ไมเห็นชอบครึ่งหนึ่ง ทานก็ตองพิจารณาน้ําหนักวาเห็นชอบ 
มากกวาหรือนอยกวา เปนดุลยพินิจของแตละทานครับ ขอใหแตละพรรคไดกรุณา 
ตั้งตัวแทนขึ้นมานับคะแนน พรรคพลังประชาชนครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง กราบเรียนดวยความเคารพ ทานประธานเลือกเลยครับ ระบุเลยวา
จะเอาใครขึ้นมาเปนกรรมการตรวจคะแนน ทานคัดเลยครับ  
 



 ๑๓๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๖๑/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
พรรคพลังประชาชน ขอเชิญคุณพิษณุ หัตถสงเคราะห พรรคประชาธิปตย คุณเจือ ราชสีห 
คุณเทพไท เสนพงศ คุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย พรรคชาติไทย คุณเสมอกัน เที่ยงธรรม 
พรรคประชาราช คุณตรีนุช เทียนทอง ทั้ง ๖ ทาน ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ คุณพิษณุ  
หัตถสงเคราะห คุณเจือ ราชสีห  
   (นายสาทิตย วงศหนองเตย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
 คุณสาทิตยประทวงหรือเปลาครับ  
    นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ 
ผม สาทิตย นะครับ พรรคประชาธิปตยเราไดหารือกันแลวที่จะไมรวมลงมติในกรณี
ดังกลาว และจะไมสงกรรมการรวมในการนับคะแนนดวยครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรวมลงมติแตงดออกเสียงได เพราะวาในบัตรจะมีใหเขียนวงกลม แสดงวางดออกเสียง
ในเมื่อพรรคประชาธิปตยทั้ง ๓ ทานสละสิทธิ ผมขอเลือกคนของพรรคพลังประชาชน 
ทานอํานวย คลังผา คุณอนุสรา ยังตรง คุณสุรเดช ยะสวัสดิ์ จากพรรคเพื่อแผนดิน 
สรุปแลวก็จะมี ๖ ทานเหมือนเดิมครับ  
  (คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเขาประจําที่) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
การปฏิบัติในการออกเสียง เดี๋ยวจะมีเจาหนาที่แจกบัตรใหทานคนละ ๑ ใบ ในแตละใบ
จะมีรายชื่อขององคคณะ ป.ป.ท. ทั้ง ๖ ทานพรอมระบุตําแหนงดวย ถาทานเห็นชอบ 
ทานใดก็ใหกาเครื่องหมายถูก ถาไมเห็นชอบก็กาเครื่องหมายผิด ถางดออกเสียง 
ใหกาเครื่องหมายวงกลม ขอเชิญเจาหนาที่มอบซองบัตรลงมติใหกับสมาชิกดวยครับ  
ผมจะอธิบายไปทีละขั้น ตอนนี้ขอใหเจาหนาที่แจกซองใหสมาชิกทุกทานนะครับ  
  (เจาหนาที่ไดนําซองสําหรับลงคะแนนแจกใหแกสมาชิกในที่ประชุม 
โดยทั่วกัน)                                                                                                               - ๖๒/๑ 



 ๑๓๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๖๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
กอนจะลงคะแนนผมก็จะอานรายชื่อของผูที่ไดรับการเสนอใหเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ทั้ง ๖ ทาน ทานก็ลงมติแลวเก็บใสซองครับ เมื่อทานลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอย
เจาหนาที่ก็จะขานชื่อทานครั้งละประมาณ ๑๐ ทาน ใหทานมายื่นซองลงในกลองเก็บบัตร 
มีสมาชิกทานใดยังไมได รับซองบางไหมครับ  ซองรายชื่อคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทานใดยังไมไดรับกรุณายกมือขึ้น ดานหลังยังขาด 
อีกจํานวนมาก ทางดานซายของพรรคประชาธิปตยดวยครับ เจาหนาที่กรุณาดูดวย 
ยังไมตองเอามาครับ เพราะผมยังไมไดเชิญเลยครับ ทานลงมติแลวครับ ทานสมาชิกครับ 
ขณะนี้เราจะลงมติใหความเห็นชอบตัวบุคคล คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐทั้ง ๖ ทานนะครับ ทานแรก นายพิศาล พิริยะสถิต ทานที่ ๒ นายไสว 
พราหมณี ทานที่ ๓ นายกุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ ทานที่ ๔ นายบุญปลูก ชายเกตุ ทานที่ ๕ 
นายถวิล อินทรรักษา ทานที่ ๖ นายอุดม ม่ังมีดี ถาทานเห็นชอบเปนรายบุคคลใหกา
เครื่องหมายถูก ถาทานไมเห็นชอบใหกาเครื่องหมายผิด งดออกเสียงใหกาเครื่องหมาย
วงกลม ขอเชิญลงมติครับ 
   (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญเจาหนาที่เรียกชื่อสมาชิกใหมาหยอนบัตรลงในกลองเพื่อเตรียมนับคะแนน 
เ ป น รายบ ุคคลครั ้ง ล ะประมาณ  ๑๐  คน  ขอ ให ท าน เด ินมาตามรายอ ักษร  
เชิญทานเลขาธิการครับ 
     นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
กรรมการขาดอีกทานหนึ่ง เชิญคุณสถาพร มณีรัตน เชิญทานเลขาธิการตอครับ 
   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : ทานประธานที่เคารพครับ 
ทานประธานครับ 
 



 ๑๓๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๖๒/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณณัฐวุฒิครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : ขอบพระคุณทานประธานครับ 
ทานประธานครับ ในบัตรนี้เขียนวา บัตรลงคะแนนคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ แลวก็ ๑. นายพิศาล พิริยะสถิต ไมมีคําวา ประธาน ทานประธานครับ 
เพราะฉะนั้นในบัตรนี้ก็คงจะตองเปนไปตามกฎหมายทั้งกฎหมายคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดวย รวมทั้งรายชื่อที่เสนอมาหนังสือที่บันทึกไวใน
รายงานการประชุมดานหลังจะเขียนไวอยางนี้วาลําดับ ๑ นายพิศาล พิริยะสถิต ประธาน 
ลําดับ ๒ นายไสว พราหมณี กรรมการ ลําดับ ๓ นายกุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ กรรมการ 
ลําดับ ๔ นายบุญปลูก ชายเกตุ กรรมการ เพราะฉะนั้นผมเรียนถามทานประธานครับวา 
บัตรที่ลงคะแนนนี้ถูกตองหรือไมอยางไร เพราะเราจะลงใหประธานดวยนะครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุขุมพงศเชิญครับ 
   นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม
ไมไดสงสัยในบัตรเลือกตั้งนี้เลย เนื่องจากวาในหนังสือที่คณะรัฐมนตรีเสนอมานั้น 
ทานก็บอกไวแลววา ลําดับที่ ๑ คือ นายพิศาล พิริยะสถิต เปนประธาน ไมใชกรรมการ
ธรรมดา เพราะฉะนั้นผมเห็นวามันตรงกันแลวและเขาใจไดแลววา ถาเราเลือกนายพิศาล
หมายถึงวาเราเลือกนายพิศาลเปนประธาน เปนอยางอื่นไปไมไดครับ 
 

        - ๖๓/๑ 
 
 



 ๑๓๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๓/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมเองขออนุญาตวินิจฉัยอยางนี้ครับ ในบัตรไมไดเขียนใหชัดเจนมันก็ทําใหตีความ 
เปนอยางอื่นได เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอความรวมมืออยางนี้ไดไหมครับ แตละทาน 
ที่ถือบัตรใหเขียนคําวา ประธานกรรมการ ลงไปดวยตัวเอง เพราะวาเปนขอตกลง 
เพื่อปองกันการตีความที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  สวนทานอื่นก็ใชคําวา กรรมการ  
คุณณัฐวุฒิเชิญครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพอยางสูง คําวินิจฉัยของทานประธานผมคิดวาถูกตองแลวครับ เพื่อความชัดเจน
แลวไมใหเกิดปญหาขึ้นในอนาคตควรจะระบุไวทายชื่อเลยวา ประธาน ใหสอดคลองกับ
หนังสือที่คณะรัฐมนตรีเสนอมายังสภาแหงนี้ดวย ขอบพระคุณทานประธานอยางสูงครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณหมอประสิทธิ์ครับ  
   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ทานประธานครับ ถาเราไปทําสัญลักษณอะไรลงในบัตรนี้
บัตรนี้จะเสียไหมครับ เพราะเขาไมใหเราทําอะไรใหกาเครื่องหมายเทานั้น ถาเราไปเขียน
ถาเลือกตั้งถือวาผิดเลยบัตรนี้เปนบัตรเสียนะครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยอยางนี้ครับ ถาเราไปเขียนอยูในชองที่ลงคะแนนถือวาบัตรเสีย แตเราเขียน
ทายนะครับเพราะวาเปนขอตกลง  อยาเพิ่ งครับขอใหฟงผมวินิจฉัยใหจบกอน  
เปนขอตกลงของพวกเราในที่ประชุมแหงนี้ เพราะผมไดวินิจฉัยวาถาการที่เราจะเลือกแลว
เลือกเบอรแรกหรือทานแรกเปนประธานกรรมการ โดยปกติแลวบัตรจะตองพิมพใหชัดเจน 
เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาแตละทานไมตองทักทวงแลวเราจะไดรีบลงมติครับ  
ใหทานใสเขาไปดวยวาเปนประธานกรรมการ ทานอื่นก็เปนกรรมการ ไมตองทักทวง  
ผมวินิจฉัยจบแลวเปนที่สุดแลวครับ เราจะไดรีบลงมติแลวก็จะไดนับ ขอความกรุณา 
ทานดําเนินการลงมติไดแลว ทานเลขาธิการกรุณาเรียกชื่อมาใสกลองไดแลวครับ  

       - ๖๔/๑ 



 ๑๓๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุทธาทพิ ๖๔/๑ 
 
   (นางอุมาสีว สะอาดเอี่ยม รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร อานรายชื่อ
สมาชิกเรียงตามลําดับอักษร เพื่อใหสมาชิกนําบัตรลงคะแนนมามองใหคณะกรรมการ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากผมทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผมขอสละสิทธิในการลงมติ
ขอเชิญกรรมการนับคะแนนไดตรวจนับคะแนนดวยนะครับ  ปดการลงคะแนน  
เชิญกรรมการตรวจนับคะแนนดวยครับ 
  (คณะกรรมการตรวจนับคะแนนไดทําการตรวจนับคะแนนเสร็จแลว 
เสนอผลตอประธาน) 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานเชน เทือกสุบรรณ ครับ 
   นายเชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม  
เชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี ทานประธานครับ  
จากเรื่องที่ผมไดหารือทานประธานไว สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ซึ่งมี
การปดถนนสายเอเชียที่บริเวณตลาดสี่แยกหนองนิล อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนการปดเสนทางคมนาคมโดยสิ้นเชิงครับ ขณะนี้เปนความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนแตปรากฏวาจนถึงขณะนี้ไมมีตัวแทนของรัฐบาลไปรับขอเสนอหรือไปพบ 
เจรจากับชาวสวนปาลมน้ํามันเลยครับ ผมเกรงวาเหตุการณจะบานปลาย ที่จริง 
ทานรัฐมนตรีมาเมื่อสักครูนี้ผมก็อยากจะเรียนทานในขอเท็จจริงเพื่อทราบแลวก็ใหรีบ 
เขาไปดําเนินการแกไข ทานประธานครับ ผมเชื่อวาถาขามคืนนี้ไปแลวจะมีรถติด  
รถที่เดินทางไมไดเปนรอยกิโลครับ เปนความเดือดรอนแสนสาหัสจริง ๆ --------------------- 
 

 - ๖๕/๑ 
 
 
 



 ๑๓๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๖๕/๑ 
 
ผมไมทราบเหมือนกันวาเปนเพราะอะไรรัฐบาลถึงไมไดสนใจที่จะเขาไปดูแลเพื่อแกไข
ปญหา การปดถนนเนื่องจากปาลมน้ํามันราคาตกขณะนี้เรียนทานประธานจริง ๆ แลวมัน
ไมใชเปนความผิดของชาวสวนนี่ ปกติทุกปที่ผานมาเรานําเขาปาลมน้ํามันปหนึ่งประมาณ 
   (นายสนุัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยประทวงอะไรหรือเปลาครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : กระผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร ผมเห็นดวย
กับทานเชนเลยครับ ผมอยากใหทานประธานถามประชามติมีการอภิปรายกันเดี๋ยวนี้เลย
เพราะประชาชนเดือดรอนนี่เปนเรื่องใหญมาก ดังนั้นทุกคนที่อยูขางนอกเรียกเขามา
อภิปรายกันเรื่องนี้เถอะครับ อยาไปนับคะแนนเลย เอาอยางนั้นดีกวาเชื่อผมเถอะครับ 
ความเดือดรอนของประชาชนมันอยูทุกวินาทีหายใจเขาออกเปนความเดือดรอน 
ของประชาชนทั้งนั้น ดังนั้นทานประธานทําดีมาก ทานประธานอนุญาตแลวอยากจะให
เปดอภิปรายเลยครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญนั่ง ผมขอวินิจฉัยนะครับ ระหวางนี้กําลังอยูในขั้นตอนการนับคะแนนการลงมติ 
ใหความเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ท. แตที่ผมเปดโอกาสใหคุณเชนไดหารือเพื่อ 
ไมใหเปนการไมใหเสียเวลา เพราะฉะนั้นผมขออยางนี้ไดไหมครับ ผมไดขอรองวิปรัฐบาล
และวิปฝายคานไดกรุณาพิจาณาเห็นความจําเปนของพี่นองประชาชนลองคุยกันนะครับ 
ถาจะเลื่อนญัตติหรือไมเลื่อนญัตติอยางไรก็ขอใหใชดุลยพินิจที่เกิดประโยชนตอพี่นอง
ประชาชนจริง ๆ ครับ  
  นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานครับ ผมก็ขออนุญาต
เรียนทานประธานเทานั้น เพราะผมเกรงวาเลยวันนี้ไปสภาเราก็จะตองเลื่อนไปพิจารณา
ในอาทิตยหนา แตวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนเรื่องของความจําเปนจริง ๆ ผมขอถือโอกาสผาน 
ทานประธานไปถึงรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
 



 ๑๓๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๖๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมเองก็เห็นวาปญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําไมใชเฉพาะราคาปาลม ทุกชนิด 
เปนปญหาสําคัญ ก็ตองขอความกรุณาวิปทั้ง ๒ ฝายลองไปคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับ  
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสาธิตหารือใชไหมครับ  
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ครับ ผมหารือนิดเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เพราะเนื่องจากวาตอนนี้เวลาวางก็อนญุาต ขอกระชับดวยนะครับ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูผมมีโอกาสไดหารือ
กับทานประธานวิป ทานชัย ชิดชอบ แลวทานก็เห็นดวยวาขณะนี้ความเดือดรอนของ 
พี่นองประชาชนในเรื่องของปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เปนความเดือดรอน 
ที่จําเปนเรงดวน  ทานรับปากวาจะใหสภาแหงนี้พิจารณาไปตามญัตติ เดิมก็คือ 
การพิจารณาญัตติของทานอํานวย คลังผา ที่ยังคางอยูในวาระอยูแลว ก็เรียนขอความกรุณา
กับทานประธานดวยครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถาเปนอยางนั้นก็ใหเสนอเปนญัตติขอเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณากอนได เชิญครับ  
  นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (อุตรดิตถ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย สมาชิกผูแทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ พรรคพลังประชาชน  
ขอใชเวลาตรงนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเลื่อนญัตตินิดหนึ่งครับ เมื่อคราวที่แลวไดมี
การพูดถึงวาจะเอาเรื่องที่ดินเขามาผมก็เห็นดวย เพราะวาปญหาตรงนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จังหวัดของผม ซึ่งผมเปนคนยื่นญัตติดวยเดือดรอนกันมายาวนาน --------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๖๖/๑ 



 ๑๓๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      ประภาลักษณ ๖๖/๑ 
 
เราก็อยากจะแกปญหาในชวงปดสภาเสียใหเรียบรอย แตเร่ืองสําคัญที่เกี่ยวกับราคาผลไม 
เมื่อตอนเชาก็ได มีการพูดคุยไวแลว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็มาตอบ  
ก็ครอบคลุมพอสมควร รัฐบาลก็ทราบปญหาดีอยูแลว เพราะฉะนั้นถาหากวาเราเลื่อน 
เขามาอีกก็เหมือนคลาย ๆ ไปพูดเรื่องเกาเรื่องเดิม คนแกปญหาก็คนเดิมรับทราบปญหา
อยูแลว โอกาสเรื่องที่ดินที่พี่นองประชาชนทั้งประเทศรอคอยกันอยูอยางมากมาย 
ยกตัวอยางยอนไปจังหวัดผมนิดหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนสิริกิติ์ ๔๐ ปที่ชาวบาน 
เขาไมไดรับความเปนธรรมจากการสรางเขื่อน อพยพออกมา ก็จะขอโอกาสใชเวลา 
สภาตรงชวงปดสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดําเนินการเสียใหเรียบรอย ถาพลาดตรงนี้ไป 
ก็ไมรูจะไดเมื่อไรอีก ก็ขอความเห็นใจตรงนี้ดวย ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณนคร มาฉิม ครับ  
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นคร 
มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ในระหวาง 
ที่รอการนับคะแนนครั้งนี้ ผมขออนุญาตกราบเรียนหารือทานประธานสั้น ๆ ๒–๓ เร่ือง 
   เร่ืองที่ ๑ เนื่องจากวากรมชลประทานไดไปกอสรางฝายน้ําลนที่น้ําคาน  
หมูที่ ๒ ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๒ ลานบาทเศษ 
แตก็ใชประโยชนไมได ก็อยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปถึงกรมชลประทาน 
และสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหไปดําเนินการแกไขโดยเรงดวนเพื่อใหประโยชน 
เกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน  
   เร่ืองที่ ๒ เร่ืองถนนสายบานหนองปรือถึงแกงบัวคํา ๒๐ กวากิโลเมตร 
ที่ยังเปนฝุน เปนโคลน เปนตมอยู อยูที่อําเภอวังทอง ตําบลบานกลาง จังหวัดพิษณุโลก 
ตอนนี้พี่นองประชาชนทั้ง ๒ อําเภอที่ใชเสนทางดังกลาวผานสัญจรไปมาเดือดรอนมาก
และวิกฤติมาก ฝากทานประธาน ๒ เร่ือง กราบขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานที่ยกมือครับ  
 



 ๑๓๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      ประภาลักษณ ๖๖/๒ 
 
  นายไชยยศ จิรเมธากร (อุดรธานี) : ทานประธานครับ ผม ไชยยศ จิรเมธากร 
พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดอุดรธานี เร่ืองแรกคือในสมัยรัฐบาลที่แลวไดมีงบที่เรียกวา  
งบผูวาซีอีโอ (CEO) งบผูวาซีอีโอสวนหนึ่งไปลงในเขตอําเภอบานดุงและอําเภอทุงฝน 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อทําโรงงานปุยชีวภาพ ปรากฏวางบตัวนี้ใหไปสมทบกับทางองคการ
บริหารสวนตําบลก็คือใหตัวเครื่องไป แลวองคการบริหารสวนตําบลก็ไปรับผิดชอบ 
เร่ืองการตอไฟฟากับตัวสรางโรงงาน ปรากฏวาหลายพื้นที่ไดสรางตัวโรงงานเสร็จแลว 
ประกอบเครื่องบดอัดเม็ดทําปุยเรียบรอยแลว ไมมีไฟฟา ก็นําเงินไปชําระใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคเรียบรอยไปแลว ผานไป ๒ ป การไฟฟาสวนภูมิภาครับเงินไป ๒ ปแลวก็ยัง 
ไมไปดําเนินการตอสายไฟใหเขา ขณะนี้ปุยแพงชาวบานเดือดรอน ก็อยากจะกราบเรียน
ทานประธานใหเรงรัดไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย อีกเรื่องหนึ่ง ที่จังหวัดอุดรธานี 
มีเสนทางหลักเปนเสนทางคูขนานกัน ๒ เสน เสนหนึ่งก็คือสายจังหวัดอุดรธานีผาน 
อําเภอหนองหานไปจังหวัดสกลนคร อีกเสนหนึ่งเปนเสนทางที่ตัดจากจังหวัดสกลนคร 
อําเภอสวางแดนดิน เปนทางลัดที่จะเชื่อมตอไปจังหวัดหนองคาย ปรากฏวาระหวาง
เสนทางคูขนานนี้ก็มีถนนของกรมทางหลวงชนบท  ชื่อวา หนองหาน-บานโพนงาม 
เชื่อมตอระหวางอําเภอหนองหานกับบานโพนงาม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี  
เพื่อจะเชื่อมตอเสนทางคูขนานทั้ง ๒ เสนนี้ ระยะทางผมจําตัวเลขไมได ๑๐ กวากิโลเมตร 
ทั้งหมดนี้ทําถนนลาดยางไปเสร็จแลว เหลืออยูตรงปลายที่จะเชื่อมตอกับถนนเสนทาง
สายหลักแคประมาณ ๙๐๐ เมตร ผานไป ๖-๗ ปแลวครับ จนขณะนี้ประชาชนก็สอบถาม
มามากวาทําไมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรนี่ทําเสร็จแลว แตวาตัวที่จะขึ้นถนนสายหลัก 
อีกแค ๖๐๐-๗๐๐ เมตรเทานั้นทําไมไมทําใหเสร็จ ก็กราบฝากทานประธานดวยครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานเลขาธิการครับ ถึงแมวาจะเปนการหารือในระหวางรอการนับคะแนน ก็ขอใหทํา
หนังสือแจงไปถึงหนวยที่เกี่ยวของดวยจะไดมีประโยชนตอการหารือ เรียนเชิญครับ  
  

                                                                                                                   - ๖๗/๑ 



 ๑๓๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๗/๑ 
 
   นายธวัชชัย อนามพงษ (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ธวัชชัย อนามพงษ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ  
เมื่อกี้ เพื่อน ส.ส. จังหวัดอุตรดิตถ อยากจะเอาญัตติเร่ืองที่ดินเขา ผมขอเลื่อนเอา 
ราคาผลผลิตตกต่ํากอนไดไหมครับ เพราะตอนนี้ผลไมจะเนาแลว ที่ดินอยูนานไดไมเปนไร
หรอกครับ ขอทานประธานกรุณาเถอะครับ จังหวัดจันทบุรีผลไมราคาตกต่ํามากเลย 
ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณวิรัตน กัลยาศิริ ครับ 
   นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา) : ขอบคุณทานประธานครับ อยูในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาครับ ในทองที่ตําบลคอหงสตอเนื่องกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ  
เปนกาญจนวณิชย ซอย ๖  ซอย ๗  ซอย ๘ เกิดกรณีขัดของระหวาง ๒ หนวยราชการ  
คือระหวางกรมที่ดินกับเทศบาลนครหาดใหญ เร่ืองมีอยูวาเจาของที่ดินเดิมไดแบงขาย
ที่ดินออกไปเปนแปลงยอยแลวก็หักแบงเปนถนนสาธารณะ  หลังจากนั้นเทศบาล 
นครหาดใหญก็เขาไปลาดยางดูแลในฐานะเปนถนนสาธารณะ ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ 
ไมไดจดทะเบียนโอนจากสวนบุคคลไปเปนสาธารณะ แตโดยสภาพการใชเปนสาธารณะ 
ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เจาของที่ดินเดิมมาขอออกเอกสารสิทธิคือโฉนดบนถนนเพื่อขาย
ใหกับประชาชน เทศบาลนครหาดใหญคัดคานวาเปนถนนแตทางกรมที่ดินสวนราชการ
บอกวาออกใหแลวก็ใหราษฎรไปฟองรองกันเอง ผมเห็นวาเรื่องนี้กระทบตอความผาสุก
ของพี่นองประชาชน จึงขอเรียนผานทานประธานไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหยุติ
เร่ืองนี้เพราะวาสภาพที่แทจริงเปนถนนสาธารณะ เปนสาธารณะโดยการใช หากกรมที่ดิน
ละเลยหรือขาดความรับผิดชอบในลักษณะเชนนี้จะกอใหเกิดปญหา จึงเรียนมายัง 
ทานประธานเพื่อผานไปยังกรมที่ดิน ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญครับ 
 
 



 ๑๔๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๗/๒ 
 
    นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายอดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบงเขตจังหวัดแมฮองสอน 
ทานประธานครับ ตองกราบขอบพระคุณทานประธานที่ใหใชเวลาในชวงนี้ เพื่อที่จะใหมี
การหารือได ผมขออนุญาตหารือทานประธานเพื่อเรียนไปทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
เร่ืองการแกปญหาราคากระเทียมตกต่ํา ทานประธานครับ สภานี้เคยพูดกันในสมัยประชุมนี้
หลายครั้งแลวเกี่ยวกับเร่ืองปญหาราคากระเทียมตกต่ํา ในปจจุบันราคากระเทียม 
ที่จังหวัดแมฮองสอนก็ยังตกต่ําอยูยังไมกระเตื้องขึ้น ที่รายยิ่งกวานั้นก็คือวาไมมี 
การเคลื่อนไหวของตลาด นั่นคือมีพอคาเขาไปรับซื้อนอยมากทําใหมีกระเทียมยังตกคาง
อยูในมือของเกษตรกรเปนจํานวนมาก พวกเรา ส.ส. ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดมี 
การติดตามเรื่องนี้แลวก็มีการที่จะกระตุนเตือนไปทางรัฐบาลเปนเวลานับไปถึงตอนนี้ 
ก็ถึง ๓ เดือนแลวครับ แตวายังไมมีอะไรที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงขอกราบเรียนทานประธาน 
ไดโปรดชวยเนนย้ําแลวก็กระตุนเตือนไปทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง ผมเพิ่งไดขาว
มานะครับ ไมใชไดขาว ตอนนี้มีโทรศัพทมาจากที่จังหวัดแมฮองสอน เขารอคําตอบจาก
รัฐมนตรีวาจะมีการเขาไปชวยเหลือเขาอยางไรหรือไม เปนเวลา ๓ เดือนแลวเขาจะไมรอ
อีกแลว อาทิตยหนาจะมีการเคลื่อนไหวที่จะมีการชุมนุมกันที่หนาศาลากลางจังหวัด 
ดังนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานเพื่อที่จะใหเตือนไปโดยเร็วกอนที่จะมี 
ปญหานั้นติดตามมา เขาจะมีแน ๆ ครับ มีการย้ํามาแลววาจะมีแน เพราะฉะนั้น 
ผมขอเรียนลวงหนาใหทานประธานเพื่อไดเตือนไปทางรัฐบาลเพื่อไมใหเกิดปญหานั้น 
ขอบคุณทานประธานครับ 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ตกคางจากเมื่อเชา ทานสมควร โอบออม ครับ ไมเปนไรครับ คุณเจือ ราชสีห ครับ 
 

                - ๖๘/๑ 
 

 
   



 ๑๔๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๖๘/๑ 
 
   นายเจือ ราชสีห (สงขลา) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม เจือ 
ราชสีห สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย ขออนุญาตขอบคุณ
ทานประธานที่ใหเวลาพวกเราไดใชใหคุมคา ผมมีเร่ืองที่จะเรียนกับทานประธานวา  
การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลานั้นเปนเรื่องที่พวกเราในฐานะสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสงขลาพยายามคิดเพื่อที่จะชวยใหการทองเที่ยวของ 
จังหวัดสงขลากลับมามีชีวิตชีวาขึ้น ปญหาเปนอยางนี้ครับ เมื่ออาทิตยที่แลวผมไดเจอ 
กับนายกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวที่จังหวัดสงขลาก็คือวาขณะนี้นักทองเที่ยวจาก
ประเทศมาเลเซียมาหาดใหญเร่ิมที่จะมาแลวครับ ก็มีการเชาเหมาลําเครื่องบินจาก
ประเทศมาเลเซียเพื่อมาลงที่หาดใหญ แตมันก็เปนภาระกับนักทองเที่ยวพอสมควร  
ก็คือวาสนามบินที่หาดใหญเราเก็บคาธรรมเนียมคอนขางจะสูง นายกสมาคมก็มา 
ปรึกษากับพวกผมวาเรามีแนวทางใดบางที่จะคุยกับทางกระทรวงคมนาคมหรือวา 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยวาใหเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินพอสมควร 
เพื่อที่จะใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวที่บานเราใหมากขึ้น ก็อยากจะกราบเรียนทานประธาน
ใหไดทําหนังสือไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวาใหลดราคาการใชสนามบิน  
การเชาเหมาลําจากประเทศมาเลเซียที่จะมาลงที่หาดใหญเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ใหมาทางภาคใตใหมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทานประธานมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณฮอชาลี มาเหร็ม ครับ เมื่อกี้ผมขออภัยไปเรียกเปนคุณสมควร เห็นผมคลาย ๆ กันครับ 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (สตูล) : ทานประธานสภาที่เคารพ บังเอิญสีผม 
ไฮไลท (Highlight) คลาย ๆ กัน ผม ฮอชาลี มาเหร็ม ครับ ก็สงสัยเมื่อเชาทานประธาน 
ก็เรียกคุณสมควรอยู ผมจะลุกขึ้นก็ไมใชคุณสมควร ขออนุญาตใชเวลาสั้น ๆ ในการหารือ 
สิ่งที่ไดยกมือใหกับทานประธานที่จะหารือตอนเชาก็ขอถือโอกาสตรงนี้ก็คือวา แหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดสตูลซึ่งเปนที่ขึ้นชื่อก็คือเกาะหลีเปะซึ่งอยูในอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา  
เปนสิ่งที่อยากจะฝากทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมผานไปถึงอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปญหาก็คือวา  
 



 ๑๔๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๘/๒ 
 
ณ ขณะนี้มีปญหาในเรื่องของการเก็บคาเหยียบเกาะซึ่งเปนปญหาที่เ ร้ือรังมานาน  
แลวบรรทัดฐานของแตละอุทยานนั้นไมเหมือนกัน บางอุทยานก็เก็บคาเหยียบเกาะ 
เหยียบแผนดินบางอุทยานก็ไมเก็บ ผมยกตัวอยางเปรียบเทียบวาเกาะพีพีที่ภูเก็ตไมเก็บ 
แตมาที่เกาะหลีเปะก็เก็บ ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาจากกระบี่ไมเสียคาเหยียบเกาะ แตพอไป 
ที่สตูลตองเสียคาเหยียบเกาะ  ๔๐๐ บาท ซึ่งเปนนักทองเที่ยวตางชาติทําใหเกิด 
ความขัดแยงขึ้นมา แลวกรณีนี้เปนกรณีที่เกิดการทํารายรางกายกันขึ้นมาระหวาง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติตะรุเตากับนายกสมาคมทองเที่ยวตอหนาฝรั่ง เปนเรื่องที่อับอาย
ขายหนามากทีเดียว ก็อยากจะฝากถึงผูที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของวาจะเอาอยางไรในเรื่อง
ของคาเหยียบเกาะ แลวรายไดซึ่งไดมานั้นทางจังหวัดเอง ผมถามทานผูวาราชการจังหวัด
สตูลก็ไมทราบวามีการบริหารจัดการกันอยางไร ก็อยากจะขอฝากเปนประเด็นที่ ๑  
  ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของน้ํา เร่ืองของไฟ เร่ืองของทางเดินรอบเกาะนั้น 
อยากจะขอฝากไปถึงผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของใหอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว 
เพราะวาเกาะหลีเปะนั้นเปนเกาะที่มีความสวยงามแลวก็เปนที่ชื่นชมเปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติมาก ก็อยากจะขอฝากไปยังทานประธานถึงผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของดวย 
ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เอาคางตั้งแตเมื่อเชานะครับ คุณอรุณี ชํานาญยา แลวตอไปคุณชุมพล จุลใส ก็คง 
จะพอสมควร ทานอรุณีครับ 
  นางสาวอรุณี ชํานาญยา (พะเยา) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวอรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชน 
ขอบคุณทานประธานเปนอยางสูงที่ใหโอกาสไดหารือ ดิฉันมี ๒ ประเด็น 
  ประเด็นแรก เ ร่ืองของปญหาการเลือกปฏิบัติและการละเวนปฏิบัติ 
ของขาราชการในพื้นที่ เนื่องจากมีราษฎร ๑๑ รายที่ตําบลบานตอม อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาไดมีปญหาถูกหนวยราชการ ------------------------------------------------------- 
                   

    - ๖๙/๑ 



 ๑๔๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๖๙/๑ 
 
นั ่นก ็ค ือหนวยปองก ัน ไฟปาของกรมอุทยานแหงชาต ิ สัตว ป า  และพันธุ พ ืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดไปทําการเวนคืนที่ดิน ส.ป.ก. เดิม 
ซึ่งเขาทํากินอยู กอนที่เขาจะถูกเวนคืนนั้นเขาไดทํากินมาเปนระยะเวลา ๑๐ ปแลว  
แลวก็มีพยานหลักฐานในการที่จะบงบอกวาหนวยไฟปานั้นเขามาหลังจากที่เขาเขาทํากิน 
นั่นก็คือหนวยไฟปาไดทําการขอตอไฟฟาจากเขาเพื่อไปใชในหนวยงานนั้นดวย แลวกรณี
เดียวกันนี้มีเกษตรกร ๑ รายซึ่งเปนอดีตผูวาราชการจังหวัดเขาไปทํากินพรอมกัน  
ทานทราบไหมคะวาอดีตผูวาราชการจังหวัดทานนั้นออกเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดิน
เรียบรอยแลว ๒๐ กวาไรและนําไปเขาธนาคาร ไดขาววาไดเงินเปน ๒๐ กวาลานบาท 
แลวก็เปนเอ็นพีแอล (NPL) ไปแลว ขณะเดียวกันของราษฎรที่เขามาพรอมกันอยูบริเวณ
เดียวกันกลับโดนเวนคืน และยังมีที่ดินของนายทุนอีกทานหนึ่งก็โดนกีดกันออกจากพื้นที่นี้
แลวก็ออก ส.ป.ก. ใหแกนายทุนทานนั้นไปดวย จึงนําเรียนทานประธานผานไปยัง 
หนวยราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดพะเยาไมวาจะเปนหนวยทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด 
หน วยป า ไม จั งหวั ด  ตลอดจนท านรั ฐมนตรีที่ เ กี่ ย วข องก็ คื อ รัฐมนตรี ว าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ซึ่งดูแล ส.ป.ก. อยู ขอใหทานไดพิจารณาใหความเปนธรรมแกเกษตรกร 
ทั้ง ๑๑ รายดวย  
  ประเด็นที่สอง เ ร่ืองของเสนทางคมนาคมที่จังหวัดพะเยาผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ตอนนี้ที่จังหวัดพะเยาทานทราบไหมวา 
จังหวัดเล็ก ๆ นี่รถติดเกือบคร่ึงชั่วโมงก็มี ไมนาเชื่อเพราะวาในจุดที่รถติดนั้นเปน 
จุดที่ จะ เข าสู ตั ว เมืองและเข าสู โ ร ง เ รี ยนประจํ าจั งหวัด  ในช วงตอนเช า เวลา  
๐๗.๓๐–๐๘.๐๐ นาฬิกา นักเรียนจะไปแออัดกันตรงสี่แยก ขาราชการ ผูที่ทํางาน 
ก็จะไปแออัดตรงสี่ แยกประตูชัย  เพราะฉะนั้นขอเรียนทานประธานผานไปยัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมชวยกรุณาแกไขปญหาตรงจุดนี้ดวยการสราง 
ถนนบายพาส (Bypass) ผานจากอําเภอเมืองตรงบริเวณตําบลทาวังทอง เพื่อผานไปยัง
หลังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพื่อเปนการที่จะระบายการจราจรแลวก็ใหการแกไขปญหา 
 



 ๑๔๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๖๙/๒ 
 
ตรงจุดที่มีการจราจรติดขัดที่บริเวณสี่แยกประตูชัยใหสําเร็จ แลวก็เปนการที่จะใหนักเรียน 
แลวก็ผูที่เขาไปทํางานไดมีความสะดวกสบายดวย ขอบพระคุณอยางสูงคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขออภัยที่คางจากเมื่อเชา คุณเรวัต อารีรอบ ครับ 
  นายเรวัต อารีรอบ (ภูเก็ต) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานสภาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของคือสภาพดินฟาอากาศในฝงทะเลอันดามัน 
ดูแลวคอนขางนากลัว ผมไดรับการติดตอจากพี่นองประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและ 
จังหวัดใกลเคียงเรื่องหอเตือนภัยที่มีอยูขณะนี้ ขอกราบเรียนผานทานประธานสภาไปยัง
ผูเกี่ยวของวายังใชไดหรือไม เพราะมีขาวออกมาวาในเสาบางตนที่เปนศูนยเกี่ยวกับ 
เร่ืองเตือนภัยมีมือดีไดแอบขโมยสายไฟไปบางแลว ผมเลยเปนหวงพี่นองประชาชน
จังหวัดภูเก็ตและฝงทะเลอันดามัน เปนหวงเรื่องนี้ครับ จึงขอกราบเรียนทานประธานไปยัง
ผูเกี่ยวของดวย ขอกราบขอบพระคุณมากครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณชุมพล จุลใส และคุณบุญยอดถามีเวลานะครับ  
  นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่ เคารพ  กระผม  นายชุมพล  จุลใส  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัดชุมพร  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ สืบเนื่องจากเมื่อเชาที่เพื่อนสมาชิกคือทานเชน 
เทือกสุบรรณ วา ณ วันนี้พี่นองเกษตรกรชาวสวนปาลมที่ไดปดถนนที่สี่แยกหนองนิล
อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เกี่ยวเนื่องดวยราคาปาลมตกต่ําครับ -------------------- 

  
                  - ๗๐/๑ 

 



 ๑๔๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๐/๑ 
 
ณ เวลานี้ที่ผมไดรับรายงานจากเกษตรกรยังไมมีเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐหนวยใด
เขาไปรับเร่ืองตาง ๆ เลยครับ และที่จังหวัดชุมพร อําเภอทุงตะโก  อําเภอพะโตะ  
อําเภอหลังสวน อําเภอละแม พี่นองเกษตรกรชาวสวนปาลมก็กําลังจะออกมาบนทองถนน 
ถาถามพวกผมวาพวกผมเห็นดวยไหมครับในการปดถนน พวกเราไมเห็นดวยครับ  
แตเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน  เมื่อไมมีหนวยงานของรัฐเขาไปดูแล 
เขาไปแกไข พี่นองประชาชนไมมีความหวังครับ ทานประธานชวยพวกผมดวยเถอะครับ
ตอนนี้เกษตรกรเดือดรอนจริง ๆ ชวยอยางไรครับ ผมแนะนําวาทานชวยนําเรียนรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของบอกวาใหทางจังหวัด ใหทางผูวาราชการจังหวัดไดประสานกับโรงงานให
เปดรับซื้อโดยดวน เพราะพี่นองเกษตรกรตอนนี้โรงเรียนลูกหลานเขาจะเปดเทอมวันที่ ๑๕ 
เงินซื้อเครื่องแบบนักเรียนก็ไมมีครับ เพราะฉะนั้นฝากทานประธานเห็นใจพวกผมเถอะครับ 
และผมขอใหเอาญัตติดวนเรื่องปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําขึ้นมา 
ดวยครับ กราบขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ก็เห็นใจเกษตรกรนะครับ จึงฝากวิปฝายรัฐบาลกับวิปฝายคานไปคุยกัน ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓ 
แลวครับ เชิญคุณสุนัย จุลพงศธร ครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 
สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน จังหวัดนครสวรรค พรรคพลังประชาชน 
เกี่ยวกับเรื่องความเดือดรอนของพี่นองเกษตรกรที่ทําปาลมที่เพื่อนสมาชิกจากภาคใต 
เปนหวง ผมเองก็คิดวาขนาดผมเปน ส.ส. ธรรมดาผมยังรูเร่ือง แลวรัฐมนตรีจะไมรูเร่ือง 
ไดอยางไร รูครับ เมื่อเชานี้มีเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยโทรศัพทมารายงานผมในฐานะ 
ที่ผมเคยทํางานเกาวาปญหาปาลมขณะนี้ เนื่องจากวาปาลมออกมาประดังกัน 
เปนจํานวนมาก โรงงานก็รับซื้อแตวามันมีลิมิท (Limit) แตละวันรถนี่จอดยาวครับ  
เมื่อจอดยาวเขาคางวันน้ําหนักมันลดลงไปอีก ชาวบานเขาก็เดือดรอนกันก็ออกมา  
เขารายงานบอกแกนนําที่นํามาหนาคุน ๆ เขาวาอยางนั้น ผมก็ไมไดบอกวาเปน 
หัวคะแนนใครเทานั้นละครับ แตเร่ืองนี้ผมทําหนาที่อยางนี้ไมรูวาเขาจะถอดถอนผม 
 



 ๑๔๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๐/๒ 
 
หรือเปลา ผมก็รีบโทรศัพทบอกไปที่เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทันที
ทานไวพจน บอกทานตรวจดูดวยเรื่องนี้มันมีอยางนี้ปญหาความสงบ เสร็จแลวผมก็แจง
ทางรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง ดังนั้นผมเขาใจวาขณะนี้ทางเจาหนาที่โดยกลไกนาจะได
ดําเนินการอยูแลว ทานประธานครับ ความเดือดรอนของประชาชน  
  (นายชุมพล จุลใส  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสุนัยครับมีผูประทวง เชิญคุณชุมพลครับ 
  นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม นายชุมพล  
จุลใส สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ  
ผมในฐานะที่เปนผูแทนราษฎร ผมไมเอาเรื่องเลน ๆ มาพูดในสภาครับ เพราะฉะนั้น 
ผมในฐานะที่เปนผูแทนราษฎรใหม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
สรุปแลวคุณชุมพลประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : เสียดสีครับทานประธาน ตามขอบังคับ ขอ ๖๑ 
เสียดสีผมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ผมขอวินิจฉัยครับ จริง ๆ ไมไดเสียดสีและไมไดพูดถึงชื่อใครเลย แตขอใหคุณสุนัย 
พูดใหกระชับแลวก็ไมพูดพาดพิง   
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : เอาอยางนี้ก็ไดครับทานประธาน 
   (นายชุมพล จุลใส  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 
 
                                                                                                                      - ๗๑/๑ 

 
 



 ๑๔๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๗๑/๑ 
 
   นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : ผมประทวงตามขอ ๖๑ ครับทานประธาน
ประทวงวาผมพูดถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน พี่นองประชาชนเดือดรอนจริง ๆ 
มันไมใชเร่ืองเลน ๆ ผมวาเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นพูดลักษณะวาพวกผมนี่แกนนําประทวง
หนาเดิม ๆ ทานเห็นหรือครับ ทานไดไปภาคใตไหมครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยไมตองไปพูดพาดพิง ถึงแมวาไมออกชื่อก็ไมสมควรครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ ผมจะตองประทวง
ทานประธาน รูสึกวาทานประธานจะแสดงความเปนกลางดวยการวาพวกกันเอง ผมทําผิด
ขอบังคับอะไรทานประธาน ยังไมไดระบุชื่อ และผมก็ไมไดลอเลน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยครับ ผมก็ไมไดวินิจฉัยวาคุณสุนัยทําผิดนะครับ ถึงบอกวาคุณสุนัยไมไดพูด 
เสียดสี แตการพูดที่อางอิงบุคคลอื่นมันจะทําใหเปนเหตุการณที่ประทวงได ผมไมได
วินิจฉัยเลยวาคุณสุนัยทําผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ ก็ขอไดกรุณากระชับดวยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมอางอิงใครครับทานประธาน  
ผมยังไมไดเอยชื่อใครสักคนเดียว ไมไดเอยชื่อ แตเหตุการณนี้ผมรู เพราะเขารายงาน 
มาใหผมทราบ ดังนั้นทานประธานเองตางหากที่ทําใหทานสมาชิกนี่เกิดความเขาใจผิด 
กับผม ทานไปพูดอยางนี้ทําใหเขาใจผิดกับผม เอาละครับทานประธานไมเปนไร  
ผมจะพูดถึงความเดือดรอนของราษฎรจังหวัดนครสวรรคบาง ปนี้ฝนมันตกมากเหลือเกิน  
แลวจังหวัดนครสวรรคของกระผม ขามแลวนะครับ จังหวัดนครสวรรคของกระผมนี่ 
มันเปนแองกระทะครับ ทันทีที่ฝนตกหนักน้ําทวมทางภาคเหนือเมื่อไรมันจะไหลมาที่
จังหวัดนครสวรรค  พอเราเห็นน้ําทวมที่ เชียงใหมที่ทางเหนือปบ  ทวมแปบเดียว 
แตพอไหลมาถึงนครสวรรคเปนเดือน ๆ ครับ แลวปนี้ดูทาทางฝนจะมากอนเวลาแลวก็ 
จะหนักมาก ผมอยากจะฝากทานประธาน ธรรมดาผมก็ไมไดรบกวนเวลา แตอยากจะฝาก
ทานประธานวาปนี้ขอใหทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทางกรมประชาสงเคราะห 
ตาง ๆ ดูแลใหดีเพราะน้ําจะมาก เพราะเทาที่ดูจากนางสงกรานต นางสงกรานตปนี้ 
 



 ๑๔๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๑/๒ 
 
นาคใหน้ําเขาวาตัวเดียว เมื่อนาคใหน้ําตัวเดียวนี่น้ําจะมาก เอาละครับทานประธาน 
ไมตองวาอะไรครับ ผมกําลังจะเรียนทานประธานอยูเร่ืองหนึ่งวา ทานประธานเปนคนดีมาก 
ทานประธานเปนคนที่มีลมหายใจเขาออกเปนความทุกขของประชาชน ผมจึงเห็น 
ความจําเปนในเรื่องนี้วาสภาตองมีระเบียบครับ ถาทานประธานจะใหผมพูดเรื่องความเดือดรอน
ของประชาชนผมก็มีครับ ทานประธานครับ ระบบกฎหมายบานเรานั้นเปนระบบ 
กฎหมายลายลักษณอักษร เราใชขอบังคับเปนสําคัญ แตในการพัฒนาของกฎหมาย 
ลายลักษณอักษรนี้มันจะมีกฎหมายจารีตประเพณีตามไปดวย การที่ประธานดําเนินการ
ในที่ประชุมสภาแตละครั้งนั้น ทานประธานไมรูหรอกวาทานประธานกําลังสรางประเพณี
อีกแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่งกําลังจะแทรกแซงกับกฎหมายลายลักษณอักษรขึ้น ทานประธาน 
ใหมีการหารือไดตลอดเวลา ผมก็จะทดลองวาผมจะหารือบางจะวาอยางไร  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมก็เปดโอกาสใหคุณสุนัยหารือนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  : ก็ดีนี่ครับ ผมกาํลังจะหารือทานประธานวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
แตขณะนี้เกินเวลาที่เราคุยกันไวแลว เกินไปคอนขางนานครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : แตอันนี้ไมใชการหารือกอนเขาประชุม 
เปนการหารือในระหวางนับคะแนนครับ ไมมีการกําหนดเวลาเพราะทานประธานไมได
วางระเบียบนี่ครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยวาคุณสุนัยหยุดการหารือไดแลวครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : จะหยุดไดอยางไรละครับทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยตองฟงผมกอนครับ เพราะวาขณะนี้การนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวครับ  
ที่ผมเปดโอกาสใหหารือก็เนื่องจากวามันเปนการฆาเวลา เจตนารมณผมเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอบานเมืองครับ ขอคุณสุนัยหยุดการอภิปรายครับ  
   (นายสุนัย จลุพงศธร ไดยืนและยกมอืขึ้น) 



 ๑๔๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๑/๓ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : เพราะฉะนั้นผมประทวงทานประธานครับ 
ถาทานประธานหยุดอยางนี้ก็ไมเขาใจกัน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ประทวงที่ทานประธานบอกวา 
เปนการหารือเพราะฆาเวลา ทานประธานครับ ถาอยางนั้นผมจะขอเสนอเปลี่ยนขอบังคับ  
ขอ ๑๗ วา กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิก
ปรึกษาหารือนั้น ขอใหเปลี่ยนเปน ตลอดเวลาที่ประธานเห็นสมควรเพื่อการฆาเวลา 
ประธานสามารถอนุญาตใหสมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือได อยางนี้จะไดไหมครับ 
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :    
ก็คงจะตองแลวแตมติของที่ประชุมถาเห็นดวยก็ทําไดครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ขอบพระคุณในความสามารถของ
ทานประธานที่แสดงออกนะครับ ขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ตองเรียนทานสมาชิกนะครับ เจตนารมณที่ เปดโอกาสใหหารือเพราะวาเรารอ 
การนับคะแนนเปนชั่วโมงครับ แลวผมเสียดายเวลาของสภาแหงนี้นะครับ ตอนนี้คงตอง
ขอนับคะแนนกอนครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๗๒/๑ 
   
 



 ๑๕๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๗๒/๑ 
 
ผลการลงมตินะครับ ผลการนับคะแนนใหความเห็นชอบคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑. นายพิศาล พิริยะสถิต ในฐานะประธานกรรมการ
เห็นชอบ ๑๙๐ งดออกเสียง ๑๑  ๒. นายไสว พราหมณี เห็นชอบ ๑๗๕ ไมเห็นชอบ ๑๔ 
งดออกเสียง ๑๒  ๓. นายกุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ เห็นชอบ ๑๙๐ ไมเห็นชอบ ไมมี  
งดออกเสียง ๑๒  ๔. นายบุญปลูก ชายเกตุ เห็นชอบ ๑๘๔ ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑๑  
๕. นายถวิล อินทรรักษา เห็นชอบ ๑๘๘ ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑๒  ๖. นายอุดม 
ม่ังมีดี เห็นชอบ ๑๘๙ ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑๒ เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้ 
มีมติเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่
รัฐบาลเสนอมาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๒/๒ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ดูจากคะแนนที่ทานไดกรุณารายงาน 
ตอที่ประชุมสภา ในจํานวนของผูที่ลงคะแนนนั้นผมคิดวาอยูราว ๆ ประมาณ ๒๐๐ คะแนน
เทานั้นเอง ไมไดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนของสมาชิกที่อยูในนี้จะมีความหมายอยางไร
หรือไมครับ ขอใหทานประธานชวยวินิจฉัยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เร่ืองนี้ก็ตองใหผูที่มีความรับผิดชอบในการตีความตามรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยครับ 
เพราะวาในการลงมติที่ผานมาของ สนช. ก็ยังมีปญหาคางคาเรื่องจํานวนองคประชุมอยู 
เพราะวาจํานวนนี้ไมครบองคประชุมครับ ทานนิพนธจะใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน 
ตอสภาแหงนี้ครับ เชิญทานนิพนธครับ 
นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม นิพนธ 
วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย จากการให
ความเห็นชอบคณะกรรมการ  ป .ป .ท .  ในวันนี้นั้น  ผมคิดวาทานประธานคงจะมี 
ความรูสึกเชนเดียวกับผมวาภาพลักษณการทํางานของสภาผูแทนราษฎรนั้นมีความสําคัญ
อย างยิ่ ง  จากการพิ จารณาใหความเห็นชอบในครั้ งนี้ นั้ นคงจะเปนครั้ งแรกใน 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ แมแตสภาที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารในการที่จะพิจารณาให
ความเห็นชอบบุคคลไปดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ภาครัฐ ซึ่งทุกวันนี้การทุจริตคอรรัปชันนั้น 
มีอยูมากมายแทบทุกวงการเราไมสามารถปราบปรามได จําเปนอยางยิ่งที่จะไดบุคคล 
ที่ มีความรู  ความสามารถ  มีความเหมาะสม  มีคุณสมบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
ในความซื่อสัตย เปนที่ประจักษ  ถาเราเอาคนที่ ไม มีความซื่อสัตยสุจริตไปปราบ 
ความทุจริตนั้นคงยาก เอาคนโกงไปปราบคนโกงคงไมได แตการพิจารณาในวันนี้ 
 



 ๑๕๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๒/๓ 
 
ของสภานั้นผมเองไมไดลงมติ  เพราะไมอยากรวมสังฆกรรมในการลงมติครั้งนี้  
แตอยากจะฝากเปนขอสังเกตและบันทึกไวในสภาแหงนี้วาสภาแหงนี้ไมมีโอกาสพิจารณา
บุคคลที่ไดใหความเห็นชอบไปทั้ง ๖ ทานเลย ในเรื่องประวัติ ความประพฤติ คุณสมบัติ 
  (นายสุนัย จลุพงศธร  ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ ผมประทวง 
ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมประทวงทานประธานที่ไมไดคุม
การประชุมตามระเบียบวาระ ดวยความเคารพทานประธานพูดตั้งแตตอนแรกวาวาระนี้
มันไมมีการหารือทานก็ปลอยหารือ ทานประธานก็รูสึกวาจะไมเขาใจในสิ่งที่เขาเรียกวา 
นําเสนอแบบอรรถพิเศษใหกับทานประธาน ถาทานประธานยังจะใชการประชุมโดย 
ไมคุมวาระการประชุมอีก วาระการประชุมก็ประชุมไปแลวลงมติไปแลว ทานจะบอกวาถูก
หรือผิดก็เปนอีกเรื่องหนึ่งแตไมใชเร่ืองอภิปราย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมเขาใจคําประทวงของคุณสุนัยแลว ผมจะวินิจฉัยครับ เชิญนั่งลงฟงคําวินิจฉัยครับ  

  
 - ๗๓/๑ 

 
 
 



 ๑๕๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๗๓/๑ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ตองปดประชุมสักทีเถอะครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คือทานนิพนธไดสงโนตขึ้นมาอยากจะใหขอคิดเห็น ขอสังเกตที่เปนประโยชนแกสภา  
ผมเห็นวามันเปนเรื่องที่เปนประโยชนถาไดฟงทานนิพนธ แตก็ตองขอทานนิพนธรวบรัดดวย 
เพราะวาเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกทางฝายนี้จะหาวาผมไมฟงขอบังคับ แตผมเห็นวาในการ
วินิจฉัยหรือดุลยพินิจของผมผมเห็นวาเปนประโยชนตอสภาแหงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เรายังมีปญหาในเรื่ององคประชุม ซึ่งผมเองเคยพูดในสภาแหงนี้ไปวาถาเปนกฎหมายลูก 
องคประชุมตองถือวาเครงครัด แตถาเปนกฎหมายหรือเปนรางพระราชบัญญัติฉบับอ่ืน ๆ 
ตามความคิดเห็นของผม ผมคิดวาองคประชุมนับเอาเสียงขางมาก แตอยางไรก็ตาม 
ยังมีปญหาขอถกเถียงซึ่งรัฐบาลเองก็ยังถกเถียงกันอยู คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ถกเถียง
กันอยู ก็เปนเรื่องที่เราจะตองพิจารณาตอไป ขอเชิญทานนิพนธขอรวบรัดดวยครับ 
   นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ 
ผมจะใชเวลาสภาแหงนี้ใหเปนประโยชนที่สุดครับ คือการใหความเห็นชอบในวันนี้  
ผมเชื่อเหลือเกินวา ผูที่ใหความเห็นชอบไปนั้นหลายทานยังไมรูจักประวัติความเปนมา
หรือความประพฤติ และหลายทานบอกวาในจํานวน ๖ ทานนั้นรูจักเพียงทานเดียว 
เพราะฉะนั้นการใหความเห็นชอบโดยวุฒิสภาซึ่งใหกับองคกรที่มีความสําคัญอยางนี้นั้น 
ผมอยากจะกราบเรียนวา เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของสภานะครับ ไมวาจะเปน 
สภาที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารนั้น การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลตาง ๆ  
ที่ดํารงตําแหนงสําคัญนั้นจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบ แมแตการพิจารณา
ระดับจังหวัด ในระดับกรรมการครูเขายังมีขอมูล ขอเท็จจริง ประวัติ ความประพฤติ 
ตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพราะฉะนั้นการใหความเห็นชอบ
ในครั้ งนี้คงจะเปนประวัติศาสตร  แลวถาหากวามีบุคคลทานใดทานหนึ่ งที่ ให 
ความเห็นชอบไปไมเปนที่ยอมรับของพี่นองประชาชน ผมคิดวาสภาแหงนี้จะตอง
รับผิดชอบอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นผมไมอยากเห็นเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งตอไป 
ของการประชุมสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลในองคกรที่มี
ความสําคัญ ๆ ขอบพระคุณครับ 



 ๑๕๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๗๓/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
จบการพิจารณาในวาระนี้ คุณสุนัย จุลพงศธร ครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมคง
ตองขออภัยทานประธานจริง ๆ ดวยการที่เห็นทานประธานไดใหความกรุณาโดยไมคํานึงถึง
ขอบังคับ แตเมื่อทานประธานใหความกรุณาไปแลวผลตามมาก็มีอยางที่เห็น ผมพยายาม
จะพูดทั้งแบบเชียรยอวาทีกับทานประธาน ทานประธานก็ไมเก็ท (Get) สักที ก็เลยตองพูด
กับทานประธานตรง ๆ วาทานประธานทําผิดขอบังคับ แตเมื่อทานประธานใหโอกาสเชนนี้ 
กระผมก็ตองขอเวลาสักนิดหนึ่งชี้แจง การกลาวของทานสมาชิกผูมีเกียรติเมื่อสักครูเปน
เสมือนหนึ่งวาเปนการดูถูกเพื่อนสมาชิกสภาดวยกัน ทานประธานครับ คนที่นั่งฝงซาย
ของทานประธานนั้นมิไดหมายความวาไมเคยเปนรัฐบาลเลย คนที่นั่งฝงขวาทานประธาน
ก็ไมไดหมายความวาไมเคยเปนฝายคานเลย เราอยูในสภานี้มาเปนเวลานานพอสมควร 
การรับรองอยางนี้ไมไดมีครั้งเดียวครับ เปนกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายที่ ระบุไวนั้น  แตจะบอกวาผูที่ รับรองนั้นไม รู เลยสักคน 
เปนการสบประมาทกันเกินไป เมื่อวันอังคารที่ประชุมพรรค ภายในพรรคก็ไดมีการหารือกันวา
ขอบังคับตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องปกติในการประชุมพรรคแตละฝายนั้น ฝายคานเขาก็จะ
ประชุมตามหัวขอวาระของเขา ประชุมฝายรัฐบาลก็จะตองมีตามหัวขอวาระของเรา  
วาระของวิปเขาก็ใสเขาไป อันนี้คนที่อยูนอกสภาถาไมไดฟงผมเลยก็จะไมเขาใจ  
จะบอกวาทําไมฝายรัฐบาลกากันไปเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไมใชครับ วิปเขาไดเอาวาระนี้เขาไป
ปรึกษาหารือกันในแตละภาคแตละสวนมีการถกเถียงกันวาคนนี้เปนอยางไร แลวก็มี 
การกําหนดตัววาใครจะอภิปรายเร่ืองอะไร มีการรับรูครับ ผมไมเรียกรองใหทานสมาชิก
คนนั้นมาถอนคําพูดหรอกครับ เพราะเปนความเห็นที่แตกตาง ซึ่งผมถือมาตลอดเวลาวา
ความแตกตางคือความงดงามในระบอบประชาธิปไตย ----------------------------------------- 
 

  - ๗๔/๑ 
  
 



 ๑๕๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  บศุยรินทร ๗๔/๑ 
 
ดังนั้นทานประธานครับ ทานก็เห็นผลแลววาเมื่อทานประธานเปดเงื่อนไขไมยอมรับเอา
ตามระเบียบขอบังคับมันก็จะเกิดสภาพอยางนี้ และผมกําลังเตือนทานประธานนะครับวา 
เมื่อปฏิบัติหลายครั้งเขามันจะกลายเปนจารีตประเพณี เขาก็จะอางกับประธานวา 
คราววันนั้น วันที่ ๘ เวลานั้นทานประธานยังใหหารือฆาเวลาไดก็จะทําอยางนี้ อีก  
แตไมเปนไรครับ ถาเปนอยางนี้ผมก็เปนประธานไดเหมือนกันเพราะงายดี ทําอะไรก็ได
โดยไมคํานึงถึงขอบังคับ ก็กราบเรียนทานประธานในฐานะที่เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดวา
ฝายรัฐบาลนั้นลงคะแนนโดยไม รู เ ร่ือง  ไมใชครับ มีการประชุมหารือกันในพรรค 
ในแตละวัน แตละวาระมีอยางนี้เปนปกติเปนงานภายในพรรคที่เกี่ยวโยงกับระบบสภา 
เกี่ยวโยงกับรัฐบาล จึงกราบเรียนทานประธาน ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ผมเชื่อม่ันในการทํางานที่ทําดวยหลักการดวยขอบังคับ เพราะฉะนั้น 
จะเรียนคุณสุนัยวา เหตุการณแบบนี้จะไมไดเกิดขึ้นบอย ๆ ยกเวนในกรณีที่มีความคิดเหน็ 
แตกตางกันคอนขางมากเทานั้นเอง เพื่อประโยชนของการดําเนินงานของสภาแหงนี้
เทานั้นก็ขอเรียนยืนยัน 
   วาระตอไป ทานสมาชิกครับ เมื่อวันที่ผานมาไดมีผูเสนอญัตติขอเลื่อน
ญัตติดวนขึ้นมาพิจารณา วันนี้ยังจะยืนยันญัตติเดิมหรือเปลาครับ เชิญคุณไพจิต  
ศรีวรขาน ครับ 
   นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต 
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผม 
ขอยืนยันการขอเลื่อนญัตติ ๑๗ ญัตติตามเดิมที่ไดขอทานประธานไวในวันที่แลวครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสาทิตย วงศหนองเตย ครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธาน 
กรรมการประสานงานพรรคฝายคาน ผมไดไปหารือกับทานประธานวิปของฝายรัฐบาล 
 



 ๑๕๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  บุศยรินทร ๗๔/๒ 
 
เมื่อสักประมาณ ๒ ชั่วโมงกอนหนานี้ ผมก็ไดแจงกับทางทานไปวาทางฝงของฝายคานนี่ 
ยังประสงคที่จะอภิปรายยกญัตติในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมากอน  
ซึ่งหลังจากคุยกันแลว ผมฟงจากทานประธานวิปรัฐบาลแลวทานก็บอกวาถาผลผลิต
ทางการเกษตรก็ตองมีเร่ืองที่ดินอยูดวย ผมเขาใจเอาเองวาทานหมายความวาก็ยก
ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาแลวก็มีเร่ืองที่ดินตามหลังเรื่องผลผลิตทางการเกษตร  
ซึ่งผมเรียนทานไปเชนที่วานั้นผมก็ใหเหตุผลทานไปวา กรณีผลผลิตทางการเกษตร 
ก็เปนเรื่องซึ่งพวกเราในสภาจะตองลงไปพบพี่นองประชาชนในวันเสาร วันอาทิตยนี้  
เร่ืองนี้จะเปนเรื่องสําคัญที่สุดไมใชวาเรื่องที่ดินไมสําคัญ แตวาเรื่องนี้จะเปนเรื่อง 
ซึ่งเรงดวนมากนาจะยกขึ้นมากอนแลวก็ตอดวยเรื่องของที่ดินก็ยืนยันกันไวเชนนั้น 
เพราะฉะนั้นผมคิดวาจะสมประโยชนทั้ง ๒ ฝายถาหากวาเรายกเรื่องของผลผลิต 
ทางการเกษตรขึ้นมาทุกฝายก็ไดพูด วันนี้ ส.ส. รัฐบาลก็มีบางทานถามกระทูไปแลว  
ผมก็เชื่อวาหลายทานก็ยังอยากจะอภิปรายอยู ก็คงใชเวลาไมนานนัก จบแลวก็จะได 
ยกเรื่องที่ดินขึ้นมา  เราก็ไมตองโหวตก็ไมตองเสียเวลาแลวก็จะไดสมประโยชน 
ทั้ง ๒ ญัตติครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานประธานวิปชัย ชิดชอบ ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายชัย 
ชิดชอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย 
ขอเรียนใหทานประธานทราบวา คุณสาทิตย วงศหนองเตย ไดไปปรึกษาหารือกับกระผม 
ที่หอง ผมไดยืนยันคําพูดเหมือนที่คุณสาทิตยพูด แตทานบอกวาทานจะอภิปรายกัน
เล็กนอยแลวก็จะเอาเรื่องที่ดินนี้เขามาตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป เร่ืองนี้ผมขอยืนยันแลวก็อยากจะขอรองใหคุณไพจิต ศรีวรขาน ในฐานะ 
เปนรองประธานวิปถอนเพื่อใหความสามัคคีเกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎร  ------------------- 
 

   - ๗๕/๑ 
 



 ๑๕๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๕/๑  
 
เพราะพรรคประชาธิปตยตองการพูดปญหาเรื่องนี้อยางมากเราเห็นใจ นอกจาก 
พรรคประชาธิปตยแลวฝายรัฐบาลเองก็มีความเดือดรอนเชนเดียวกัน ก็อยากจะ 
ประทานกราบเรียนวา ระยะเวลาเราเคยตกลงกันไววา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ญัตติดังกลาวนั้น 
พรรคประชาธิปตยพูดฝายเดียวอีก ๒๐ นาทีไหวไหมครับ ถาไหวผมก็ขอความกรุณา 
คุณไพจิต ศรีวรขาน ถอนครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานไพจิตครับ คุณสาทิตยครับ หรือจะทานไพจิตกอนก็ไดครับ 
   นายสาทิตย  วงศหนองเตย  (ตรัง) : ขอประทานโทษนิดเดียวครับ  
ผมขอบคุณทานประธานชัยที่ไดกรุณายืนยัน แตวา ๒๐ นาทีคงเปนไปไมได ผมก็วาตาม
ขอเท็จจริงนะครับ แตวาจะพยายามฝงนี้ใหอยูในประเด็นที่ไมซ้ํากันแลวเปนการนําเสนอ
ขอมูลที่เปนประโยชนก็ใชเวลาพยายามจะบีบที่สุด เพราะก็มีหลายทานทางฝงเรา 
ที่อยากพูดเรื่องที่ดิน ผมก็ถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณ แลวก็ถาทานไพจิตไดถอนญัตติไป
ก็ตองถือโอกาสกราบขอบพระคุณ  พอเราพูดเรื่องเกษตรจบก็ตอดวยเรื่องที่ดิน 
เพราะฝายเราก็เตรียมมาแลวดวยครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
การที่จะเลื่อนญัตติเร่ืองปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํานั้น ผมวาเรานาจะพิจารณา
วามีความจําเปนเรงดวนหรือไม ไมควรจะพิจารณาเปนอยางอื่น ทานมีความจําเปน 
ก็เลื่อนขึ้นมา เชิญทานไพจิตครับ 
   นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่ เคารพ ผม ไพจิต  
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ก็ตอง 
กราบเรียนทานประธานวา ทานประธานวิปชัย ชิดชอบ ไดใหความเห็นเพื่อที่จะใหทํางาน
ในสภาใหเปนประโยชนมากที่สุด ก็ตองขอความกรุณาจากทางพรรคฝายคานวาผมเกรง
ญัตติที่เพื่อนสมาชิกไดเสนอไวเร่ืองที่ดิน เร่ืองการแกปญหาของประชาชนจะไมไดเขาสู
การทํางานในภาคของสภาเรา เพราะสัปดาหหนาเปนสัปดาหสุดทายแลว เกรงวาจะไมได
พิจารณา ก็อยากจะขอความกรุณาวาใหไดพิจารณาตามที่ตกลงกับทานประธานวิป  
 



 ๑๕๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๕/๒ 
 
ก็คือใหใชเวลาเทาที่เปนประโยชนเทาที่เหมาะสม แลวใหเราไดเสนอญัตติของพวกเรา
ตอจากนั้นก็ยินดีที่จะถอนครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ก็ตองขอขอบคุณทานไพจิต ศรีวรขาน  ผมขอเสนออยางนี้ไดไหมครับ เราพิจารณาญัตติ
เร่ืองปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําจนถึงเวลาประมาณสัก ๑ ทุม ใกลเคียงนะครับ 
แลวหลังจากนั้นก็พิจารณาญัตติเร่ืองที่ดินทั้ง ๑๗ ญัตติ วันนี้เราอาจจะขอความกรุณา 
ทุกทานอยูกันดึกสักนิดสัก ๓ ทุม แลวก็เลื่อนการอภิปรายไปไวในครั้งหนาแตเปนที่ยืนยันวา
ญัตติในเรื่องแกปญหาที่ดินทํากินนั้นไดเขาสูสภาแหงนี้แลวนะครับ แลวในอาทิตยหนา 
ก็จะลงมติในการตั้งคณะกรรมาธิการหรือไมตั้งอยางไรก็ตาม ทานสมาชิกครับเปนอันวา 
ที่ประชุมแหงนี้เห็นดวยกับการใหเลื่อนญัตติการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ของคุณอํานวย คลังผา ขึ้นมาพิจารณาครับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาต 
   พันเอก อภวิันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง) :  
คุณบุญยอดมีอะไรหรือเปลาครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ดูในระเบียบวาระการประชุมไมไดเปน
การเลื่อนเลยมันเรียงอยูแลวครับ มันเรียงตามปกติของมันอยูแลว หลังจากที่เราพิจารณา
เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกไขปญหาผลกระทบตอประชาชน 
และชุมชนผูพักอาศัยในอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติ ในพื้นที่เขตดินแดง เราก็มา
พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒๓ ก็คือเร่ืองการสรรหากรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ก็กลับมาสูเ ร่ืองดวนที่ ๓ ซึ่งเปนไปตามปกติอยูแลวไมไดเปน 
การเลื่อนครับ ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอบคุณคุณบุญยอดครับ เปนอันวาเราเรียงตามลําดับไป จะเปนการพิจารณาญัตติของ
คุณอํานวย คลังผา  
 



 ๑๕๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๕/๓ 
 
   ขอเชิญคุณอํานวยครับ     
   นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน 
ผมไดยื่นญัตติดวนตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เร่ือง ปญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ซึ่งในวันนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ก็ไดมาชี้แจงตอบกระทูถามของทานอาคม เองฉวน ตลอดทั้งของทานสุชาติ ลายน้ําเงิน 
ทั้ง ๒ กระทูถามแลวนะครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๗๖/๑                          



 ๑๖๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๗๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานประธานวา ตามที่ทานรัฐมนตรี 
ไดตอบมีความชัดเจน พี่นองประชาชนในพื้นที่ภาคเกษตรทั่วประเทศนาจะเปนที่เขาใจ  
ไมวาพืช  ผลไม  ในเรื่ องมังคุด  ลําไยหรือทุ เ รียนตาง  ๆ  ทางภาคตะวันออกก็ดี  
ทางภาคใตก็ดี และภาคเหนือก็ดี และโดยเฉพาะเรื่องขาว  พี่นองประชาชนที่ให 
ความสนใจในขณะนี้ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ไดตอบชี้แจงไวเรียบรอยแลว 
ทานยืนยันที่จะชวยดูแลพี่นองประชาชนเปนอยางดี ผมจึงไมติดใจในเรื่องญัตติของผม
ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากมีญัตติในทํานองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ  
   ๑. ญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาปญหาภาวะผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ของ คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์  
   ๒. ญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแกไขปญหาราคาผลไมของเกษตรกรตกต่ํา ของ คุณสาธิต ปตุเตชะ 
และคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ  
  ๓. ญัตติ เร่ืองขอใหเรงจัดเงินทุนหมุนเวียนแกไขปญหาผลไมราคาตกต่ํา 
โดย คุณยุคล ชนะวัฒนปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ  
   ๔. ญัตติ เร่ือง ปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา คุณสถาพร มณีรัตน 
เปนผูเสนอ  
   ผมเห็นวาเปนเรื่องทํานองเดียวกันจะขอใหมีการพิจารณารวมกัน  
มีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น 
  
 
 



 ๑๖๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๗๖/๒ 
 
    เชิญคุณสาธติ ปตุเตชะ ครับ  
   นายสาธิต  ปตุเตชะ (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายสาธิต ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดระยอง  
ทานประธานที่ เคารพครับ ผมไดเสนอญัตติดวน เ ร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาราคาผลไมของเกษตรกรตกต่ํา 
กอนที่ผมจะเขาไปสูประเด็นปญหา ซึ่งผมเขาใจวาวันนี้ชาวสวนผลไมในภาคตะวันออก
กําลังประสบความเดือดรอนอยางแสนสาหัส ผมจะอภิปรายในเรื่องความสําคัญ 
ของพืชผลทางการเกษตร ผลไมใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ทานประธานที่เคารพครับ  
จังหวัด ๓ จังหวัดในภาคตะวันออกตั้งแตจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี แลวก็จังหวัดตราด  
มีผลผลิตทางผลไมจํานวนมากในแตละป และที่เราพบอยูตลอดเวลาขณะนี้ก็คือวา  
พอสินคาผลไมออกมาสูตลาดเมื่อไรก็จะพบปญหาวาราคาตกต่ําอยางทันที พูดถึงผลไม
เปนสินคาเศรษฐกิจซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของคน ๓ จังหวัดทางภาคตะวันออก  
ถารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะดูแลแกไขปญหานี้ ผมวาจะเปนการแกไขปญหา 
อยางดีที่สุด ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมเรียนวา ทุเรียนราคาที่สวนนะครับ  
เหมือนที่ทานอาคม เองฉวน ไดถามกระทูถามสดไปเมื่อเชา ราคาที่สวนขณะนี้ทุเรียนชะนี
เหลือ ๔ บาท ในขณะที่ตนทุนของเขาตกกิโลกรัมละ ๙-๑๐ บาท มังคุดตนทุนของ
ชาวสวนที่ลงทุนตกกิโลกรัมละ ๑๕ บาท แตขณะนี้ราคามังคุดที่ซื้อขายตามทองตลาด 
ตอนเชา ๑๖ บาท ถึงตอนเย็นตกเหลือแค ๘ บาทเทานั้นเอง อันนี้ยังไมรวมทั้งเงาะ 
เงาะนี่ตนทุนตอกิโลกรัมของชาวสวนตกกิโลกรัมละ ๑๐ บาท แตวันนี้ชาวสวนขายเงาะได
กิโลกรัมละ ๕ บาทเทานั้นเอง พอเราพูดถึงปญหาเรื่องนี้ถึงเวลาก็มีการกําหนดแผน  
มีการกําหนดวิธีวาจะแกไขปญหาอยางไร ไมวาจะเปนปญหาระยะสั้น ระยะยาว  
ผมยกตัวอยางที่ทานรัฐมนตรีตอบคําถามเมื่อเชานะครับ --------------------------------------- 
 

          - ๗๗/๑ 
 
 



 ๑๖๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๗/๑ 
 
ทานรัฐมนตรีตอบวาใหบรรดา ส.ส. ภาคใตแลวก็ภาคตะวันออกที่ไดรับผลกระทบในเรื่องนี้
มาประชุมกัน ๒ ครั้ง ผมเรียนวาวันนี้ราคาผลไมตกถึงขนาดนี้แลว ผมไดรับโทรศัพทจากพี่
นองเกษตรกรชาวสวนวาถาอีกอาทิตยหนึ่งรัฐบาลไมลงไปแกไขปญหา เขาหารือวา 
เขาจะยกขบวนเอาเงาะ เอาทุเรียน เอามังคุดมาเทที่หนาสภา ผมก็เรียนกบัพีน่องชาวสวนวา
อยาทําอยางนั้นเลย เพราะวาทําอยางนั้นก็ไมใชเปนการแกไขปญหา แตวาพอผมฟง 
ทานรัฐมนตรีตอบปญหาเมื่อเชานี้ เพราะในขณะที่ประชาชนเดือดรอนขนาดนี้แตทาน 
ยังไมคิดที่จะดําเนินการในสิ่งใดเพื่อแกไขปญหา เพราะฉะนั้นผมเรียนวาการแกไขปญหา
ตองทําอยางทันทวงที ตองทํา ตองเตรียมแผนลวงหนา ไมใชเกิดปญหาแลวก็มาแกไข
ปญหาโดยที่มาบอกวาจะตองนัดประชุมอยางนี้มันก็ไมทันกาลครับ ผมเรียนวาความจริง
ขาราชการที่เขาเกี่ยวของกับเร่ืองนี้เขามีแผนมีวิธีการชัดเจนครับ มีมาตรการระยะสั้น  
ผมยกตัวอยางใหทานทราบนะครับ การพัฒนาระบบการประมาณการผลผลิตลวงหนา 
ใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเรงรัดกระจายผลผลิต 
ใหออกจากแหลงผลิตไปยังผูบริโภค  การผลักดันการสงออกใหมากและรวดเร็ว  
การสงเสริมการแปรรูป การประชาสัมพันธ การสงเสริมการบริโภคผลไม การบูรณาการ 
การทําวิจัย สิ่งเหลานี้มีเปนแผน มีเปนวิธีการ เสร็จอยูที่ขาราชการประจําอยูแลว  
ผมเขาใจวาสิ่งที่ขาดอยางเดียวคือขาดความจริงใจ ทานประธานจําไดไหม มีการตอบคําถาม
ในสภาแหงนี้วาในเรื่องปญหาราคาผลไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตอบกับ 
พวกเราวามีมาตรการหลายมาตรการ ยกตัวอยาง เชน ทานจะพัฒนาอูตะเภาใหเปน 
ศูนยสงสินคาผลไมโดยตรงจากชาวสวนไปจําหนายยังตางประเทศ ทานตอบกับพวกเราวา
วันนี้ชาวสวนผลไมจะยิ้มไดเพราะเปนคนกําหนดราคา ทานจะติดตอหาผูประกอบการ 
เพื่อมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่บานเรา ทานเคยพูดวาหางโมเดิรน เทรด (Modern trade) 
ในฝรั่งเศสรับปากกับทานวาจะมาซื้อผลผลิตโดยตรงกับพี่นองเกษตรกรชาวสวน แตวันนี้
ยังไมเห็นสิ่งเหลานี้ เกิดขึ้น  และจนถึงวันนี้ เมื่อราคามันตกต่ําเกือบถึงขีดสุดแลว  
ถาทานรัฐมนตรียังตองมานัดประชุมอยู อีกผมคิดวาการแกไขปญหาจะไมเกิดขึ้น  
ผมเรียนกับทานประธานวานี่เฉพาะตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งความจริงแลวตารางออก 
 



 ๑๖๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๗/๒ 
 
ของผลผลิตชาวสวนชวงตนเดือนพฤษภาคมเปนชวงเริ่มตนเทานั้นเอง ชวงกลางเดือน 
กับชวงปลายเดือนนี้เปนชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรชาวสวนจะออกสูตลาดมากที่สุด  
ผมคิดวาทานไปคิดทําตามแผนงานที่เขียนไวทําไมทันหรอกครับ ตอนนี้กลายเปนวา
บทบาทที่สําคัญมันมาอยูที่ทองถิ่น อบจ. อบต. ที่ เขามีเงินจํากัดอยูแลว เขาตอง 
เตรียมแผนเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะซื้อสินคาผลไมเพื่อพยุงราคา เขาก็ถามกับผมมาวา
แลวรัฐบาลสวนกลางอยูที่ไหน มีคนนั่งหัวโตะในการบัญชาการไหมครับวาถาเกิดปญหา
เชนนี้จะทําอยางไร ผมเรียนกับทานประธานวา หัวใจสําคัญในการแกไขปญหาของผลไม
ใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออกมีหลักที่สําคัญก็คือวาการระบายสินคาที่ออกมาสูตลาด
นําไปสูผูบริโภคอยางทันทวงที การระบายสินคาทําไดหลายอยางครับไมวาจะเปน 
กลุมสหกรณ รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในเชิงเปนคาน้ํามันรถใหกับพอคาคนกลาง   
 

 - ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๗๘/๑ 
 
เพื่อกระจายผลผลิตจากจังหวัดที่ผลิตสงไปยังจังหวัดอื่น ยกตัวอยาง เชน ขณะนี้ 
ทางพรรคประชาธิปตยกําลังรวมกับ กทม. จะเปดพื้นที่ใหพี่นองเกษตรกรชาวสวน 
นําผลผลิตมาขายในตลาดที่ ก รุ ง เทพมหานคร  อันนี้ ก็ เปนการระบายสินค า 
ออกจากพื้นที่วิธีการหนึ่ง ผมเคยจําไดมีอยูครั้งหนึ่งราคาลําไยตกอยางมาก รัฐบาล 
ในยุคนั้นก็แกไขปญหาโดยการที่นําลําไยจากจังหวัดเชียงใหม จากจังหวัดลําพูน  
จากภาคเหนือสงผานทองถิ่นคือ อบต. เอาลําไยไปขายตาม อบต. ทั่วประเทศใหชวยกัน
รับซื้อไว โดยจัดงบประมาณทองถิ่นนั้นเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เรียนวา 
อยางนอยที่สุดก็เปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน พี่นองเกษตรกร
ชาวสวนลําไยที่มีปญหาขณะนั้นก็ถือวาประสบความสําเร็จ เพราะเปนการระบายผลผลิต
ไดวิธีการหนึ่ง แตวาวันนี้นอกจากเงินทองถิ่นที่มีจํากัดแลว ผมเรียนวาสิ่งที่จะแกไขปญหา
ไดทันทวงทีในขณะนี้มีอยางเดียว รัฐบาลตองดําเนินการซื้อผลไมเพื่อพยุงราคา ในขณะที่
พอคาคนกลางมีสินคาออกมามาก เขาก็ไปซื้อแลวก็กดราคาชาวสวน วิธีเดียวที่จะทําให
ราคาถีบทะยานตัวขึ้นมาทําไดวิธีเดียว รัฐบาลก็ตองไปซื้อเพื่อพยุงราคาไมใหตกต่ํา 
มากไปกวานี้ ผมเรียนกับทานประธานอยางนี้ การแกไขปญหาระยะสั้นในการที่จะ 
พยุงราคาใหเพิ่มขึ้น ผมเรียนวาทานรัฐมนตรีตองลงไปพื้นที่ ไมรวมทั้งทานตองไปใช 
การบริหารจัดการในเรื่องของเงิน คชก. (คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร) ซึ่งที่ผานมาก็เปนปญหาตลอด เงิน คชก. ที่พูดถึงนี้ก็มีกฎระเบียบที่เครงครัด 
เวลาเราขอเงินคณะกรรมการ คชก. ก็บอกวาถายังไมเกิดเรื่องเดือดรอนอนุมัติเงินไปชวย 
ก็ไมได มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของระเบียบขอบังคับอีกมากมาย แตอยางไรก็ตาม 
ถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดใชอํานาจในการบริหาร ทานมีความจริงใจ 
ในการที่จะชวยเหลือเกษตรกรทานทําไดเลยครับ ผมก็เรียนวาลําพังเพียงเงินทองถิ่น 
ไมกี่ลานบาท ไมวาจะเปน อบต. หรือ อบจ. ก็ตาม ถาใชเงินของทองถิ่นเองไมเพียงพอ 
ในการที่จะไปพยุงราคาเพราะวาสินคามันออกมาสูตลาดอยางมากและเร็วไมวาจะเปน
เงาะ ทุเรียน มังคุดปริมาณเปนแสน ๆ ตัน ซึ่งจะออกสูตลาดขณะนี้ ชวงเดือนเดียว 
ถาทําไมทัน ผมเรียนไดเลยวาพี่นองเกษตรกรตองจบการดําเนินชีวิตของเขาภายใต 
 



 ๑๖๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๗๘/๒ 
 
ตนทุนที่สูงขึ้น ปุยก็ไมสามารถทําใหราคาจาก ๑,๒๐๐ บาทลงมาได ไมรวมทั้งคาแรง 
ที่เพิ่มขึ้น แหลงน้ํา ในขณะเดียวกันถาขายผลผลิตในราคาที่ต่ํากวาราคาทุน ผมเรียน 
กับทานประธานวาตองเห็นใจพวกชาวสวนเปนอยางยิ่ง ทานประธานที่เคารพครับ  
สภาพปญหาของชาวสวนเรื่องราคาผลไม ผมเรียนวาวันนี้นอกจากตนทุนในเรื่อง 
ราคาปุยแลว บางครั้งในฤดูรอนหนาแลงแหลงน้ําซึ่งเปนตนทุนสําคัญของเกษตรกร
ชาวสวนแลงมาก ๆ ก็ตองไปซื้อน้ํา ตนทุนการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นถาเปนอยางนี้
ตอไปผมคิดวาไมเกินอาทิตย พี่นองเกษตรกรชาวสวนผลไม ๓ จังหวัดภาคตะวันออก  
ผมคงทัดทานไมไหว พวกเขาคงรวมตัวกันแลวก็เอาผลผลิตออกมาเทกลางถนน ----------- 
 

         - ๗๙/๑ 



 ๑๖๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         นิวรา ๗๙/๑ 
 
ซึ่งก็เปนปญหามีผลกระทบไปถึงพี่นองประชาชนคนอื่น ทําใหตองมาไดรับผลกระทบ
เดือดรอนกับปญหานี้ดวย ทานประธานที่เคารพครับ ผมเรียนวามูลคาของสินคาที่เปน
ผลไม ๓ จังหวัดภาคตะวันออกนี่ประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ ตัน ถาตีเปนมูลคาเงินมหาศาล 
ถาพี่นองเกษตรกรมีรายไดจากการทําอาชีพเกษตรกรชาวสวนนี่มันทําใหเขามีอาชีพ 
ที่ม่ันคง ลูกหลานเขาก็ไมตองเดินทางมาทํางานในกรุงเทพมหานคร ผมเปรียบเงินรายได
ของชาวสวน ชาวสวนมีสวนนี่ถือวาเปนบํานาญ และถาขายผลผลิตไดแตละปเขาก็มี 
เงินกอนในแตละปที่เปนรายไดประจํา แตถาเขาขาดรายไดตรงนี้ไปเขาจะประสบปญหา
อยางมาก เศรษฐกิจฐานรากของเราเราก็จะตองใหความสําคัญ ผมคิดวาแนวคิดเดิม 
ที่มีการพูดถึงการแกไขปญหาโดยการจัดตั้งผูจัดการผลไมในแตละชนิด วันนี้ในระยะยาว
ตองถูกหยิบนํามาใช เพราะวาความจริงแลวเวลาแตละจังหวัดนั่งประชุมกันผมเห็นคนที่มี
อํานาจสั่งการก็คือทานผูวาราชการจังหวัดเทานั้น ซึ่งเวลาจะประสานงบประมาณ 
ในแตละเร่ืองทานผูวาราชการจังหวัดก็ใชงบไมได ยกตัวอยาง เชน ผมประสานวา 
ผมจะของบประมาณเพื่อซื้อกระเชาผลไมไปใหสื่อมวลชนตามรายการทีวีตาง ๆ  
ชวยประชาสัมพันธวาขอใหคนไทยไดบริโภคผลไมไทย ปรากฏวาทางจังหวัดตอบผม 
วาอยางไรทราบไหมครับทานประธาน ทางจังหวัดบอกวางบประมาณที่จะจัดซื้อ 
กระเชาผลไมไมมีครับ ผมจะตองใชงบสวนตัวในการซื้อกระเชาผลไมพวกนี้เอามาให
สื่อมวลชน เพราะฉะนั้นผมเรียนวาถาการบริหารจัดการเขาไมมีอํานาจในการที่จะใช
งบประมาณในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทุกปพวกผมก็ตองมานั่งพูดทําใหประธาน 
ตองรูสึกวาปญหานี้มันไมไดรับการแกไขใหหมดไป เพราะฉะนั้นผมคิดวาหลักการ 
ที่ เราพูดถึงผูจัดการผลไมในแตละชนิดตองนํามาใชอีกครั้งหนึ่ง เรานาจะตั้งเลย  
ผูจัดการเงาะ ผูจัดการทุเรียน ผูจัดการมังคุด และคนที่นั่งหัวโตะตองมีอํานาจครับ แลวก็
ตองไมเปลี่ยนไปตามการเมืองดวย คนคนนี้ตองนั่งบริหารจัดการทําใหราคาผลไม 
หรือพืชผลเกษตรใดมีเสถียรภาพ หมายความวาตองไมต่ํากวาเกณฑที่เราพูดกันเหมือนที่
รัฐมนตรีพูดเมื่อเชา รัฐมนตรีบอกวาขาวไมนาจะต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ บาท เราตั้งผูจัดการ 
คนนี้ ผูจัดการคนนี้มีหนาที่ตองทําใหราคาพืชผลทางการเกษตรไมต่ํากวาราคาขาว 



 ๑๖๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         นิวรา ๗๙/๒ 
 
ที่กําหนดไว แตถามันสูงเกินไปกวานั้นก็ถือวาเปนฝมือในการบริหารจัดการ และผูบริหาร
คนนี้จะตองมีอํานาจในการสั่งการหนวยงานทางราชการไมวาจะเปนกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ สหกรณจังหวัด กรมการคาภายในตองมานั่งเปนคณะกรรมการ และคนนั่ง
หัวโตะตองสั่งการได ตองมีงบประมาณใหเขาใช ผมเรียนวาความจริงกฎหมายฉบับนี้ 
เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีกฎหมายรองรับอยูแลววาดวยเรื่องการพัฒนา 
และการบริหารจัดการผลไม กฎหมายมีรองรับแตวายังขาดอยางเดียว ขาดการสั่งการ 
ขาดความจริงใจที่จะดําเนินการ ผมขออนุญาตทานประธานอานอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดนี้ใหฟงนะครับ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม 
ประกอบไปดวย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนรองประธาน  กรรมการโดยตําแหนงก็อธิบดีกรมการคาภายใน  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาแนวทาง
พัฒนาบริหารจัดการผลไมทั้งระบบ ---------------------------------------------------------------- 
 

   - ๘๐/๑ 
   
 
                      
 



 ๑๖๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๐/๑ 
 
เพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ ผูประกอบการ และสถาบัน
การเกษตร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ผูประกอบการ และสถาบันเกษตรกร 
ในการกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาและการบริหารจัดการผลไม สงเสริมและให 
ความชวยเหลือเกษตรกรและภาคเอกชนในการรวมกลุม หนาที่ทั้งหมดนี้เปนการบริหาร
จัดการในการสงเสริมคุณภาพ ในการที่จะทําอยางไรใหราคาผลไมมีราคาดีขึ้น กฎหมาย 
มีแลว องคประกอบก็มีแลว แตกลไกการขับเคลื่อนไมเกิดขึ้นครับ ผมคิดวาวันนี้ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีอันนี้ตองดําเนินการขับเคลื่อน 
อยางจริงจัง ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ผมอยากเห็นภาพการออกมาดําเนินการ 
ในการแกไขปญหา ถึงแมรัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะไมลงพื้นที่ไปรับฟงปญหาของพี่นอง
ประชาชนที่ เกิดปญหาอยูในขณะนี้ก็ตาม แตอยางนอยที่สุดผมอยากเห็นการนั่ง
บัญชาการตรงนี้แลวออกมาตรการตาง ๆ วาจะทําอยางไร วันนี้ทานตองออกมาบอกวา 
เอาละครับพรุงนี้ปญหาปาลมที่จังหวัดสุราษฎรธานี ปญหาทุเรียนชะนี ปญหาทุเรียน
หมอนทอง ปญหาเงาะ ปญหามังคุดมีแนวทางอยางไร ผมอยากเห็นภาพเหลานี้ครับ  
แตวาขณะนี้ก็ยังไมเกิดขึ้น ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็เรียนวาผมไดรับเร่ืองรองเรียน 
ส.ส. ภาคตะวันออกทุกคนนอนไมหลับ แลวก็พยายามคัดคานอยางเต็มที่วาอยาทํา 
อยางนั้นเลย  อยาเอาผลไมมากองตามถนนเลยมันจะมีผลกระทบตอคนอ่ืนอีก  
ผมก็เรียนวาผมอยากเห็นภาพความจริงใจ และตองขอบพระคุณทานประธานที่ไดเห็น
ความสําคัญในการที่พวกกระผมไดหยิบยกมาเปนญัตติเพื่อที่จะนําเสนอปญหา  
เสียดายอยางเดียววาวันนี้เสียดายที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมไดนั่งฟง
สะทอนความรูสึกของพี่นองประชาชนที่เกิดความเดือดรอนอยางที่สุด และผมเรียนวา 
ผมก็รูสึกแบบนี้เหมือนกันวาปนี้เรากําลังอภิปรายอยู เราก็พูดถึงแผนระยะยาววาตองมี
การเตรียมการใหชัดเจนวาในปหนาจะตองทําอยางไรบาง ผมก็เสนอวาคณะกรรมการ 
ที่ตองมาบริหารจัดการผลไมตองเกิดขึ้น ทานประธานเชื่อไหมครับผมทํานายไวกอน  
ผมทํานายวาพอถึงปหนาสิ่งเหลานี้ก็ยังไมเกิดขึ้นอีกครับ แลวก็ตองถูกหยิบยกมาพูด 
ในสภาแหงนี้อีกวามันถูกอีกแลวครับ แลวก็มาพูดเรื่องเกา ๆ ซ้ําไปซ้ํามาเหมือนเดิม  
 



 ๑๖๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๐/๒ 
 
วันนี้ผมก็ทาทายกับทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ ผมเห็นทานออกมารับปากหลายเรื่อง  
วันนี้ผมใหเวลาทานอีก ๑ อาทิตย คณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 
จะเกิดขึ้น แลวมีมาตรการสิ่งใดที่จะกําหนดมาวาจะไปชวยเหลือความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชนไดอยางไร ถาอีก ๑ อาทิตยยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนออกมา  
ผมเรียนวาผมคงหามพี่นองประชาชนที่กําลังเดือดรอนอยางแสนสาหัสไมได ทานประธาน
ที่เคารพครับ จากสภาพปญหาทั้งหมด จากขอเสนอแนะ จากความสําคัญที่ผมเรียนวา
เกษตรกรชาวสวนผลไมเปนรากฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผมไดเสนอญัตติ
เร่ืองนี้มาเพื่อที่จะใหสภาแหงนี้ไดตั้งณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาปญหาเรื่องนี้ แลวก็เปน
การศึกษาปญหาทั้งหมดเพื่อนําขอมูลไปสูทานรัฐมนตรีเพื่อใหรัฐมนตรีมีความจริงใจ 
ในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น ผมคงไมไดพูดถึงปญหาเฉพาะปนี้ ผมเรียนวาวันนี้เราพูดจบ
ผมอยากจะใหทีมงานรัฐมนตรีไดเตรียมความพรอมตั้งแตวันนี้เลยเพื่อเล็งเห็นผล 
ไปปหนาในเวลาเดียวกันนี้วาอยาใหปญหานี้ตองเกิดขึ้นอีกเลยครับ ผมก็เลยกราบเรียน
ทานประธานวา ผมก็ไดเสนอญัตติดวนใหสภาไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปญหาการแกไขราคาผลไมของเกษตรกรตกต่ํา เพื่อจะไดนําขอมูลไปสูทานรัฐมนตรี
และรัฐบาลตอไป กราบขอบพระคุณครับ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 



 ๑๗๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๘๑/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมจะเชิญใหเจาของญัตติไดอภิปรายกอนญัตติละ ๑ ทาน คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์  
แลวตอไปจะเปนคุณสถาพร มณีรัตน ครับ  
   นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดมุกดาหาร ทานประธานที่เคารพ ดิฉันไดยื่นญัตตินี้ไวตั้งแตวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ เนื่องจากวาในชวงนั้นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํามาก ภาคอีสาน  
๑๙ จังหวัดปลูกขาว ๔๐ เปอรเซ็นต ปลูกมันสําปะหลัง ๒๘ เปอรเซ็นต ปลูกออย  
๒๒ เปอรเซ็นต เทากับ ๑๐๐ เปอรเซ็นตในทั่วภาคอีสาน เนื่องจากชวงที่ผลผลิต 
ทางการเกษตรออกมานั้นอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม แลวก็ 
ชวงที่ขายออกก็คืออยูในชวงเดือนกุมภาพันธพอดี ราคาในชวงนั้นตกต่ํามาก ราคาขาว 
ยังอยูในชวงตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท แตก็ยังดีวาในชวงนี้ราคาขาวนั้นไดมีการประมูลซื้อ  
ซื้อขาวจากประเทศไทยนี้ไป แลวก็มีผลกระทบจากทางเวียดนามที่ทําใหไมสามารถ 
สงขาวออกไดราคาขาวจึงไดมีราคาสูงขึ้นแตราคาขาวที่สูงขึ้นนั้นไมสงผลใหเกษตรกร
รํ่ารวยขึ้นเพราะวาเกษตรกรไดขายขาวออกไปหมดแลว โดยทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยผูที่ดูแล ทานมิ่งขวัญทานก็พยายามที่จะแกไขปญหานี้เพียงแตวา 
ทานแกไขชาไปหนอย ดิฉันไดอภิปรายและไดบอกกลาวในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาปญหาปุยราคาแพงเกี่ยวกับกรณีปุยมีราคาแพงทําใหราคาผลผลิตของขาวสูงขึ้น 
ก็จะไมสงผลใหมีผลกําไรเกิดขึ้นกับเกษตรกร เชนเดียวกันในชวงนั้นราคามันสําปะหลัง
จากราคากิโลกรัมละ ๑ บาท ๒๐ สตางค ขึ้นเปน ๑ บาท ๖๐ สตางค มาถึง ๑ บาท ๙๐ สตางค 
ในชวงราคา ๑ บาท ๙๐ สตางคนั้นเกษตรกรไดขายมันสําปะหลังออกไปแลว เนื่องจาก
ผลผลิตทุกประเภทไมวาขาว  มันสําปะหลัง  ออยจะอยู ในชวงที่ปลอยขายออก 
และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคมทั้งนั้น ราคาที่ขายออกอยูที่ราคา 
๑ บาท ๙๐ สตางค ตนทุนของเขาก็สูงในชวงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม  
ราคาน้ํามันถีบตัวสูงขึ้นตลอด จากชวงเดือนพฤศจิกายนราคาอยูที่ ๗๐ กวาบารเรล  



 ๑๗๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๘๑/๒ 
 
ตอนชวงเดือนมกราคมขึ้นมาเกือบ ๑๐๐ บารเรล ชวงนี้ ๑๒๐ บารเรล ที่ดิฉันไดอภิปราย
ญัตตินี้คิดวาเปนสวนที่จะสามารถชวยเหลือเกษตรกรในราคานั้นได ราคามันสําปะหลัง
ในชวงนี้จากราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค ขึ้นเปน ๒ บาท ๔๐ สตางค แตเผอิญวาในชวงนี้
เปนชวงที่กําลังจะไถพรวนและใสปุย กวาจะเก็บผลผลิตไดก็คงจะอยูในชวงเดือนกันยายน
อีกเหมือนเดิม แลวจะขายออกก็คงชวงเดือนพฤศจิกายนสิ้นปนี้ ที่ดิฉันขออภิปราย 
ในสวนนี้และยื่นญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาภาวะผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกต่ํานี้ เพื่อตองการอยากจะใหทางรัฐบาลนําผลกระทบ 
ของราคาผลผลิต แลวก็ผลกระทบของผลผลิตที่เกิดขึ้น แลวก็ราคาของตนทุนของ
เกษตรกรนั้นมาพิจารณา แตวาจะตั้งคณะกรรมาธิการหรือไมดิฉันวาคิดคงไมเปน 
สิ่งสําคัญ สิ่งสําคัญในการที่จะพิจารณาแกไขในชวงนี้อยางเรงดวนก็คือตองการ 
อยากจะใหทางทานรัฐมนตรีผูดูแลไมวาจะเปนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ไมวาจะเปนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใหดูแลเรื่องราคาและดูแล
เร่ืองตนทุนของเกษตรกรไมวาจะเปนเรื่องปุย ไมวาจะเปนเรื่องน้ํามัน น้ํามันนี้เราคงอาจจะ
แกไขใหเกษตรกรไดยาก --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๘๒/๑ 
 
 



 ๑๗๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๒/๑ 
 
แตสวนที่สามารถจะแกไขใหกับเกษตรกรและพิจารณาในราคาที่จะสงขายใหเกษตรกรนัน้
ก็คือเร่ืองปุย ถาหากจะมาเทียบตนทุนจากป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ มาถึงป ๒๕๕๐ ตามสถิติ
ที่ไดแจงไว ตนทุนของเขาอยูในระหวางที่ราคาน้ํามันยังไมขึ้น แลวปุยก็ราคายังถูกอยู 
ในชวงป ๒๕๕๐ นั้นปุยอยูในราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แตตอนนี้ราคาปุยนั้นอยูที่ราคา 
๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท แมวาทานรัฐมนตรีจะหาวิธีการในการที่จะไปซื้อปุยราคาถูกมา
เพื่อที่จะผอนปรนเรื่องตนทุนใหกับเกษตรกรแตก็คงจะไมทันฤดูการผลิตของเขา ตอนนี้
เขาไถแลวเขาจะลงปุยแลว แตทางรัฐมนตรีทานก็มีมติในการที่จะนําปุยเขามาจากยูเครน 
ถานําเขามาจากยูเครนในราคา ๑๑,๕๐๐ บาทตอตัน ถาสามารถนําราคานี้สงให
เกษตรกรก็จะเปนประโยชนแกราคาที่เกษตรกรจะไดผลผลิตออกมาในชวงเดือนกันยายน 
ดิฉันก็อยากจะขอฝากผานทานประธานในญัตตินี้ในกรณีที่พิจารณาเรื่องผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกต่ํ า  ราคาตนทุนของเกษตรกรเรื่ องขาวจากป  ๒๕๔๘   
๕,๖๐๒ บาท พอมาถึงป ๒๕๕๐  ๕,๙๗๑ บาท แตเกษตรกรนั้นขายไดในราคาตันละ 
๑๐ ,๐๐๐  บาทนั่นก็เปนผลดีใหเกษตรกร แตดิฉันอยากจะบอกวา ราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรเรื่องขาวที่ขึ้นราคาดีสําหรับเกษตรกร  
   เร่ืองมันสําปะหลัง มันสําปะหลังจากราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค  ตอนนี้ 
เห็นมีมติวาจะใหขึ้นเปน ๒ บาท ๔๐ สตางค แตราคาขึ้น ๒ บาท ๔๐ สตางคนั้น เพิ่มจาก
ราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค นั้นแค ๕๐ สตางค ซึ่งถาจะไปเทียบตนทุนของมันสําปะหลัง 
ราคาตนทุน ป ๒๕๔๘ นั้นอยูที่  ๙๒๑ บาท มาถึงป ๒๕๕๐  ๘๒๔ บาท เทากับวาตนทุน 
๘๒ สตางค ถาหากไดราคานี้เกษตรกรก็คงจะมีผลกําไร แตสวนผลกําไรที่เกิดขึ้นนั้น
อยากจะขอฝากทานประธานในญัตตินี้เพื่อพิจารณาวาในสวนที่เรงรัดใหเกษตรกรไดปลูก
ใหมีผลผลิตและไดราคาในผลผลิต แตในสวนผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นอยากจะใหพิจารณาวา
จะทําอยางไรที่จะแกไขปญหาตัวนี้ใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากที่เกษตรกรนั้นตนทุนอยูระหวาง 
๘๒ สตางคแตถาหากผลผลิตเขายังอยูที่ไรละ ๒ ตันครึ่งเขาก็คงจะไดกําไรในสวน 
แคเพิ่มขึ้นของราคาใน ๕๐ สตางคเทานั้นเอง แตในราคาที่เพิ่มขึ้นของ ๕๐ สตางคนั้น  
ถาหากน้ํามันขึ้นราคา ปุยขึ้นราคา ราคา ๕๐ สตางคนั้นก็จะตีกลับมาเปนตนทุนของเขา  
 



 ๑๗๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๒/๒ 
 
ก็จะไมมีกําไรอีกเหมือนเดิม อยากจะขอใหทางรัฐมนตรีผูดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ดูแลเกษตรกรในสวนของผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากที่ไดมีสถิติของกรมวิชาการเกษตร  
และบอกวาสามารถทําใหผลผลิตนี้เพิ่มขึ้นจากมันสําปะหลังที่ปลูกได ๑ ไร ๒ ตันครึ่ง  
ไดเพิ่มขึ้นถึง ๕ ตันครึ่งเพิ่มเทาตัวของผลผลิต ถาหากวาเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได
ถึง ๕ ตันตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณธีระชัยทานไดบอกไวก็คงจะดี ราคาผลผลิตตกต่ํานี้ก็คงจะไมเปนปญหา 
ใหเกษตรกรตอไปอีก 
   เร่ืองออย ออยเม่ือป ๒๕๔๘ ตนทุนของออยนั้นอยูที่ตันละ ๕๒๐ บาท 
มาถึงป ๒๕๔๙ อยูที่ ๕๗๑ บาท  ---------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๘๓/๑ 
 

                   
 

 



 ๑๗๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๘๓/๑ 
 
พอมาถึงป ๒๕๕๐ อยูที่ ๕๗๒ บาท ป ๒๕๕๑ ไมมีในรายงานแตคิดวาตนทุนก็คงจะ
เพิ่มขึ้นจาก ๕๗๒ บาทนี้ขึ้นเปน ๖๐๐ กวาบาท แตในขณะที่ราคาของออยป ๒๕๔๘  
อยูที่ตันละ ๖๕๐ บาท ป ๒๕๔๙ ขึ้นมาถึงตันละ ๗๕๐ บาท พอป ๒๕๕๐ อยูที่ราคา 
๗๗๐ บาท พอมาป ๒๕๕๑ ปลายป ๒๕๕๐ ถึงตนป ๒๕๕๑ อยูที่ราคา ๖๓๘ บาท  
ในระหวางป ๒๕๔๘ น้ํามันอยูที่ลิตรละแค ๒๖ บาท พอมาป ๒๕๕๑ น้ํามันตอนนี้ 
อยูที่ ราคา  ๓๐  กวาบาทแตราคาออยเหลือแค  ๖๓๘  บาท  ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณทานเห็นใจเกษตรกรที่ปลูกออยเพิ่มราคาขึ้นในชวงนี้ 
เปนราคา  ๗๐๐  บาท  ๗๐๐  บาทยังต่ํากวาป  ๒๕๕๐  ในขณะที่น้ํามันถูกกวาปนี้  
ทานประธานคะ อยางไรก็ขอใหทานดูผลผลิตเรื่องออยนี้ดวย เร่ืองราคานั้นกําหนด 
ใหเขาดวย ตนทุนของเขาอยูระหวาง ๖๐๐ กวาบาทแลวถามาบวกกับคาขนสงอีก 
ราคาก็คงอยูในประมาณ ๘๐๐ กวาบาท ถาหากวาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาในชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรตอนนี้เขากําลังปลูกอยูสามารถที่จะใหราคา 
เขาไดถึง ๙๐๐ บาทก็จะเปนผลดีตอเกษตรกรคงไมตองทุกขยากปากแหงอยูขณะนี้ 
ชาวไรออยทั้ งหมดอยูที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอยางยิ่ งจั งหวัดมุกดาหารนะคะ  
จังหวัดมุกดาหารมีชาวไรออยอยูเกือบทั่วทุกอําเภอ เขาเหลานั้นจะหันมาปลูกปาลม 
เนื่องจากเห็นวาจะนําปาลมนี้มาแปรเปนน้ํามันเอทานอล (Ethanol) เพื่อที่จะแกไขปญหา
น้ํามันราคาแพงในขณะนี้  พอมาฟงถึงราคาน้ํ ามันปาลมแตกอนเ ม่ือป  ๒๕๓๘  
ดิฉันไดเปน ส.ส. ในขณะนั้นทราบวาปาลมนั้นกิโลกรัมละ ๑๘ บาทแตตอนนี้เห็นวา 
ปาลมอยูที่กิโลกรัมละ ๔ บาท ๕๐ สตางค เกษตรกรภาคอีสานรับแตสวนเหลือทิ้งจาก
เกษตรกรคนอื่น ภาคอีสานตอนนี้ปลูกออยไดราคาก็ตกต่ํา พอจะหันมาปลูกปาลม 
ราคาก็ ตกต่ํ า  คิดว าปาลมก็ ค ง ไม เ หมาะจะปลู กที่ ภ าคอี สานแต ถ าหากว า 
เกษตรกรเขาสามารถใชวิชาความรูของเขาปลูกในภาคอีสานได และราคายังอยูแคนี้ 
เขาก็คงจะตองทุกขยากปากแหงไปอีกเชนเดียวกัน ดิฉันอยากจะขอฝากทานประธาน 
ในญัตติการพิจารณาแก ไขปญหาพืชผลทางการ เกษตรราคาตกต่ํ านี้  ขอให 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณชวยไมวาเรื่องราคา ไมวาเรื่องการที่จะ 
 



 ๑๗๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๘๓/๒ 
 
ผลักดันใหเขาปรับปรุงพื้นที่ดินใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ถาหากวาเขาไดราคาอยูในระหวางแค 
๗๐๐ กวาบาทนี้ ถาผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นจากที่เขาปลูกตอนนี้เห็นวาปลูกไดอยูแค  
๑ ไรตอ ๙ ตันครึ่ง แตกรมวิชาการเกษตรสามารถที่จะแนะนําเขาสามารถที่จะใหเขา 
ปลูกออยไดไรละ ๒๕ ตัน สวนปจจัยที่จะสามารถทําใหไดถึง ๒๕ ตันนั้นก็คงจะตองอยูที่
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งหมด ทุก ๆ กรมจะตองเขามาดูแลเกษตรกรเหลานี้ 
ไมวาจะเปนกรมพัฒนาที่ดิน ไมวาจะเปนกรมชลประทาน ไมวาจะเปนกรมทรัพยากรน้ํา 
หรือไมวาจะเปนกรมทางหลวงชนบท  ------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๔/๑ 

 
 
             



 ๑๗๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๔/๑ 
 
ทําไมดิฉันถึงบอกวาจะตองใหมีกรมทางหลวงชนบทดวย ทานประธานที่เคารพ ผลผลิต
ทางการเกษตรทุก ๆ ชนิดจะตองปลูกที่หัวไรปลายนาและอยูนอกพื้นที่ความเจริญ  
พื้นที่นั้นจะเปนพื้นที่ไรนาทั้งหมด ในขณะที่ผลผลิตเขาจะออกสูตลาดจําเปนอยางยิ่ง 
ที่เขาจะตองวิ่งออกมาสูถนนจะตองมีถนนใหรถวิ่ง ถึงสมัยนี้แลว ถึงเวลานี้แลวคงไมให
เกษตรกรทั้งหมดนั้นเอาควายลากเกวียนออกมาจากพื้นที่ไรนาของเขา ดิฉันอยากจะฝาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณแลวก็กรมทางหลวงชนบทชวยพิจารณาทําถนน 
ใหเขาเถอะคะ ราคาตนทุนของเขาจะไดลดลงในขณะที่น้ํามันนั้นลิตรละ ๓๐ กวาบาท 
เห็นอกเห็นใจเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ไรนาไรสวนนั้นหลังสูฟาหนาสูดินเขาเหลานั้น 
ทุกขยากปากแหงมาตลอด ดิฉันเปน ส.ส. ไดเปนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เขาใจถึง 
ความเปนอยูของเกษตรกรวาเขาเหลานั้นทุกขยากอยางไร แตจริงทุก ๆ สมัยก็จะจัดเงิน
งบประมาณไปชวยเหลือเขาไมวาจะซื้อกลาพันธุใหเขา กลาพันธุตนออยที่บอกวา 
เปนกลาพันธุที่สามารถเพิ่มผลผลิตจาก ๙ ตันใหถึง ๒๐ ตัน ความคิดนี้ขอใหทานประธาน
ฝากถึงทานรัฐมนตรีผูดูแล ความคิดนี้ขอใหทานอยาคิดเลยคะ อยาใหทานไปแนะนํา 
ใหเกษตรกรอยางนั้นวาตองมีคา อยางเชน บอกวามันสําปะหลังสามารถปลูกได  
๒ ตันครึ่ง เพิ่มผลผลิตใหไดถึง ๒๐ ตันมีใหเห็นแลวแตที่เห็นนั้นแคกระจุกจุดเดียว 
แคไมกี่ไรเทานั้นเองแตแสน ๆ ไรที่ เกษตรกรทําผลผลิตอยูขณะนี้ จาก ๒ ตันครึ่ง 
ถา ไดถึ ง  ๕  ตันก็ เปนอานิสงส และเปนประโยชน ใหกับ เกษตรกร เหลานี้ แล ว 
อยาไปโฆษณาวาจะสามารถปลูกได ๒๐ ตัน โดยที่จะตองซื้อพันธุมันสําปะหลังคือ 
พันธุคอนโดสามเหลี่ยม พันธุระเบิดอยางนี้ตนหนึ่งยาวแค ๓๐ เซนติเมตร ๕๐ เซนติเมตร 
ทั้ง ๆ ที่เกษตรกรใช ๓๐ เซนติเมตร แตไปแนะนําวาใหใช ๕๐ เซนติเมตร แลวตองซื้อ 
พันธุคอนโดสามเหลี่ยม เขาคงไมมีคอนโดนั่ง เขาไมมีคอนโดอยู แตตองแนะนํา 
ใหซื้อพันธุคอนโดสามเหลี่ยมอยางนี้ไมถูกวิธีนะคะ อยากจะขอใหพิจารณาในสวนที่ 
ทําอยางไรที่จะสามารถใหเพิ่มผลผลิตไดอยางเชนดิน ตอนนี้ทานบอกวาจะพิจารณาแกไข
เร่ืองราคา ถาผลผลิตยังเปนอยางนี้ ราคาตกต่ําอยางนี้ก็เหมือนเดิมอยากจะใหทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาในสวนของเรื่องปุย เราแนะนําใหเกษตรกรนั้น 
 



 ๑๗๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๔/๒ 
 
ใชปุยเคมีมานานแลวใชมาตั้ง ๑๐ กวาป ดินที่มันรวนซุย ดินที่มันมีสารอาหาร ดินที่มันมี
สารอินทรียวัตถุในพื้นดินตอนนี้แคระแลวก็แกร็นเหมือนกับคนที่สมบูรณกินแต 
สารอาหารที่เปนเม็ดใหเหมือนยาบํารุงอยางนั้นอยางนี้ ซื้อมาราคาแพง แตกินไปนานวัน 
ก็เหมือนเดิม มันดานคะ ดินก็แกร็น ผลผลิตนั้นมันจะชอนไชไปหาอาหารมันก็ไมมีปญญา
ที่จะชอนไชไปแลว จะทําอยางไรกรมพัฒนาที่ดินแลวก็กรมทรัพยากรน้ําจะตองเขาไปดูแล
ในสวนนี้  ทําอยางไรที่จะให เกษตรกรนั้นลดการใชปุย เคมีหันมาใชปุยอินทรีย 
ซึ่งปุยอินทรียนี้เราสามารถที่จะทําไดในประเทศไทยของเรา เราสามารถที่จะดูแลเขาได 
ขอใหจัดงบประมาณในสวนที่ใหมีสารอินทรียวัตถุเกิดขึ้นโดยปรับปรุงดินและพัฒนาดิน  
   เร่ืองสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ํา ถาหากวาจะแกไขเรื่องผลผลิตนี้ 
หรือจะแกไขเรื่องราคานี้หลีกไมพนหรอกที่จะตองแกไขเร่ืองน้ํา ระบบชลประทาน 
ที่จะใหเขาไมใชวาใหเกษตรกรนั่งรอฝนอยูทุกป ปไหนฝนแลงผลผลิตก็ไมมี จะขายก็ไมมีแลว
แมราคาจะสูงขึ้นเทาไรก็ไมมีผลผลิตใหขาย สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ํานี่ละคะ ------ 
 

- ๘๕/๑ 



 ๑๗๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๕/๑ 
 
ดิฉันอยากจะขอฝากทานประธานในญัตติพิจารณาแก ไขปญหาเรื่ องผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกต่ํานี้ ก็คงจะตองขอเรื่องน้ําอีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองระบบชลประทาน 
ทางกรมชลประทานนั้นไดสรางอางเก็บน้ําใหกับเกษตรกร ใหกับพื้นที่แตละจังหวัดนั้น
หลายอางแตอางเก็บน้ํ าก็คือ เก็บน้ํ า  ทานจะทําอยางไรที่จะใหการเก็บน้ํ านั้น 
เปนประโยชนใหกับเกษตรกร น้ําที่อยูในอางนั้นจะทําอยางไร ตอนนี้ในจังหวัดมุกดาหาร 
มีอางเก็บน้ําหลายอาง อยางเชน อางหวยบางทราย อางเก็บน้ําหวยมุก อางเก็บน้ํา 
หวยชะโนด แตละอางนี้สามารถเก็บกักน้ําได ๔ ลานคิว ๔ ลานคิวนี้เราสามารถที่จะ 
เผื่อแผน้ํ าใหกับเกษตรกรในชวงที่ฝนแลงนะคะ  สามารถนําน้ํ านี้ ให เกษตรกร  
๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรของพื้นที่เกษตรกรรม แตในขณะที่ใชอยูในขณะนี้สามารถที่จะ 
นําน้ําจากอางเก็บน้ําลงไปสูพื้นที่เกษตรกรรมนั้นไดแค ๑ ตารางกิโลเมตรเทานั้นเอง  
ก็เทากับเกษตรกรอยูในพื้นที่รอบ ๆ นั้น ๑,๐๐๐ เมตร  ๑,๐๐๐ เมตรไดผลประโยชน 
จากงบประมาณการสรางอางเก็บน้ําของกรมชลประทาน เราจะทําอยางไรที่จะสามารถ
นําน้ํา ๔ ลานคิว ๑ ตารางกิโลเมตรถามาคํานวณก็เทากับ ๑ ลานคิวของอางเก็บน้ํา  
ถ า มี อ ยู  ๔  ล า น คิ ว ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ จ า ย น้ํ า  ๓  ล า น คิ ว นั้ น ใ ห กั บ เ ก ษ ต ร ก ร 
ใน  ๔ ,๐๐๐  ตารางกิ โล เมตร  ขอใหทางกรมชลประทานโดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดงบประมาณลงในพื้นที่นั้น  ๆ  แกไขในชวงนี้  
ขอฝากทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรี ญัตตินี้ยื่นตั้งแตวันที่ ๒๐ กุมภาพันธในชวง 
ที่ฝนยังไมตก แตตอนนี้ฝนตกลงมาแลวน้ําลนทิ้งไปเฉย ๆ  จากอางเก็บน้ําก็ลนทิ้งออกไป 
ที่ไรนาเทากับวาไปทวมที่ไรนาในพื้นที่ใกลเคียงแตก็คงจะไดรับอานิสงสจากพื้นที่ 
ที่หางออกไปหนอยเดียวเทานั้นเอง  นี่ละคะคือญัตติที่สงเขาสภานี้ ในกรณีที่จะ 
พิจารณานั้นก็คงอาจจะชาแตอยางไรวันนี้ดิฉันไดบอกในชวงที่ตนฝนมาแลวแตยังไมถึง
ปลายฝน ชวงนี้ตนฝนมาแลวทางกรมชลประทานก็สามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณา 
ที่จะนําเงินงบประมาณแผนดินในงบประมาณสวนเหลือจายนั้นจัดลงไปในแตละจังหวัด
อยูในพื้นที่เกษตรกรทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ๑๙ จังหวัดในภาคอีสาน มีแตอางเก็บน้ํา
ซึ่งเก็บน้ําไวเฉย ๆ นั่งมองดูอยูอยางนั้นไมสามารถที่จะนําน้ําจากอางเก็บน้ํานั้น 
 



 ๑๗๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๕/๒ 
 
ลงมาสูในพื้นที่เกษตรกรรมของเขาได กรมพัฒนาที่ดินก็ขอใหทานจัดงบประมาณ 
ในสวนนี้ลงไปสูพื้นที่เกษตรกรรมในภาคอีสาน ทําไมดิฉันจะตองเสนอทานประธาน 
ผานถึงทานรัฐมนตรีใหคิดในสวนนี้ เนื่องจากวาอางเก็บน้ํานั้นถาหากเรานําน้ําออกจาก
อางเก็บน้ําเราจะตองทําเปนระบบชลประทานก็คือ ขุดรองน้ําใหมันไหลออกมา  
พอมันไหลออกมาถาหากวาไหลยาวไปหนอยไมมีที่เก็บกักก็คงจะไหลทิ้งไปเฉย ๆ  
ในชวง  ๓ ,๐๐๐  เมตรตอ  ๑  จุดของกรมชลประทาน  แตในสวนของการขุดสระ 
ที่จะกักเก็บอีกในชวง ๓,๐๐๐ กิโลเมตรนี้ก็ขอใหจัดงบประมาณลงสูกรมพัฒนาที่ดิน
หรื อ ไม ก็ ก รมทรัพยากรน้ํ าที่ จ ะพิ จารณาในช ว งตนฤดู ฝนขณะนี้  ขุดสระน้ํ า 
หางจากพื้นที่อางเก็บน้ําไป ๓,๐๐๐ เมตร ก็อยากจะใหทานนะคะ เนื่องจากเห็นวา 
ถาหากตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญก็คงอาจจะชา สวนการยื่นญัตติในครั้งนี้ขอให
พิจารณาถึงปจจัยหลัก ๆ ดิน น้ําแลวก็เ ร่ืองปุยใหกับเกษตรกรแมวาราคาของเขา 
จะยังไมเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นแลว ------------------------------------------------------------- 
 

  - ๘๖/๑ 



 ๑๘๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๘๖/๑ 
 
แตก็ ไปอยู ในสวนกระทบของปจจัยหลักเรื่องน้ํ ามัน  เ ร่ืองปุยที่ มันแพงก็ เทากับ 
เหมือนไมไดขึ้นราคาใหกับเขา ก็ขอเรียนผานประธานถึงทานรัฐมนตรีผูดูแลในการที่จะพิจารณา
แกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําในขณะนี้ เร่ืองออยเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด 
ตอนนี้เขาไถแลวแลวก็นําปุยลงไปแลว แตในสวนปุยนั้นทางรัฐบาลโดยทานรัฐมนตรี 
ก็ยังไมไดดูแลเรื่องปุย เห็นมีมติใน ครม. วาจะมีการซื้อปุยยูเครนเขามาแตในกรณีที่ซื้อ 
เขามานั้นยังไมเห็นเลยวาซื้อปุยในสูตรที่จะใชกับมันสําปะหลังแลวก็ออย สวนมากที่เห็น
ซื้อเขามาก็ซื้อในสูตรของปุยที่จะลงในนาเทานั้นเอง ปุยยูเรียคะทาน ปุยยูเรีย ก็คือ ๑๖-๐-๐ 
๑๖-๒๐-๐   แลวก็ ๑๕-๑๕-๑๕  ๓ สูตรนี้ขอใหทานใชงบประมาณที่ทานบอกวา 
จะซื้อจากยูเครนนั้นมาทําใน ๓ สูตรนี้ใหเพื่อที่จะไดใหชาวเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง
และออยอยูในพื้นที่ภาคอีสานนั้นได รับอานิสงสในเงินงบประมาณแผนดินนี้ดวย  
ก็ขออภิปรายในสวนนี้และขอเรียนวาอยางไร  ๆ  ก็ขอใหทานประธานนําคําพูด 
คําอภิปรายของดิฉันฝากถึงทานรัฐมนตรีดวยวาในชวงนี้ตนฝนมาแลวฝนตกแลวคะ 
พิจารณาเรื่องงบประมาณถามีงบประมาณเหลือจายในกลางปนี้ก็นาจะพิจารณา 
ในสวนนั้นจัดลงไปใหแตละพื้นที่  ๑๙  จังหวัดนั้นแหงแลงมาก  ตอนนี้ฝนตกมา 
ก็อยูในจุดเดียวมีน้ําแคจุดเดียวเทานั้นเอง  จะหยุดอภิปรายแลวเพียงแตขอฝาก 
ทานนะคะ  อยางไรทานก็ใหดิฉันไดเปนตัวแทนของเกษตรกรและของประชาชน 
ชาวจังหวัดมุกดาหารที่ใหดิฉันมาเปนผูแทนราษฎรในครั้งนี้ ความตั้งใจของดิฉัน  
ดิฉันไมใช เกษตรกรแต เห็นอกเห็นใจเกษตรกรที่ เขาเหลานั้นหลังสูฟาหนาสูดิน  
ทนทุกขยากลําบากอยางไร เรานั่งอยูในหองแอรสบาย ๆ อยางนี้แตเขาตองอยูภายใต
แสงแดด แสงอาทิตยที่มันเผาผลาญเซลลผิวหนังของเขาไปทุกวัน ขอขอบคุณคะ 
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสถาพร มณีรัตน ครับ 
  นายสถาพร  มณีรัตน (ลําพูน)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สถาพร  มณีรัตน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  จังหวัดลําพูน  
 



 ๑๘๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๘๖/๒ 
 
ที่ ไดยื่นญัตติ เ ร่ืองปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา  ผมตองขอขอบคุณ 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของภาคเหนือซึ่งมีคุณประสิทธิ์ วุฒินันชัย คุณกฤษดาภรณ  
เสียมภักดี คุณทนุศักดิ์ เล็กอุทัย คุณรังสรรค วันไชยธนวงศ และคุณนพคุณ รัฐผไท  
ในการที่ไดรวมกันเซ็นญัตติแลวก็ไดอภิปรายเพื่อสะทอนปญหาของพี่นองเกษตรกร  
ซึ่งถือวาเปนกระดูกสันหลังของประเทศ ทานประธานที่เคารพครับ ค่ําคืนนี้ผมเองก็รูสึก
หงอยเหงาเพราะไมทราบวาผูมีอํานาจที่จะแกปญหาเกษตรนั้นวันนี้ทานทั้งหลายนั้น
อาจจะกําลังดื่มด่ํากับรสอาหารมื้อเย็น แตพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ยังเฝารอโอกาส เฝารอเวลาที่จะสะทอนปญหาขอมูลขอเท็จจริง กระผมเองนั้นอาจจะ 
เปนการวนเวียนซ้ําซากในเรื่องของกระเทียม เร่ืองของลําไย เร่ืองของหอมแดงแตจําเปน 
ตองพูดเพราะวาปญหาเหลานี้นับวันมันจะสะสมและเปนปญหาระดับชาติซึ่งทุกครั้ง 
ก็เปนปญหาระดับชาติแตปญหามันทับซอน ผมถามเกษตรกรซึ่งยกระดับตัวเอง 
เปนพอคาคนกลางรายเล็ก ๆ ที่มีรถปกอัพคันหนึ่ง ซึ่งปกตินั้นในฤดูกาลนี้เขาจะตอง
บรรทุกหอม บรรทุกกระเทียมไปภาคใต ภาคตะวันออกเพื่อนําสินคาเหลานั้นไปขาย  
พอขากลับเขาจะตองบรรทุกมังคุด เงาะ ทุเรียนมาแวะขายตามรายทางตาง ๆ จะจอด
ตามสองขางทางเต็มไปหมด ------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๘๗/๑ 
  
                    
 
 



 ๑๘๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๘๗/๑ 
 
วันนี้พอน้ํามันลิตรละ ๓๐ กวาบาทวงจรตรงนี้ มันขาดหายครับ ผมเองไดนําเรียน 
ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญไปวาในเมื่อพี่นองชาวประมงยังมีน้ํามันมวง เกษตรกรซึ่งมีผลผลิต
และยกระดับตัวเองเปนพอคาเล็ก ๆ จําเปนหรือไมที่จะอุดหนุนน้ํามันในราคาที่เปนธรรมกับเขา 
เพื่อเขาจะไดบรรทุกลําไย กระเทียม ผลไมทางภาคเหนือไปขายทางภาคตะวันออก ภาคใต 
เมื่อไดเงินกลับเขาก็ซื้อเงาะ ทุเรียน ลองกองใสทายรถปกอัพของเขาแลวมาจอดตาม
ตลาดขางทางเล็ก ๆ วันนี้สองขางทางรถเหลานี้หายไปหมดครับ ผมลงพื้นที่ในฐานะ
ผูแทนราษฎรผมถามเขาวาทําไมไมออกรถ เขาก็บอกวาทานผูแทนราษฎรจําเปนที่จะตอง
หยุดการออกรถชั่ วคราว เนื่ องจากว าน้ํ ามันแพงมันไมคุ ม เขายั ง เ รี ยกร องว า 
ทานผูแทนราษฎรถามีโอกาสถาอุดหนุนน้ํามันในราคาที่เปนธรรมอยางนอยลิตรละ  
๒๕ บาทหรือ ๒๗ บาท เขาพรอมที่จะเดินเครื่องของเขาในการที่บรรทุกลําไย บรรทุก
กระเทียมไปภาคตะวันออกแลวเขาพรอมที่จะบรรทุกเงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุดมาขาย
ในภาคเหนือ วงจรเศรษฐกิจในระดับพื้น ๆ เรานี้นะครับ ซึ่งวัน ๆ หนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ 
ในเขตจังหวัดลําพูนของกระผมนั้นพี่นองของกระผมประกอบธุรกิจนี้ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ 
ครอบครัว รถปกอัพเราบรรทุกได ๑๒ ตัน วันหนึ่งรถวิ่งไปภาคตะวันออกบรรทุกกระเทียม
ไป ๑๐,๐๐๐ คันสินคาก็ระบาย การหมุนเวียนเงินในระดับรากหญาก็มากขึ้น แลวก็ขนเอา
เงาะ เอาทุเรียน เอาลองกองมาขายใหคนภาคเหนือ วันนี้ผมตองนําเรียนเพื่อนสมาชิกของ
พ ว ก เ ร า ที่ อ ยู ท า ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ว า  พ ว ก เ ร า ที่ ภ า ค เ ห นื อ ก็ บ ริ โ ภ ค  
เงาะกิโลกรัมละ ๒๖ บาท ถึง ๓๐ บาทครับ มังคุด ๓๒ บาท ถึง ๓๖ บาท ลูกสวย ๆ นี่  
๔๐ บาท ผมก็ยังแปลกใจเลยวาตนทุนที่โนนทําไม ๑๐ กวาบาท ผมเองคิดวาวงจรนี้ 
มันกลายเปนปญหา ในขณะเดียวกันกระเทียมทางภาคเหนือ ๑๐ บาท ๑๔ บาท  
เกรดเอเอ (AA) ๑๖ บาทเต็มที่ แตผมไปเห็นทางภาคใตเพื่อนมิตรสหายของทางภาคใต 
ใหสงกระเทียมไปซึ่งทางโนนกิโลกรัมละ ๓๖ บาท ๔๒ บาท นี่ก็เปนเรื่องที่แปลกครับ 
เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนตนทุนการขนสงสินคาในระดับประเทศเรานี่ระบบขนสง 
มีปญหาครับ  ทานประธานครับ  ผมอยากวิงวอนให รัฐบาลชวยกันเปนลักษณะ 
การบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 



 ๑๘๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๘๗/๒ 
 
กระทรวงพาณิชยบุกตลาดภายในประเทศนี่แหละครับ ผมเชื่อม่ันวาคนไทยตองการ
บริโภคกระเทียมไทย ตองการบริโภคผลไมไทยเพียงแตขาดโอกาสเขาหาทองตลาด 
แคนั้นเองครับ ผมอยากจะใหประเด็นนี้เขาไปถึงผูมีอํานาจฝายบริหารซึ่งค่ําคืนนี้ 
ทานก็คงยังฟงพวกเราอยู และขณะเดียวกันผมอยากจะใหมีการปราบกระเทียมเถื่อน 
อยางจริงจัง วันนี้พี่นองประชาชนของกระผม ๘ จังหวัดภาคเหนือปลูกกระเทียมปละ
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ตัน แตขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย 
การบริโภคกระเทียม ๑๒๐,๐๐๐ ตัน นั่นก็หมายความวาเรายังขาดกระเทียมอีกประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งตรงนี้สาเหตุที่กระเทียมลนตลาดและไมมีกลไกตลาดในการขับเคลื่อน 
ก็เนื่องจากวามีกระเทียมเถื่อนทะลักเขามา ก็อยากจะฝากไปยังกระทรวงการคลัง 
ซึ่งมีดานทั่วประเทศชวยสกัดและชวยจับเพื่อที่จะปองกันกระเทียมเหลานี้มาตีตลาด  
สิ่งที่ผมตองอภปิรายเปนพืชประเด็นสุดทายก็คือเร่ืองลําไยครับ วันนี้ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ  
ทานกําลังจะเรียกประชุมระหวางผูคากับชาวสวนก็หมายความวาวันนี้พอคาจีนทั้งหมด 
๑๑ บริษัท ถึง ๒๐ บริษัทจะไปตั้งโตะลักษณะเปนการซื้อขายลวงหนาในวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคมที่จังหวัดเชียงใหมโดยการนัดของกลุมเปาหมายก็คือกลุมเกษตรกร 
ผูปลูกลําไยภาคเหนือ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๘๘/๑ 
 
 

                                    



 ๑๘๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๘๘/๑ 
 
แตสิ่งที่เราหวั่นไหวก็คือวากลไกของพอคาบริษัทเหลานี้นั้นคงจะตองฝากทานรัฐมนตรี 
ม่ิงขวัญวาจะตองมีการเปดแอลซี (L/C) ใหชัดเจน  เพราะประสบการณชาวสวน 
ลําไยที่ผานมานั้นมีบริษัทจีนหลายบริษัทมาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาแตไมเปดแอลซี 
ซึ่งธรรมชาติของผลไมโดยเฉพาะลําไยนั้นอยูไดไมเกิน ๑ อาทิตยก็รวงก็เนาแลว  
พอใกลลําไยสุกเขาทิ้งสัญญาเฉยเลยเมื่อถึงตรงนั้นแลวพี่นองชาวสวนจําเปนตองขาย 
ซึ่งเปนประสบการณตรงที่เจ็บปวดในฐานะผูแทนราษฎรที่ไปเห็นสภาพขอเท็จจริง  
ตรงนี้ตองฝากไว และขณะเดียวกันนั้นการที่จะขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส (Logistics) 
หรือระบบใชสนามบินดอนเมืองรองรับเปนสนามบินคารโกหรือสนามบินรองรับ 
สินคาเกษตรก็ตองขับเคลื่อนครับ วันนี้ทานรัฐมนตรีบอกวาจะเปดสนามบินดอนเมือง 
เปนสนามบินคารโกเพื่อจะเปดมิติใหใชเครื่องบินในการบรรทุกพืช ผัก ผลไมสงไปยัง
ญ่ีปุน สงไปยังยุโรป สงไปยังประเทศจีน และทานจะเปดสนามบิน ๓๔ แหงทั่วประเทศ  
ในการที่จะเปดตรงนี้ผมเองนั้นก็ดีใจครับแตก็อดหวั่นไหวไมไดวาความคิดของทานนั้น 
ใครละที่จะเขามาสืบจะเขามาเปนตัวประสาน ซึ่งผมเกรงกลัววาจะอยูเฉพาะหองประชุม 
พอออกจากหองประชุมทุกอยางก็เงียบหาย ผมเองนั้นปรารถนาที่จะเห็นมิสเตอรลําไย 
มิสเตอรกระเทียม มิสเตอรหอมแดง มิสเตอรลองกอง มิสเตอรมังคุดซึ่งสิ่งเหลานี้แนนอน
ที่สุดผมไมอยากจะใหบอกวาลดพื้นที่การปลูก ไมอยากจะใหทัศนคติกับพี่นองวา 
เราควรจะหันมาปลูกพืชพลังงาน  ซึ่งวันนี้ก็ชัดแลวพืชพลังงานบางตัวก็ลนตลาด  
เราเองนั้นถนัดในการที่จะเปนครัวของโลกก็ขอใชทักษะนี้ใหกับพี่นองของกระผม  
สวนตนทุนภาคการผลิตนั้นเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่จะตองรีบเรง เปนหนาที่ 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเรงรีบในการศึกษาเพื่อนําปญหาไมวาเรื่องปุย  
เร่ืองยาปราบศัตรูพืชในราคาแพงเพื่อเปนรูปธรรมนําเสนอรัฐบาลโดยเร็ว ทายที่สุดนี้ 
ผมหวั ง ไว ว าญัตติของพวกเรานั้ นคงได รับความสนใจจากฝ ายบริหารไม ว า 
ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ  สวนการจะตั้งคณะกรรมาธิการนั้น 
ผมเองไมติดใจในการจะตั้งกรรมาธิการหรือไมตั้ง หรือจะเสนอใหกับรัฐบาลโดยตรง  
ตรงนี้ผมไมติดใจ ผมขอกราบขอบคุณทานประธานครับ 



 ๑๘๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๘๘/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมจะเชิญผูเสนอญัตติใหหมดเสียกอนนะครับ ทานตอไปคุณยุคล ชนะวัฒนปญญา  
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตหารือ  
นิดเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวคุณยุคลรอคุณสาธิตสักนิดหนึ่งครับ  
  นายสาธิต  ปตุเตชะ  (ระยอง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยจากจังหวัดระยอง ผมขอหารือทานประธาน
นิดเดียวดวยความเคารพทานประธานแลวก็ดวยความเคารพทานที่อภิปรายเมื่อสักครู 
ผมจําไดวาทานประธานไดเคยวินิจฉัยไวกับสภาแหงนี้วาถาในกรณีที่มีญัตติเสนอเขามา
ประกบถาจะประกบไดตองเปนญัตติซึ่งไดบรรจุระเบียบวาระไปแลว แตผมไมไดลุกขึ้นมา
ทักทวงก็เพราะผมเห็นวาประเด็นที่ทานสถาพรไดอภิปรายเรื่องประเด็นความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชน แตอยางไรก็ตามผมเรียนหารือกับทานประธานวาถาเปนมาตรฐาน
อยางนี้ในกรณีตอไปทานประธานจะไดโปรดกรุณาวินิจฉัยวาจะยึดถือแบบนี้หรือวา 
จะยึดถือที่ทานประธานไดวินิจฉัยไปกอนหนานี้แลวเพื่อเปนบรรทัดฐานตอไปในอนาคต
ในการทําหนาที่ของพวกเราครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมเรียนชี้แจงอยางนี้ครับ ผมไดวินิจฉัยตามความเห็นของผม สําหรับญัตติที่บรรจรุะเบยีบวาระ
ไวแลวแลวเปนญัตติในทํานองเดียวกันผมไมเห็นสมควรจะให รับบรรจุเขาญัตติ 
เพื่อพิจารณารวมกัน แตวันนั้นที่ประชุมสวนใหญและขอบังคับใหมกําหนด มีบางทานพูด
วาเนื่องจาก ส.ส. มีเวลาคอนขางนอยเพราะฉะนั้นก็ขอใหพิจารณาวาญัตติที่อภิปรายไป
แลวจะไมอนุญาตใหเขามาพิจารณารวม แตครั้งนี้ยังไมไดมีการอภิปรายเพราะฉะนั้นจะ
เปดโอกาสใหเขามาเปนญัตติรวมไดครับ 
 

 - ๘๙/๑ 



 ๑๘๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๘๙/๑ 
 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอหารือ 
ทานประธานวาถาในอนาคตผมขอใหโอกาสสมาชิกอยางนี้ในกรณีเดียวกันใหโอกาส
เทากันไดไหมครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองใหโอกาสเทากันทุกฝายอยูแลวครับ 
  นายสาธิต  ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณยุคล ชนะวัฒนปญญา ครับ 
  นายยุคล ชนะวัฒนปญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม  นายยุคล  ชนะวัฒนปญญา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดจันทบุรี ผมไดเสนอญัตติ เร่ือง ขอใหเรงจัดเงินทุนหมุนเวียนแกไขปญหา 
ผลไมราคาตกต่ํา กอนอื่นผมตองกราบขอบพระคุณทานประธานที่เห็นความสําคัญ
ตองการแกปญหาผลไมราคาตกต่ําไดบรรจุเปนญัตติเรงดวนรวมกับเพื่อนสมาชิก 
หลายทานเพื่อใหสมาชิกไดอภิปรายสนับสนุนในสภา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญยิ่งเกี่ยวกับ 
พี่นองเกษตรกรชาวสวนผลไมไดหาแนวทางการแกไขปญหาใหกับชาวสวนตอไป 
ถาหากทานรัฐมนตรีไดนั่งฟงอยู หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะเปนประโยชนเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําอยางยั่งยืนในอนาคตดวย ทานประธานที่เคารพ 
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ ๖,๐๐๐ กวาตารางกิโลเมตร แลวก็มีพื้นที่ทั้งหมด  
๓ ลาน  ๙ แสนกวาไร และประชากรสวนใหญของจังหวัดจันทบุรีประกอบอาชีพ
การเกษตรไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต จันทบุรีเปนจังหวัดที่ปลูกทุเรียนมากที่สุด 
ในประเทศไทย อยากจะเรียนทานประธานวา นอกจากปลูกทุเรียนมากที่สุดแลว  
ทุเรียนก็เปนเศรษฐกิจหลักและทํารายไดมากที่สุดใหกับจังหวัดจันทบุรีเชนเดียวกัน  
ทุเ รียนปหนึ่ง  ๆ  มีผลผลิตรวมแลวไมนอยกวา ๒๔๓ ,๘๐๘ ตันสําหรับปนี้ แลวก็ 
ออกสูทองตลาดประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผานมาและเดือนพฤษภาคมออกสู
ทองตลาดเดือนนี้มากที่สุดของทุกป แลวก็มีเงาะปหนึ่ง ๆ มีผลผลิตรวมไมนอยกวา  
 



 ๑๘๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๘๙/๒ 
 
๑๗๘,๙๘๗ ตัน แลวก็ออกสูทองตลาดมากที่สุดภายในเดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้ครับ 
มังคุดปหนึ่ง ๆ มีผลผลิตรวมแลวไมนอยกวา ๗๗,๗๒๙ ตัน และออกสูทองตลาดตั้งแต
ปลายเดือนเมษายนและเดือนนี้มากที่สุดของทกุปเชนเดียวกัน ลองกองปหนึ่ง ๆ มีผลผลิต
ไมนอยกวา ๕๒,๔๗๐ ตัน ออกสูทองตลาดมากที่สุดคือ ตนเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
ของทุกป จังหวัดจันทบุรีมีลําไยที่ออกสูทองตลาดปหนึ่งไมต่ํากวา ๔๐,๐๐๐ กวาตัน  
ออกสูทองตลาดภายในเดือนกรกฎาคม เมื่อผลผลิตออกสูทองตลาดเปนจํานวนมาก  
ทําใหชาวสวนประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เหมือนวันนี้ครับพี่นองชาวสวน 
จังหวัดจันทบุรีกําลังจะรวมตัวกันประทวงเพื่อเอาเงาะ ทุเรียนไปเทที่หนาศาลากลาง  
ที่ผมไดรับรายงานมาคือตองการใหรัฐบาลแกปญหาอยางจริงใจและจริงจัง ที่ผานมา
อยากจะเรียนทานประธานวาไมทันตอฤดูการผลิตเลย ปนี้อยากจะเรียนประธานวา 
นี่คือปญหาที่แทจริงที่พี่นองสมาชิกทุกคนอยากจะนําเสนอใหกับรัฐบาลแกปญหา 
อยางเรงดวนที่สุด จากปญหา ๒๐-๓๐ ปที่ผานมาชาวสวนประสบเคราะหกรรมอยางนี้มา
โดยตลอด สําหรับฤดูการผลิตปนี้ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลรูและผม
ไดหารือกับทานประธานหลายครั้ งตั้ งแต เดือนมีนาคมเปนตนมาผมนับไดว า 
ไมต่ํากวา ๔-๕ ครั้ง ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๐/๑ 
 

                   
  



 ๑๘๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๙๐/๑ 
 
ผมไดพูดเกี่ยวกับเร่ืองการใหรัฐบาลหามาตรการการแกปญหาอยางเรงดวนภายใน 
ปลายเดือนเมษายน แตรัฐบาลไมไดแกปญหาเลยนี่คือความเดือดรอนนอยใจของพอแม 
พี่นองชาวภาคตะวันออกเปนอยางยิ่ง ผมในฐานะผูแทนราษฎรของจังหวัดจันทบุรี  
จําเปนอยางยิ่งตองมากราบเรียนทานประธานผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกสักครั้งหนึ่งถือวาครั้งนี้ เปน 
ครั้ ง สํ าคัญยิ่ ง  ถ าท าน ได นั่ ง ฟ ง อยู ใ นวั นนี้ จ ะ รี บช วยแก ปญหาให กั บพี่ น อ ง 
ชาวภาคตะวันออกอยางเรงดวนที่สุดคือ ขอใหทานชวยพยุงราคาก็ดี ชวยประกันราคาก็ดี 
ใหกับชาวสวนสักครั้งเถอะครับทานรัฐมนตรีครับ กอนอื่นผมอยากจะเรียนบอกกับทาน
รัฐมนตรีว าขอครั้ งนี้ ถือวา เปนครั้ งที่ สําคัญยิ่ งกอนที่พี่นองชาวภาคตะวันออก  
ชาวสวนผลไมจะสิ้นใจตายหรือทอแท อยากจะเรียนบอกวาใหรีบออกคําสั่งไดแลว 
ถาไดวันนี้หรือพรุงนี้ยิ่งดีมากที่สุดและจะเปนพระคุณยิ่งกับทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ กระทรวง
ทานประธานครับ ชาวสวนฝากมาบอกกับทานประธานวาปุยก็แพง ยาฆาแมลงก็แพง 
อาหารเสริมที่ฉีดไปบํารุงลูกผลไมก็แพงดวย  แลวแถมไฟฟาก็แพง  น้ํามันก็แพง  
คนงานก็แพงดวยแตราคาผลผลิตเทาเดิมไมขึ้นราคาเลย มิหนําซ้ําชาวจันทบุรีหรือพี่นอง
ชาวสวนภาคตะวันออกไมมีตลาดกลาง  ที่ผมเคยเรียนบอกกับทานประธานวา  
เปนเรื่องแปลกวาจังหวัดจันทบุรีมีผลไมมากที่สุดของภาคตะวันออกแตไมมีตลาดกลาง
รองรับใหกับพี่นองชาวสวนผลไมเมืองจันทบุรีหรือภาคตะวันออกเลย ทานประธาน 
รูไหมครับวาพี่นองชาวสวนพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแลวก็ขายผลผลิตมาขายที่ไหนครับ  
เมื่อทานประธานไดไปภาคตะวันออกไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแลวผานไปจังหวัดตราด ทาน
จะไดเห็นวาจราจรติดขัดจริง ๆ เพราะชาวสวนนําผลไมมาวางเรขายริมถนนสุขุมวิทอยาง
นี้ทุกป ถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนั่งฟงอยู ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เ ก ษต ร แ ล ะ สห ก รณ นั่ ง ฟ ง อ ยู ข อ ค ว า ม เ ม ต ต า สั ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ใ ห ช ว ย อ นุ มั ติ 
สรางตลาดกลางเพื่อการเกษตรใหกับพี่นองชาวภาคตะวันออกสักครั้งหนึ่งไดไหมครับ  
นี่คือการเรียกรองของพอแมพี่นองชาวสวนผลไมดวยใจจริงนะครับ เคยมีการจะสราง
ตลาดกลางครั้งหนึ่งแตรัฐบาลที่ผานมาไดชะลอโครงการ ผมไดยื่นกระทูถามเขาไป 
 



 ๑๘๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                พรภิมล ๙๐/๒ 
 
ในสภาผูแทนราษฎรเปนที่เรียบรอยแลวแตกระทูถามของผมไมทราบวาผมจะไดลุกขึ้น
ถามทานรัฐมนตรีไดวันไหนเพราะไดบรรจุเปนที่เรียบรอยแลวแตเร่ืองนี้มันคงจะนาน  
วันนี้ก็ถามเสียเลยวา เมื่อไรทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะไดอนุมัติโครงการสรางตลาดกลางใหกับพี่นอง
ชาวสวนภาคตะวันออกสักครั้งหนึ่ง ทานประธานครับ จากการสอบถามชาวสวนวาปนี้
อยากจะใหรัฐบาลแกปญหาแบบไหน ชาวสวนทุกทานตอบวาอยากจะใหรัฐบาล
แกปญหาโดยการประกันราคาหรือพยุงราคานําตลาดไดไหมครับ ทานประธานรูไหมครับ 
วนันี้เงาะโรงเรียนคละกิโลกรัมละเทาไรครับทานประธาน กิโลกรัมละ ๖-๗ บาทเทานั้นเอง 
ทั้งที่จริง ๆ ตนทุนการผลิตกิโลกรัมหนึ่งไมต่ํากวา ๙-๑๐ บาท ขาดทุนตั้งแตยังไมไดเก็บ 
นี่คือปญหาของพอแมพี่นองชาวสวนภาคตะวันออกโดยแทจริง และวันนี้ รูไหมครับ 
ทุเรียนเหลือกิโลกรัมละเทาไร ทุกเรียนชะนีเหลือกิโลกรัมละ ๔-๕ บาทเทานั้นเอง ฟงแลว 
นาตกใจอยางยิ่งครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 

                   
 



 ๑๙๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๙๑/๑ 
 
ตนทุนทุเรียนจริง ๆ ในฐานะที่ผมมีสวนทุเรียนอยูดวยที่เมืองจันทบุรี ตนทุนกิโลกรัมละ 
ไมต่ํากวา ๑๕ บาทแตขายจริง ๆ ๕ บาทอยางนี้ขาดทุนแลวนะครับ อยากจะเรียน 
อยางที่คุณสาธิตไดพูดตั้งแตเบื้องตนวาขาดทุนเลยให รัฐบาลชวยแกปญหาโดย 
การพยุงราคาก็ดี นําตลาดหรือประกันราคาก็ดี นี่คือการเรียกรองของพอแมพี่นอง
ชาวสวน ทานประธานที่เคารพครับ ระยะเวลาที่สวนผลไมของภาคตะวันออกออกสู
ทองตลาดสั้นเพียง ๓ เดือนเทานั้นเองถารัฐบาลมีความจริงใจแกปญหาคาดหวังวา 
จะแกไดสําเร็จ และผมอยากจะเรียนบอกกับทานประธานวาใชวงเงินเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ผมคํานวณมารวมกับเกษตรจังหวัดหรือพาณิชยจังหวัดไมเกินวงเงิน ๑๕๐ ลานบาท 
ถึง ๒๐๐ ลานบาทเทานั้นเพื่อไปแกปญหาใหกับพี่นองชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี 
อยากจะเรียนกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณชวยกันสักครั้งหนึ่งอนุมัติวงเงินวันพรุงนี้และมีคําสั่งเรงดวนไปเลย 
ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพยุงราคาและประกันราคาใหกับพี่นองชาวสวนเพียง ๓ เดือน 
เทานั้นเอง หลังจากนี้แลวไมตองเปนหวงราคาผลผลิตคาดวาคงจะดีขึ้น และการ
แกปญหาระยะยาวอยากจะเรียนผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดวยวา
จะตองมีการวางแผนลวงหนาโดยใหทางเกษตรจังหวัดรวมกับพาณิชยจังหวัด 
ใหรับผิดชอบเปนเจาภาพมอบหมายเลยแลวหลังจากนั้นก็มอบหมายใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเก็บขอมูล เรามีหนวยงานที่เกี่ยวของเยอะแยะไปหมดไมวาเกษตรอําเภอ 
ทุกอําเภอขึ้นทะเบียนเลยเขาเรียกวาจีเอพี (GAP)  ขึ้นทะเบียนใหถูกตองเลย ที่ผานมา 
ยังไมขึ้นทะเบียนหมดทุกสวน อยากจะเรียนผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณดวยวาชวยดําเนินการเรื่องนี้มอบหมายใหใครเปนเจาภาพ หนวยงานไหน
เปนเจาภาพและการแกปญหาในระยะยาวจะดีขึ้น  ทานประธานที่ เคารพครับ  
ผมคิดสูตรแบบไมยากเห็นไหมครับ คิดสูตรแบบไมยากเลย ผมเชื่อม่ันวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานเคยทําเรื่องหมู 
มาไดแลว เ ร่ืองผลไมไมยากเลย เ ร่ืองหมูทานแกปญหาไดเบ็ดเสร็จแตเ ร่ืองผลไม 
ผมคาดหวังวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยพี่ชายของผมทานที่วาเสียว 
 



 ๑๙๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๙๑/๒ 
 
ผมคงไม เสียวนะครับ  ทานคงจะแกปญหาเรื่องนี้ ไดแนนอน  สรุปขอให รัฐมนตรี 
ทั้ง ๒ กระทรวง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ดี รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยก็ดีชวยเรงดําเนินการชวยเหลือพี่นองชาวภาคตะวันออกอยางเรงดวน
อยางที่ผมเรียนใหทราบตั้งแตเบื้องตน กราบขอบพระคุณอยางสูงครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณเชน เทือกสุบรรณ ครับ 
  นายเชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพ ผม เชน 
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย  
ตองขออนุญาตเรียนทานประธานครับ จากเรื่องที่ไดเรียนปรึกษาหารือทานประธาน 
ไวเบื้องตนวาวันนี้เกิดวิกฤติการณมีการชุมนุมประทวงทําใหมีการปดถนนและปด 
การคมนาคมระหวางภาคใตกับภาคกลางโดยสิ้นเชิงแลวขณะนี้ คงตองขออนุญาต 
เรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ที่จริงแลวหลายทานที่ไมเขาใจอาจจะคิดวาเหตุใด 
ที่พี่นองชาวสวนปาลมน้ํามันถึงไดออกมาปดถนน  กราบเรียนทานประธานครับ  
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นเกิดมาประมาณเกือบ ๓ สัปดาหแลว มีเกษตรกรที่ไปเขาคิวเพื่อจะ 
ขายปาลมน้ํามัน รถบรรทุกที่บรรทุกปาลมทะลายไปเพื่อจะเขาคิวลงบางครั้งจะตอง
เสียเวลา ๒-๓ วัน สิ่งที่เกิดขึ้นเปนผลใหมีคาใชจายในเรื่องของคาบรรทุกจํานวนมาก  
และสิ่งที่ เกิดวิกฤติในวันนี้ เกิดจากเมื่อวานนี้และวันนี้ลานเทและโรงงานบางโรง 
ก็ปฏิเสธการรับซื้อ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําใหมีเกษตรกรมาชุมนุมกัน ----------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๒/๑  
 
เมื่อจํานวนมากขึ้นก็ทําใหการคมนาคมหยุดชะงักไปโดยปริยาย ผมเพิ่งทราบเมื่อสักครูนี้วา
เพิ่งมีทานรองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีเขาไปพบกับเกษตรกร แตผมใครขออนุญาต 
บังเอิญวาขณะนี้มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามาอยูในที่นี้ดวย 
ทานประธานครับ ที่นาเสียใจสิ่งที่พวกเราไดยินตลอดทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
พูดถึงเมื่อสักครูเหมือนกันบอกวา เนื่องจากผลผลิตปาลมน้ํามันลนตลาด ผมกราบเรียน
ขอเท็จจริงนี้ปาลมน้ํามันเหมือนกับพืชสวนทุกชนิด ไมใชปลูกวันนี้และมีผลผลิตวันนี้ 
หรือผลผลิตใน ๒-๓ เดือน ไมใช เรามีพื้นที่ปลูกที่แนนอน มีตัวเลขที่แนนอนเลยคํานวณ
ผลผลิตของแตละปไดครับ แลวมั่นใจไดเลยไมใชเปนปญหาอุปสรรคอยางนั้น แตปญหา 
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธที่ผานมา ที่จริงแลวตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการในการเสนอแลวก็ผานการอนุมัติของ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ 
ใหนําเขาปาลมน้ํามัน เปนน้ํามันปาลมดิบใส ฟรุต ปาลมโอลีน (Fruit Palmoline) เขามา 
๓๐,๐๐๐ ตัน ผมใครเรียนทานประธานอยางนี้วาที่จริงในเหตุผลที่ผาน ครม. ก็บอกไว 
เสร็จเลยวาตองนําเขาใหเสร็จภายใน ๒๙ กุมภาพันธ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผลผลิต
ปาลมที่จะออกสูตลาดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธกับเดือนมีนาคม 
ผานกันวันเดียวเทานั้นเอง ลองคิดดูสิครับ ทานประธานครับ สิ่งสําคัญมากกวานั้นก็คือวา
การที่อนุมัติเขามาตามขอตกลงเขตการคาเสรี อาฟตา (AFTA : Asean Free Trade Area) 
(ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน) นําเขา ๓๐,๐๐๐ ตัน โดยแบงจัดสรรใหกับสมาชิก
สมาคมโรงกลั่นปาลมน้ํามันตามสัดสวนการรับซื้อผลผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศ  
ทานประธานทราบไหมครับวาเมื่อกําหนดในเงื่อนไขอยางนี้ชวงที่แลวโรงงานตาง ๆ  
ก็แยงกันซื้อเพื่อจะตองการโควตาสวนแบงของสัดสวนการนําเขามา ที่จริงแลวปาลมน้ํามัน
ของไทยตั้งแตมกราคมปที่แลวราคาก็อยูที่ประมาณ ๑๘ บาท ๖๓ สตางค น้ํามันปาลมดิบ
ของมาเลเซียก็ใกลเคียงกัน ของมาเลเซียอยูที่ ๑๙ บาท ๗๓ สตางค แตวันที่อนุมัติ 
ใหนําเขาวันที่ ๑๖ มกราคม ผมเรียนทานประธานครับ วันที่ ๑๕ มกราคม ผลปาลม
ทะลายของเราอยูที่ราคา ๖ บาท ถึง ๖ บาท ๖๐ สตางค แตน้ํามันปาลมดิบของไทย
ขณะนั้นอยูที่ ๓๖ บาท ๗๕ สตางค ถึง ๓๗ บาท ขณะที่น้ํามันปาลมดิบมาเลเซียอยูที่  
 



 ๑๙๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๒/๒ 
 
๓๔  บาท  ๑๕  สตางค  ตางกันอยู  ๒  บาท  ๘๕  สตางค  นําเขามา  ๓๐ ,๐๐๐  ตัน  
ทานประธานนึกภาพออกไหมครับ ที่จริงบานเราผลผลิตปาลมน้ํามันที่อยูไมไดขาดแคลน
และไมไดเกินปริมาณที่ใชในประเทศเลย เราวางแผนไวดวยซ้ําวาจะนําน้ํามันปาลม 
ใหทางบริษัท ปตท. หรือการปโตรเลียมแหงประเทศไทยนําเขาไปผสมไบโอดีเซลรอยละ  
๒ เปอรเซ็นต ซึ่งยังหวงกังวลวาจะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศขาดแคลน  
และเชื่อม่ันวาถาเราไปใชผสมในน้ํามันดีเซลเปนบี ๑๐๐ (B ๑๐๐) รอยละ ๒ จะทําให
อนาคตของปาลมน้ํามันยังมีชีวิตชีวา มีระยะเวลาอีกยาวนาน เร่ืองการลนตลาด 
นี่ไมใช เหตุผลของการที่มากลาวอางวาเปนการลนตลาด  เดือนที่แลวกับเดือนนี้ 
ไมแตกตางอะไรกันเลย ราคาปริมาณปาลมน้ํามันไมไดเพิ่มขึ้นมาอยางมากมาย  
จากปที่แลวกับปนี้ไมมีความแตกตางแตสิ่งที่แตกตางก็คือโรงงานทุกโรงงานชะลอการซื้อ
เนื่องจากมีผลผลิตของน้ํามันที่นําเขามาอยูในสต็อก -------------------------------------------- 
 

  - ๙๓/๑ 
          



 ๑๙๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๙๓/๑ 
 
ทานประธานครับ พี่นองประชาชนพวกเราทุกคนที่ตองบริโภคผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นมา 
จากอนุพันธของปาลมน้ํามันตอไปอยางเชนน้ํามันพืชก็ดี ยาสระผม สบู ยาสีฟน 
ทุกสิ่งทุกอยางที่เขาดวยปาลมน้ํามันเราตองรับสภาวะสินคาที่แพงขึ้นอยูแลว พี่นอง
ประชาชนตองเสียแลวอางวาน้ํามันปาลมแพง ขณะเดียวกันโรงงานฝายผลิตทั้งหลายก็ได 
น้ํามันปาลมราคาถูกจากตางประเทศเขามาหลังจากนั้นก็เร่ิมการกดราคาเกษตรกร 
โรงงานทุกโรงงานชะลอการซื้อขณะเดียวกันบางโรงงานอางเฉยเลยปดซอม  
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ชาวสวนตองพาปาลมน้ํามันไปรอลงผลผลิต ๒–๓ วันคารถ คาเชารถ 
คาบรรทุกแพง สิ่งที่ เกิดขึ้นเปนปญหาแลวก็กดราคา  เพราะฉะนั้นลานเทก็จะซื้อ 
ราคาปาลมถูกลงไปทุกวัน วันนี้ราคาปาลมทะลายที่ลานเทอยูที่ เพียง ๓ บาทเศษ  
ทานประธานครับ ผมยังดีใจวาเคยคุยกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในอนาคตเรานาจะขยายการผลิตปาลมน้ํามันไปสูจังหวัดตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
มีความชื้นในอากาศเพียงพอ มีปริมาณน้ําที่เพียงพอ แลวเราก็ลดการนําเขาน้ํามัน 
จากตางประเทศ  ใชผลผลิตไบโอดีเซลเขามาทดแทน สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชน 
กับประชาชนมาก เปนประโยชนตอประเทศชาติในการประหยัดเงินตรา เงินตรา 
สวนแตกตางที่เกิดขึ้น ยกตัวอยางแค ๓๐,๐๐๐ ตันที่นําเขามามีผลแตกตางกิโลกรัมละ ๒ 
บาท  ๘๕ สตางค ก็หมายความวาประมาณ  ๘๕.๕ ลานบาท  ไมไดกับเกษตรกร  
ไมไดกับพวกเรา  ไมไดกับผูซื้อสินคา  ไดกับใครก็ไม รู  สิ่งที่ เกิดขึ้นผมกราบเรียน 
ทานประธานไมใชเปนเรื่องอื่นเลย เปนเรื่องของการพยายามที่จะบีบและกดราคาสินคา
ของเกษตรกรใหต่ําลง สิ่งที่เกิดขึ้นถาดูทุกปที่ผานมาไมเคยมีครับ ปกอน ๆ ทานรัฐมนตรี
คงมีตัวเลขเหมือนกับผมอยูวาปาลมน้ํามันที่เรานําเขาจากตางประเทศเดือนเดียวกัน 
ของเดือนกุมภาพันธที่ผานมานําเขามาแค ๒๑๐ ตัน แตเดือนกุมภาพันธปนี้นําเขามา 
๒๗,๒๔๐ ตัน รวม ๔ เดือนที่ติดกัน ๓๐,๐๐๐ กวาตัน สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผลผลิตในเดือน
มีนาคมและพฤษภาคมที่เปนตนฤดูฝนออกมา ผลผลิตของเกษตรกรออกมา แนนอน 
ถือโอกาสอางเลยวาวันนี้ปาลมผลิตไมทัน เปนเรื่องของการรังแกประชาชน รังแกชาวสวน
เกษตรกรโดยแท  ผมไมเชื่อวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 



 ๑๙๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๙๓/๒ 
 
ทานก็นั่งอยูที่นี่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีตัวเลขของพืชสวนทุกชนิดซึ่งคํานวณปริมาณ
ผลผลิตลวงหนาได ผลผลิตจะออกมาเดือนนี้เทานั้น เดือนนี้เทานี้ถาเรามีการวางแผน 
ที่จะแกไขปญหาลวงหนาเราทําได แตนี่ซ้ํารายรูลวงหนาแลวก็นําเขามาในชวงจังหวะเวลา 
อาศัยขอตกลงอาเซียน อาฟตา ซึ่งไมตองเสียภาษีนําปาลมน้ํามันเขามาในเวลาที่บานเรา
ประชาชนควรไดประโยชน เกษตรกรไดกําไรไปบางแตวาสิ่งที่ทําเปนการทับถม การทําลาย 
การทําใหเกษตรกรมีปญหา สิ่งเหลานี้เราไมอยากใหเกิดขึ้น ผมเชื่อวาทานประธาน  
ทานรัฐมนตรี พวกเราทุกคนที่นี่ไมอยากเห็นอยางนั้น แตกราบเรียนทานประธานครับ 
วันนี้ไมมีใครไดประโยชนเลยและที่นาเสียใจกวานั้นก็คือวา ขณะนี้ปญหาที่เกิดขึ้น 
ของ ๓ จังหวัดที่มีการชุมนุมกันอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี ที่อําเภอทาชนะ ที่จริงหลัก ๆ  
ก็มี ๒ อําเภอใหญแตวาที่ อ่ืน ๆ ก็กําลังจะเกิดขึ้นถารัฐบาลแกไขปญหาที่ไมถูกตอง  
ทานประธานครับ ปาลมน้ํามันมีมากที่สุดใน ๓ จังหวัดอยูโซน (Zone) ตรงกลาง  
มีจังหวัดสุราษฎรธานี มีจังหวัดกระบี่ มีจังหวัดชุมพร และมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามัน 
อยูที่นี่ แลวเราก็อยากเห็นวารัฐบาลนี้สงเสริมใหมีการสรางโรงงานหีบปาลมน้ํามัน 
ของสหกรณซึ่งเปนของชาวบาน -------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๔/๑ 
                

 
 



 ๑๙๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๙๔/๑ 
 
สิ่งเหลานี้จะไดชวยเวลาที่เกษตรกรมีปญหา เวลามีวิกฤติการณของการตลาด โรงงาน 
ที่เปนพอคาเอกชนถือโอกาสรังแกชาวบานแตโรงงานที่เปนสหกรณก็จะชวยชาวบานได 
ทานประธานครับ ผมจะไมใชเวลาของสภานี้มาก ทานรัฐมนตรีอยูที่นี่แลว ผมไมแนใจวา
ทานรัฐมนตรีไดทราบหรือยังวาวันนี้ ๕ ขอเงื่อนไขที่ทางผูชุมนุมไดยื่นตอรัฐบาล ขณะนี้ 
มีปาลมน้ํามันอยูบนถนนประมาณ ๒๔๐ ตัน เขาอยากไดที่ขายในวันนี้ หัวขอหนึ่งนะครับ 
อีกขอหนึ่งอยากจะให รัฐบาลสงเสริมการตั้งโรงงานหีบปาลมน้ํามันของสหกรณ  
อีกหัวขอหนึ่งก็ตองการหามการนําเขาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันปาลมจากตางประเทศ 
อีกหัวขอหนึ่งก็คือวาใหซื้อในราคาที่เปนธรรม หัวขอเรียกรองผมวาไมมาก แตสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้พี่นองประชาชนทางภาคใตการสัญจรการคมนาคมทั้งภาคใตกับภาคกลางติดขัด
สิ้ น เชิ ง เลย เพราะว าถนนเปนอัมพาตไปแล ว  ท านก็ ไม ได เป นธุ ระ ไม เห็ นว า 
ความเดือดรอนของชาวบานเปนความเดือดรอนของพวกเรา พวกผมกังวลมากตั้งแต 
เมื่อวานนี้ที่ผมหารือทานประธาน เดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกหรือคนอ่ืนที่ไมเขาใจคิดวา 
เปนเรื่องที่พวกเราสงเสริมใหมีการชุมนุมอยางนี้เกิดขึ้น แตกราบเรียนทานประธาน 
ดวยความเคารพวา พวกทั้งหลายมีความรูสึก มีจิตวิญญาณเหมือนกันที่อยากจะเห็น
ความสงบสุขเกิดขึ้น  แตสิ่งที่ เราอยากเรียกรองก็คือวาอยากเรียกรองให รัฐบาล  
ผมเรียกรองผานทานประธาน ผานทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่ผมเคารพนับถืออีกครั้งหนึ่งวา รีบแกปญหาเถอะครับคนที่นั่นยังพูดได แตถาเกิดขึ้นมา
หลายจุดหลายแหงจะเปนปญหายืดเยื้อซึ่งทําใหแกไขปญหายากขึ้น และหวังวา 
การพูดจาครั้งนี้คงไดมีโอกาสที่ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชน  ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ วิปของพรรคประชาธิปตยไดเสนอรายชื่อผูตองการอภิปรายอยูที่ผมนี้ 
๑๔ ทาน แลวก็เหลือบไปเห็นยกมือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔ ทาน ทั้ง ๔ ทาน ผมก็จดลงไป
ในรายชื่อเปนลําดับที่ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ เรียบรอยแลว ทานตอไป คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ 
 
 



 ๑๙๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๙๔/๒ 
 
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ผมจําเปน 
ตองลุกขึ้นมาใชเวลาของสภาสั้น ๆ ดวยความหวงใย เนื่องจากวาความลมเหลว 
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนผลไม ที่ผมไดยื่นญัตติขอใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปศึกษาเรื่องนี้ ความลมเหลวอันนั้นไดสะทอนใหเห็นแลว
ในฤดูการผลิตปนี้ก็คือในพื้นที่ภาคตะวันออก  และในอีก  ๒  เดือนเศษขางหนา  
คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมตอเนื่องไปถึงเดือนกันยายน  
ความลมเหลวแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ภาคใตผมถึงหวงใย ที่พูดเชนนี้ก็เนื่องจากวา
ปญหาราคาผลไมตกต่ําเปนวัฏจักรแหงความเลวราย เปนวัฏจักรแหงความไมรับผิดชอบ 
เปนวัฏจักรที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดมาโดยตลอดของรัฐบาล และปนี้ 
ก็จะเกิดขึ้นอีก ไมมีการทบทวน ไมมีการเอาบทเรียนจากปกอน ๆ มาเพื่อที่จะเตรียมการ
ตั้งแตเนิ่น ๆ เพราะฉะนั้นขอเสนอในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้ 
จึงเปนความจําเปนของสภาแหงนี้ เมื่อปที่แลวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เราไดพบเห็น 
ปญหาที่เกษตรกรชาวสวนผลไมในพื้นที่ภาคใตตองขนมังคุดมากองทิ้ง ตองมาชุมนุม
ประทวงและขายผลผลิตจากสวนไดเพียงราคากิโลกรัมละ ๓-๕ บาทเทานั้น ซึ่งในเวลานั้น
เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาภาครัฐก็เขาไปแกไขปญหาแตวาเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา  
โดยที่ ไมได มีการเตรียมการอะไรมากอนความลมเหลวจึงเกิดขึ้น  อันที่จ ริงแลว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดมีตัวเลข 
ในการพยากรณผลผลิตผลไมกอนฤดูออกดอกออกผลทุกปครับ ------------------------------ 
 

                - ๙๕/๑ 
 



 ๑๙๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๙๕/๑ 
 
แตวาก็นั่นแหละครับทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งกระทรวงพาณิชยเองก็ออกมา
ยืนยันวาจะสามารถรับมือได สามารถแกไขปญหาไดแตก็เกิดความลมเหลวตอเนื่อง  
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผานมาผมไดเคยตั้งกระทูถามเรื่องนี้ เพื่อกระตุนใหรัฐบาล
เตรียมการปองกันแกไขปญหาแตเนิ่น ๆ เวลานั้นผลไมจากภาคตะวันออกยังไมออกมา 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย มาตอบกระทูถามเรื่องนี้ 
แตก็ไมไดใหหลักประกันใด ๆ วาจะสามารถรองรับการแกไขปญหา ไมสามารถที่จะรับมือ
ของผลไมในพื้นที่ที่จะออกมาในแตละพื้นที่ได และในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เกิดปญหานี้
ขึ้นมาก็เปนผลจากการที่ไมไดเตรียมการของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
วันนี้เกษตรกรภาคตะวันออกก็รองไมออกแลวครับ เพื่อนสมาชิกจากภาคตะวันออก 
ก็บอกแลววาทุเรียน มังคุด เงาะขายที่สวนราคาไมถึง ๑๐ บาททุกชนิด ขณะที่ตนทุน 
การผลิตมากกวา ๑๐ บาทขึ้นไปแบบนี้จะอยูไดอยางไร คนไทยอาจจะดีใจไดกินผลไม
ราคาถูกแตชาวสวนละครับ นี่เปนโจทยที่รัฐบาลจะตองนําไปขบคิด ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยตอบในสภากอนที่กระทูถามผมจะเขาสภา 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม มาพูดในที่ประชุมแหงนี้บอกวาเกษตรกรชาวสวนมังคุดไมตองหวง
เขาไปติดตอผูคาในประเทศฝรั่งเศสไวแลวสามารถที่จะระดมมังคุดที่มีคุณภาพจากประเทศไทย 
ไปขายอยางนอย ๑,๐๐๐ ตัน กระจายไปตามโมเดิรน เทรดในฝรั่งเศส ๖,๐๐๐ สาขา 
แลวว ันนี ้เป นอยางไรคร ับ  ราคาผลผลิตในภาคตะวันออกก็แสดงใหเห็นแลววา 
ไมสามารถที่จะชวยเหลือเกษตรกรในภาคตะวันออกได ตัวเลขผลผลิตในปนี้ครับ  
ผมพูดเฉพาะภาคใต ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณเองบอกวาผลไมรวม 
ของภาคใตปนี้จะมีประมาณ ๘๒๓,๐๐๐ ตัน โดยเฉพาะมังคุดมี ๑๗๘,๐๐๐ ตัน  
ลดลงจากปที่แลวประมาณ ๗,๐๐๐ กวาตัน นี่เปนตัวเลขที่ทาทายทานวาจะจัดการ 
กับปญหานี้อยางไร เมื่อป ๒๕๕๐ สํานักเศรษฐกิจการเกษตรก็ทํานายไวแบบนี้บอกวา 
เฉพาะมังคุดนี้จะมีผลผลิตไมนอยกวา ๕๑๗,๐๐๐ ตัน เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๔๙ ถงึ ๔๗ เปอรเซน็ต 
รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยยังไมสามารถ 
รับ มือไดครับ  ปนี้ ผมเข าใจว าอาจจะเจอปญหาแบบเดียวกัน เหมือนปที่ แล ว 
 



 ๑๙๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๙๕/๒ 
 
ปที่แลวเกษตรกรเขาทําอยางไรครับ สวนที่เปนกลุมเปนสหกรณเขาก็ออกไปหาตลาดกันเอง 
ตอรองกับพอคาเอาเอง ขายไดราคาต่ําก็ต่ํา สวนที่ ๒ คือเกษตรกรรายยอย พวกนี้ 
ไมสามารถที่จะทําอะไรไดนอกจากยอมตามแรงบีบของพอคา ซึ่งเกษตรกรรายยอย
เหลานี้ไมไดเขาไปสังกัดกลุมสหกรณและกลุมเกษตรมีมากถึงครึ่งหนึ่งก็ตองจําหนายอยู
ในตลาดทองถิ่นตามมีตามเกิด สวนที่ทนภาวะขาดทุนไมไหวคือยอมปลอยทิ้ง เพราะถา
ไปเก็บมังคุดในสวนก็เสียเวลาแลวก็เสียเงินไปเปลา ๆ  ในชวงที่เกิดปญหาในปที่แลว 
เราไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาประสาน เราไดกรุงเทพมหานครเขามามีสวนรวม
ในการจัดหาตลาด ปนี้ก็ตองการแบบนี้อีกเชนกัน ผลไมหลักที่จะเปนปญหาอีกอันหนึ่ง 
ซึ่งผมจะไปเร็ว  ๆ  ก็คือ  ปญหาเรื่องลองกองในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  
ความจริงแลวในพื้นที่ภาคใตตอนกลาง  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จั งหวัดสุ ราษฎร ธานี  จั งหวัดพั ง งาก็ มีปญหาเหมือนกัน  แตที่ ผมห วงใยก็คื อ 
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเนื่องจากวาลองกองในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนลองกองที่มีคุณภาพเคยขายไดราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ ๘๐ บาท ๙๐-๑๐๐ กวาบาท 
ก็มีครับ แตปที่แลวราคาตกลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ ๒๕-๓๐ บาทเทานั้นเลวรายมากครับ  
 

                            - ๙๖/๑ 
 
 
 



 ๒๐๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๙๖/๑ 
 
ในรอบ ๑๐ ปพี่นองเกษตรกรชาวสวนลองกองใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตไมเคยประสบ
ปญหาแบบนี้  ปที่แลวมีตัว เลขการผลิตไดถึง  ๘๕ ,๐๐๐  ตัน  กระทรวงพาณิชย 
ในเวลานั้นบอกวาจะระดมสงออกใหไดประมาณ ๓๐๐ ตัน แตที่ผมติดตามขาวในปที่แลว
ลองกองจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตที่ เปนขาวที่ออกไปขายในตางประเทศก็มี 
ที่สงไปเมืองจีนเพียงแค ๑๐ ตัน ซึ่งกวาจะสงออกไปไดก็ตองอาศัยความรวมมือของ 
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของครับ ตองมีกระทรวงกลาโหมเขาไปเปนผูบริหารจัดการ  
มี ศอ.บต. มีกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการตางประเทศ 
เขาไปชวยกันใหญเลยครับไดแค ๑๐ ตัน ปนี้เห็นบอกวาตั้งเปาไวจะสงออกถึงประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ตัน ผมดูแลวทาจะเปนจริงไดยาก เรามีขอเรียกรองของพี่นองเกษตรกรหลายขอ 
แตผมจะนําเรียนกับทานเพียงเรื่องเดียวเทานั้นก็คือเร่ืองการจัดหาตลาด ตลาดในประเทศ
ซึ่งถาเกิดสามารถระบายไดเพื่อนสมาชิก ทานสาธิต ปตุเตชะ ก็ไดนําเรียนแลววา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ตาง ๆ จะเปนตัวที่จะชวยระบายสินคาโดยเฉพาะ
มังคุดออกไปสูตลาดในประเทศไดมาก กรุงเทพมหานคร ในภาคเหนือ ในภาคอีสาน  
ในภาคกลางถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ กระทรวงพาณิชยประสานงานกับ อบจ. ทั่วทุกจังหวัดก็จะสามารถระบาย
ผลไมเหลานี้ไปขายได ทั้งมังคุด ลองกองซึ่งเปนผลไมที่พี่นองประชาชนทั่วประเทศ 
นิยมชมชอบอยู แล วซึ่ ง เปนสิ่ งที่ จะตองสนับสนุน  ตลาดในประเทศอันหนึ่ งที่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณบอกวาจะพยายามสงเสริมแลวก็จัดเงินงบประมาณไวถึง 
๓๕ ลานบาท ในปนี้บอกวาจะมีการจัดงานเทศกาลผลไมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แผนงานหนึ่ง อีกแผนงานหนึ่งคือการจัดงานเทศกาลผลไมในแหลงผลิต เชน ระยอง 
จันทบุรี ตราด พะเยา ลําพูน เชียงใหมอะไรตาง ๆ นครศรีธรรมราช ผมมีขอเสนอ 
กับทานอยางนี้วาการจัดงานเทศกาลผลไมในแตละจังหวัดนี่ทานก็ เห็นแลววา 
โดยสวนใหญจะเปนการนําเอาสินคาประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชผลไมมาเปนสวนประกอบ 
ของงานกลายเปนงานแสดงสินคาดานอื่น เปนงานแสดงขายสินคาเสื้อผามือสอง  
เปนงานสวนสนุกอะไรตาง ๆ แบบนั้นไปมากกวาซึ่งอาจจะลมเหลวและเปนการสูญเปลา 
 



 ๒๐๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๙๖/๒ 
 
ที่ใชเงินมากถึง ๓๕ ลานบาท อีกสวนหนึ่งครับตลาดตางประเทศที่บอกวาตองพยายามกัน
ตอไปทั้งตลาดในยุโรป ในจีน ผมคิดวาดูตามรายงานที่นําเสนอในเอกสารชิ้นนี้บอกวา
จะตองใชวงเงินถึง ๖๐ ลานบาท แลวก็จะจัดแสดงสินคาผลไมไทยในตางประเทศ 
ในตลาดหลักในจีน ในอินเดีย ในยุโรป ในออสเตรเลีย ในเวียดนามอะไรตาง ๆ ผมคิดวา
ตองมีแผนที่แนนอนเพราะวาตัวเลขเงินงบประมาณที่วางไว ๖๐ ลานบาทมันทําอะไรมาก
ไมไดหรอกครับ แคโฆษณาผานสื่อในตางประเทศ ๖๐ ลานบาทนี่จะพอหรือเปลาก็ยังไมรู 
การประสานงานรวมมือระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของทําอยางไรผมคิดวาเปนสิ่งที่ 
ควรจะตอบและนาที่จะใหขอมูลกับสภาแหงนี้ สุดทายก็คือในเร่ืองของการบริหารจัดการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคมที่บอกวา ๓ ประสาน
จะชวยกันในการระดมผลไมออกสูตลาดใหไดมากที่สุดและราบรื่นที่สุด เอาเขาจริง 
ในระดับกระทรวงนี่มีการประสานงานกันไดครับ แตวาในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัด 
ยังไมไดตื่นตัวเรื่องนี้และไมมีเจาภาพที่จะเขามาจัดการอยางแทจริง ผมฝากเรื่องนี้ไวสั้น ๆ 
เพียงเทานี้ กราบขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนคุณวิชัย ล้ําสุทธิ แลวก็คุณธวัชชัย อนามพงษ ครับ 
   นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายวิชัย ล้ําสุทธิ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ 
ขณะนี้เปนชวงฤดูกาลของผลไมที่จะออกสูตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งทุเรียน มังคุด เงาะ 
แลวก็ลองกองซึ่งภาคตะวันออกนั้นมีปญหามาก ผลผลิตรวมทั้ง ๓ จังหวัดของระยอง 
จันทบุรี แลวก็ตราดนะครับ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 



 ๒๐๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๙๗/๑ 
 
ปริมาณนั้นมากประมาณ ๘๒๘,๖๓๖ ตัน โดยผลผลิตดังกลาว ผลไมที่ออกฤดูกาลนี้ 
ก็เปนผลไมเมืองรอนซึ่งจะออกในชวงสั้น ๆ คือในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกป 
แลวก็ตองออกดอกพรอมกัน  ออกพรอมกันซึ่งทําให เกิดปญหาลนตลาดที่ทําให 
ราคาผลไมนั้นตกต่ําเปนประจําทุกป ทานประธานครับ ในปจจุบันราคาผลไม ณ วันที่ ๗ 
พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นั้นราคาเปนดังนี้ครับ  เงาะราคาตลาดกลาง 
ที่ตลาดตะพง จังหวัดระยองราคาอยูที่ ๑๒-๑๓ บาท ราคาที่สวนอยูที่ ๖ บาท ทุเรียนชะนี
ตลาดกลางตะพงอยูที่  ๑๑ -๑๒  บาท  แตที่สวนอยูที่  ๔  บาท  ทุ เ รียนหมอนทอง 
ราคาตลาดกลางตะพงอยูที่  ๒๒-๒๓  บาท  แตวาที่สวนนั้นอยูที่  ๑๔ บาท  มังคุด 
ราคาตลาดกลางอยูที่ ๑๕-๑๖ บาท ที่สวนอยูที่ ๘ บาท จะเห็นวาราคาในทองตลาด  
นี่ขนาดตลาดกลางตะพงเปนพื้นที่ที่ปลูกราคาก็แพงกวาตลาดชาวสวนครึ่งหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นจากสวนมากรุงเทพฯ ก็อาจจะแพงอีกครึ่งหนึ่งเพราะวาปญหาจากน้ํามันแพงบาง  
จากทุกสิ่งทุกอยางแพงบางชาวสวนเปนอยางนี้ ปที่แลวปุยลูกละ ๕๐๐ บาท ปรากฏวา
ทุเรียนชะนีก็ราคา ๔ บาท ปนี้ปุยลูกละ ๑,๒๐๐ บาท ทุเรียนชะนีก็ลูกละ ๔ บาท  
ทานครับ รัฐบาลหลายสมัยผานมาทุเรียนชะนีก็ยัง ๔ บาทเหมือนเดิม ตั้งแตผมยังเด็ก ๆ 
เกิดมาอยูที่ระยองราคาก็ประมาณนี้ครับประมาณ ๔ บาท แตวาสมัยกอนนั้นรัฐบาลก็แกไข
ปญหานี้มาตลอดก็ ๔ บาทอยูเหมือนเดิมครับ ทานประธานครับ ปที่แลวคาครองชีพ 
ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืชยังถูกหนอย ปนี้ปรากฏวาทุกสิ่งทุกอยางไมวาปุย  
ไมวายาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ๒ เทาแลวแบบนี้ชาวสวนจะเปนอยางไร อยางนี้ก็ตาย 
อยางเดียวไมตองบอกวาเอาตนทุนคืนหรอกเอาแคไดสวนหนึ่งของตนทุนก็แยแลว  
นี่คือปญหาที่เกิดขึ้นกับชาวสวนในปจจุบัน ปรากฏวาลงพื้นที่ไปก็บอกวาอยางไรชาวสวน
ผลไมปนี้ถึงแมจังหวัดระยองจะนอยกวาจังหวัดจันทบุ รีก็บอกวาขาดทุนยอยยับ 
เพราะฉะนั้นฝากทานประธานบอกรัฐบาลดวยในกรณีนี้ตองระดมความคิดเพื่อบริหาร
จัดการผลไมทั้งระบบที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการไว
ใหมีประสิทธิภาพและมีผูรับผิดชอบอยางแทจริง นี่คือปญหาที่จะตองทําแลวก็มีระบบ
อยางชัดเจนเพื่อไมใหเกิดปญหาอยางนี้ในอนาคต ตอนนี้จังหวัดระยองนั้นทุเรียน เงาะ  
 



 ๒๐๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กมลมาศ ๙๗/๒ 
 
ผลไมประเภทนี้เร่ิมลดนอยถอยลงเพราะวาปลูกไปทุกป ๆ ก็ขาดทุนทุกปเหมือนกับ
จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ทุเรียนแทบไมมีแลวก็ไมอยากใหจังหวัดระยองเปนแบบนั้นครับ  
ไมอยากใหทุ เ รียน  เ งาะ  ลองกองอรอย  ๆ  สด  ๆ  จากสวนเริ่ มหายไปตอนนี้ 
เร่ิมโคนกันแลวแลวก็มาปลูกพืชพลังงานทดแทนไมวายางพาราเอย ปาลมน้ํามันเอย 
ที่มาทําในขณะนี้ ทานประธานครับ ก็ชวยประสานงานกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แลวก็รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ 
มานั่งประชุมมานั่งหารือกันวาถาตกลงเปนแบบนี้ทุกป ----------------------------------------- 
 

- ๙๘/๑ 
 



 ๒๐๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๙๘/๑ 
 
ถึงฤดูกาลนี้ราคาก็ตกต่ําทุกป มันจะตองทําอยางไรที่วาจะกําหนดการบริหารพัฒนาผลไม
ใหยั่งยืน เพราะฉะนั้นขอสอบถามประเด็นคราว ๆ วาปจจุบันนี้พอตอนผลไมออกดอก 
ผลไมทั้ง ๔ อยางนี้ออกดอกจะออกชวงเดียวกันครับ จะออกชวงกุมภาพันธ มีนาคม 
เมษายน ประมาณมีนาคม พอเมษายนก็เร่ิมจะวายแลว ออกดอกทั้ง ๔ ชนิด ทุเรียน 
ลองกอง เงาะ มังคุด กระทรวงเกษตรและสหกรณจะทราบขอมูลไดอยางไรวาผลผลิต 
ที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีออกมานาจะมีผลผลิตประมาณสักเทาไร อันนี้ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไปดแูล 
   ประเด็นที่ ๒ ปริมาณการผลิต เมื่อทราบปริมาณการผลิตวาผลผลิต 
จะออกมาเทาไรแลวก็ใหกระทรวงพาณิชยไปหาตลาดผลไมลวงหนาเพื่อกระจายผลผลิต
ไปยังแหลงผูบริโภควาผลผลิตออกมา ๔๕ วันผลไมพวกนี้ก็หมดแลว หาตลาดลวงหนา 
ใหเสร็จ กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบไปวาหาตลาดลวงหนาเพื่อจะไดกระจายสินคา 
ใหรวดเร็ว ไมเนาเสียแลวราคาก็จะไมตกต่ํา  
   ประเด็นที่  ๓  เราจะทําอยางไรกับสินคาของเราบางครั้งปรากฏวา 
หลายจังหวัด เชน จังหวัดระยองสินคาบางสวนที่สงไปไมไดคุณภาพ ไมไดมาตรฐาน  
ถาเราสงในประเทศก็ไมคอยมีปญหาตีกลับเทาไร ถาสงไปตางประเทศมีปญหา 
ตีกลับเยอะ มีปญหาตีกลับหรือมีปญหาที่ไมไดคุณภาพ เพราะฉะนั้นรัฐมีหนาที่ควบคุม
สินคาประเภทนี้อยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ปญหานี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงพาณิชยตองรวมกัน ตอนนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมาอยูที่นี่ดวย ก็ดีใจกับทานที่ปจจุบันทําอยูระดับ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตอนนี้มีมาตรการสั้น ๆ ภายใตโครงการชื่อ  
เกษตรผลิต พาณิชยขาย คมนาคมขน เกษตรกรไทยรวย แตสถานการณความเปนจริง
จังหวัดทางภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดนั้นปรากฏวา
เกษตรผลิตจริงครับ เกษตรเปนผูผลิตจริง ๆ ตอนนี้พาณิชยจังหวัดเอยอะไรเอยที่นั่ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่แลวก็ยังไมรู เลยวาจะเอาไปขายที่ไหน กวาจะติดตอตลาด 
 



 ๒๐๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๙๘/๒ 
 
ปรากฏวาผลไมวายเปนประจําทุกป เพราะวาไมเคยวางแผน ไมเคยคิดมากอนวาผลไม
ออกเราจะทํ าอย าง ไร  แมป จจุบัน  อบจ .  ระยองตั้ ง งบไว แล ว  ๑๕  ล านบาท  
พอจะเอางบมาใหพาณิชยจังหวัด พาณิชยจังหวัดยังไม รูวาถาเอาเงินไปซื้อแลว 
จะไปขายใหใครนี่เปนเรื่องที่นาแปลกประหลาดมาก ตอนนี้จังหวัดระยองก็ตองขอรอง 
ให ธ.ก.ส. ระบายผลผลิตให แตตอนนี้ลําบากมาก เพราะวามันระดมกันออกมามาก  
มันเต็มไปหมดก็ไมรูจะทําอยางไร นี่คือการไมไดเตรียมการลวงหนาไวกอน นี่คือปญหา 
พอเกิดวิกฤติทีไรก็มานั่งประชุมสุมหัวกันทุกครั้งไปนี่คือตองทํานะครับ สวนคมนาคม 
ที่บอกขนยายจังหวัดประชุมกันทุกปกระทรวงคมนาคมไมเคยเขารวมประชุมแมแต 
ครั้งเดียว ที่บอกวากระทรวงคมนาคมขนยายพวกผม ส.ส. ๓ จังหวัดทางภาคตะวันออก
ตองรวมมือกันขอรองใหตํารวจทําหนังสือผอนผันรถบรรทุก เพราะวาถาบรรทุกมา
ประมาณสัก ๒ ตัน อยางมากก็ไมเกิน ๒ ตัน น้ําหนักถือวาเกินแลว ถา ๒ ตันเมื่อไร 
บรรทุกมาขายที่กรุงเทพฯ ก็จะขาดทุนทันทีเพราะวาคาน้ํามันมันแพง เพราะฉะนั้น 
ก็ขอรองตํารวจวาเราบรรทุกมาสัก ๓ ตันกําลังดีก็ขอรองวาอยาเพิ่งจับกันไดไหม  
เพราะวาตอนนี้เปนการชวยประชาชนในการระบายสินคาออกเพื่อใหเกษตรกรนั้นอยูได  
นี่ก็คือปญหาที่พวกเราตองทําเอง แลวเมื่อกี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยบอกวา
อยางไรเดี๋ ยวปรึกษาหารือกัน  ทีแรกวาจะปรึกษากันตอนทุมหนึ่ งนี่ปรากฏวา 
ทานไมวางมีธุระเดี๋ยวก็ตองปรึกษากันไปกอน --------------------------------------------------- 
 

      - ๙๙/๑ 
 



 ๒๐๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๙๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นคําขวัญ ณ ปจจุบันนี้มันไมไดเปนแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตั้งกันไว 
ตอนนี้เกษตรผลิต พาณิชยก็ไมเคยขาย คมนาคมไมเคยขนยายเลยครับ เกษตรกรไทย
ตายอยาง เดียว  นี่คือคําขวัญใหม  ทานลองไปเปลี่ ยนใหมนะครับ  จึ งขอฝาก 
ทานประธานถึงทานรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของทั้ง ๓ กระทรวงใหมานั่งคุย นั่งแกปญหา 
ชาวสวนผลไมใหมันเปนรูปธรรม ใหมันเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อใหพี่นอง
ชาวสวนผลไมประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่พวกเราในฐานะ 
ส.ส. อยากเห็น อยากเจอ เกิดมาตั้งนานแลวพอถึงหนาผลไมชุดนี้ออกมาก็เหมือนเดิม 
ไมเคยเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นฝากทานประธานดวยอยางไรประสานใหเกิดในรัฐบาล 
ชุดนี้ดวยครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณธวัชชัย อนามพงษ ครับ 
   นายธวัชชัย อนามพงษ (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
ธวัชชัย อนามพงษ  ยุคล ชนะวัฒนปญญา  พงศเวช เวชชาชีวะ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี 
พรรคประชาธิปตย กระผมขออภิปรายเร่ืองราคาผลไมตกต่ําซ้ําซากของภาคตะวันออก  
ผานไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ สักครั้งหนึ่ง 
ขณะนี้ชาวสวนกําลังลําบากมาก  ๆ  เพราะตลาดใกลตายขายไมออก  สําหรับ 
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกรวมแลวก็ ๕๖๓,๐๐๐ ไร มีผลผลิตออกมากพอสมควร 
อยางทุเรียนมีผลผลิตออก ๒๓๗,๗๒๐ ตัน เวลานี้ออกไปแลวประมาณครึ่งหนึ่งหรือ  
๕๐ เปอรเซ็นต มังคุดมีผลผลิต ๓๓,๔๒๐ ตัน เวลานี้ออกแค ๓๐ กวาตันเอง เงาะนี่
ผลผลิต ๑๕,๓๒๕ ตัน เวลานี้ออกไปไดแคเปอรเซ็นตเดียวนะครับทานประธาน ยังมี
ลองกองอีกหมื่นกวาตันก็ออกไปได ๒ เปอรเซ็นตเอง เพราะฉะนั้นมังคุดก็พอไหว  
แลวเงาะก็เพิ่งจะออก แลวอยางจังหวัดจันทบุรีถาเงาะ มังคุด ลองกองออกหมดแลว 
ยังไปเจออีก  รัฐบาลตองไปเจออีกนะครับ  เชียงรายก็ออกตอ  ภาคใตก็ออกตอ  
ผมแปลกใจวาทําไมรัฐบาลไมแกปญหาระยะยาวคอยจะแกปญหาสั้น ๆ อยางนี้ ผมวา 
 



 ๒๐๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๙๙/๒ 
 
ไปไมรอดหรอกครับ จริง ๆ แลวเรื่องผลไมหรือเร่ืองพลอยอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี  
ครั้งแรกผมคิดวาพรรคประชาธิปตยคงจะไดเปนรัฐบาลแน  ๆ  ผมก็หวังวาจะให 
พรรคประชาธิปตยนี่แหละแกปญหา เพราะมันไมไดยากเย็นอะไรเลย แตพอไมไดเปน 
ผมตองพาเพื่อน ส.ส. ของผมนี่ไปพบทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ ทานพูดดีมากครับ 
ทานบอกธวัชชัยทานไมไดคํานึงถึงเลยวาจะเปนฝายคานหรือฝายรัฐบาล ทานมีเงินเดือน 
เปนลาน ๆ เลยทานไมสนใจแตทานจะมาชวยชาติ ทานบอกผลไมปนี้ไมตองหวง  
แลวเรื่องมังคุดกําลังจะเปนทอง ทานบอกชัดเจนมากเลยกําลังจะเปนทอง ญ่ีปุนลูกละ
รอยกวาบาท อยางไร ๆ ก็อยาใหตัดตนนะครับ ผมดีใจมากเลยไปบอกใหชาวสวนปนี้
ผลไมไมตองหวงทานรัฐมนตรี ม่ิงขวัญบอกจะแกสุดฝมือไมตองหวง  ไมตองหวง 
ไดอยางไรตอนนี้ตลาดมันตาย  ชาวสวนก็ใกลตาย  แลว ส .ส . ที่พูดเต็มปากครับ 
ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญบอกไมตองหวง ผมเองก็เลยกลุมใจมากนะครับ แลวขอกราบเรียนวา
ขณะนี้แมกระทั่งตูคอนเทนเนอร (Container) ที่บรรทุกทุเรียนก็ขาดแคลน และผมไมเขาใจวา
กระทรวงพาณิชยนั่งทําอะไรกันอยู อยางผลไมปนี้ ยกตัวอยาง ทุเรียนหมอนทอง  
๑๐ กวาบาทเอง ๑๐ กวาบาทขาดทุนแหง ๆ อยูแลว แลวก็มังคุดตกไซส (Size) แบบนี้
ทานประธาน กิโลกรัมหนึ่งประมาณ ๑๕ ผลเดี๋ยวผมจะใหทานประธานดูนะครับ เขาซื้อกัน 
๘ บาท ผมไมแนใจวาทานประธานมองเห็นหรือเปลา ๘ บาทแคนี้เอง ------------------- 
 
 

      - ๑๐๐/๑ 



 ๒๐๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๐๐/๑ 
 
แลวเงาะกิโลกรัมหนึ่ง ๒๐ ผล ๘ บาท แลวคาเก็บกิโลกรัมละบาท เหลือ ๗ บาท  
ผมวาชาวสวนนี่ตายจริง ๆ ครับ ผมขอกราบเรียนวา ถารัฐบาลนี้ไมคิดชวยผมคิดวา 
เ สี ย โ อกาสนะครั บ  เ พ ร าะ รั ฐบาลนี้ ม าจากกา ร เ ลื อกตั้ ง  เ ร า ไม ช อบทหาร 
ใชไหมครับ แตรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งถาเวลาประชาชนเดือดรอนแลวไมชวย
ประชาชนแลวจะไปชวยตอนไหนครับ จะคิดแกตอนไหน จะไปคิดแกเร่ืองรัฐธรรมนูญ 
เก็บไวกอนไดไหมครับ เร่ืองปากทองของประชาชนนี่สําคัญมาก ขาวของขึ้นราคา  
๔ เดือนขึ้น ๔ ครั้งแตผลไมกลับตกเอา ๆ ผมขอฝากทานรัฐมนตรีที่ผมรักนะครับ  
ผมคิดวาทานเปนสุภาพบุรุษคนหนึ่ง ถาทานฟงแลวก็เตรียมคณะกรรมการลงไป 
ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีผลไมมากจริง ๆ ขอใหชวยหนอยไดไหม ชวยเอาบุญ
เถอะครับทานครับ ถาชวยไดสมัยหนาไมแนเขาจะเลือกพรรคพลังประชาชนก็ได 
ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ความจริงคุณธวัชชัยกับทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญหนาตาก็คลาย ๆ กันอยูแลวทานคง 
ไมทิ้งขวางหรอกครับ ทานสมาชิกครับ เดิมเรากําหนดกันวาจะจบการอภิปรายญัตตินี้
ภายในทุมกวา ๆ แตผมดูแลววันนี้คงเปนไปไมไดที่จะจบนะครับ ผมเห็นวาเราไดอภิปราย
กันมาพอสมควรแลว แลวก็เปดโอกาสให 
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ทานประธานครบั ขออนุญาตครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ เพื่อนสมาชิกที่มีปญหาเดือดรอนมาก ๆ อภิปรายจวนหมดแลว
ยังเหลือทานใดที่เดือดรอนมาก ๆ จริง ๆ นะครับ เพราะวาไดพูดกับทานรัฐมนตรีไววา 
จะจบตรงคุณธวัชชัย ขอเอาคุณธนิตพล 
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ขออนุญาตทานประธานชี้แจงอยางนี้ครับ
พอดีผมไดลงชื่อไวเปนคนหลัง ๆ แลวก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนที่ตั้งใจจะขึ้นเครื่องบิน 
เพื่อกลับไปในพื้นที่แตวาดวยความที่ญัตตินี้เปนญัตติที่สําคัญขอใหเพื่อน ๆ สมาชิก 
ของพรรคประชาธิปตยไดพูดอีกสัก ๓ ทานครับ คนละไมกี่นาทีจะพยายามใชเวลา 
ใหกระชับครับ 



 ๒๐๙
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   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีอยูฟงตอนะครับ ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณดวยที่ทานไดกรุณามารับฟงญัตติทุกญัตติที่เกี่ยวของกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณทุกครั้ง ผมขออนุญาตเรียงตามลําดับที่วิปเสนอมาเลยก็แลวกันนะครับ 
เพราะวาจะเรียกเมืองนนทเดี๋ยวมันจะไมดี คุณบัญญัติ เจตนจันทร แลวก็คุณประมวล 
พงศถาวราเดช คุณสมบัติ ยะสินธุ เร่ิมจากคุณบัญญัติ เจตนจันทร ครบั 
   นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
เขต ๒ พรรคประชาธิปตย ผมนั้นเปนผูแทนราษฎรในเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสวนผลไม 
เปนอันมาก จังหวัดระยองนั้นถือเปนพื้นที่ในภาคตะวันออกอันดับที่ ๒ ที่ผลิตผลไม
คุณภาพออกสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ อันดับที่ ๑ นั้นคือจังหวัดจันทบุรี 
อันดับที่ ๒ คือจังหวัดระยอง อันดับที่ ๓ คือจังหวัดตราด พื้นที่ในการปลูกทุเรียน 
ของจังหวัดระยองนั้นประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร ผลผลิตประมาณ ๑ แสนตัน มังคุดนั้น
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร ผลผลิตประมาณ ๑๔,๐๐๐ ตัน เงาะ ๑๑,๐๐๐ ไร ผลผลิต 
๑๔๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งในผลผลิตเหลานี้นั้นหากกระผมจะขออนุญาตประมาณการวา 
ถาผลผลิตนี้บริโภคภายในประเทศอยางเดียวเนื่องจากผลไมในภาคตะวันออกนั้น 
ออกสูตลาดไมตรงกับผลไมในภาคใตหากเก็บไวบริโภคในประเทศทั้งหมดประชาชน 
คนไทยในประเทศไทยนั้นจะตองชวยบริโภคดังนี้ครับ ประชาชนคนไทยจะชวยบริโภค
ทุเรียนคนละ ๒ ลูก จะชวยบริโภคมังคุดคนละ ๒ กิโลกรัม บริโภคเงาะคนละ ๔ กิโลกรัม 
และลองกองคนละ ๑ กิโลกรัม ผลผลิตเหลานี้จะสามารถกระจายแลวผูบริโภคไดผลไม
ราคาถูก มีคุณภาพ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      - ๑๐๑/๑ 
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เกษตรกรผูผลิตนั้นก็ไดรับความพึงพอใจ ผมคงไมตองเอยถึงราคาผลผลิตในปจจุบัน 
ที่ตกต่ําเปนอยางมาก หลังจากที่ผลผลิตออกมาสูทองตลาดไดเพียงแคเดือนเดียว  
ปจจัยที่สงผลตอปญหาผลไมราคาตกต่ําก็แบงเปน ๓ สวน ผมขออนุญาตอภิปราย 
เพื่อนําไปสูการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
กับรัฐบาล ซึ่งจะสามารถแกปญหานี้ไดในระยะยาวอยางยั่งยืน ผมอยากจะใหรัฐบาลนี้ 
ได ใหความสําคัญพืชผลการเกษตรในหมวดผลไม ให เปนอยางมากเนื่องจาก 
ในประเทศไทยนั้นเปนประเทศผูผลิตผลไมคุณภาพสูตลาดโลก และตลาดนั้นไมวา
ภายในประเทศและตางประเทศยังไมอ่ิมตัว ถาหากรัฐบาลสงสัญญาณผิดหรือใหกระแส
เกษตรกรนั้นกําหนดสัญญาณขึ้นมาผิดโดยการโคนผลไม มีบางแหงนั้นไดโคนผลไม  
เชน โคนมังคุด โคนทุเรียนไปปลูกยางพาราหรือไปปลูกปาลมน้ํามัน เมื่อสักครูผมก็ทราบวา
ปาลมน้ํามันนั้นกําลังประสบปญหา ไมแนอนาคตยางพาราก็อาจจะประสบปญหาก็ได 
ผมอยากจะใหทางรัฐบาลนั้นใหความมั่นใจกับเกษตรกรวาผลไมที่ ท านดูแล 
และทานมีองคความรูเปนอยางดีนั้นรัฐบาลจะชวยสงเสริมและสนับสนุนโดยการสง
สัญญาณตั้งสถาบันผลไมแหงชาติหรือมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพืช
ผลไมในภาคตะวันออก ถาไมทราบจะตั้งที่ใดตั้งที่จังหวัดระยองก็ไดครับ ใหมีการ
ศึกษาวิจัยเรื่องของผลไมอยางเปนจริงเปนจังและสามารถที่จะเปนที่ปรึกษาใหกับรัฐบาล  
หลังจากที่แบงกระทรวงออกเปนหลายกระทรวงแลวพบวานาจะมีปญหาในการ
ประสานงานทํางานรวมกัน เพราะวาในพื้นที่นั้นไดฝากผูแทนราษฎรของเขาคือกระผมวา
ปญหาของพืชผลการเกษตรจําพวกผลไมนั้นไมมีเจาภาพ ยกตัวอยาง เมื่อสัปดาหที่แลว 
ผูสงออกผลไมคุณภาพไปยังตางประเทศซึ่งตลาดใหญก็คือจีน รองลงมาก็คืออินโดนีเซีย 
ประสบปญหาวามีพายุเขา ตูคอนเทนเนอรของสายการเดินเรือนั้นไมสามารถเขามา 
ที่ฝงไดทําใหตองชะลอการรับซื้อผลไมเพื่อสงออกนอก ทําใหผลผลิตนั้นคั่งคางในตลาด 
เปนเวลาเกือบสัปดาห  ซึ่ ง เหตุการณ เหลานี้พอคาผู ส งออกสินคาที่ มีคุณภาพ 
ไมรูจะโทรศัพทไปหาใครใหแกปญหา ปญหาของทางดานผลไมนั้นใน ๓ ประการหลัก 
ที่ผมอยากจะนําเรียนเพื่อเปนแนวทางก็คือ ๑. เร่ืองของภาคการผลิต ภาคการผลิตนั้น 
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คือเกษตรกรซึ่งเจาภาพนั้นก็คือเกษตรกรและนาจะเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
โดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งปจจุบันผลไมที่มีคุณภาพนั้นขอเรียนผานทานประธาน 
ถึงรัฐมนตรีวา ผลไมคุณภาพนั้นตางประเทศและในประเทศยังตองการอีกเปนจํานวนมาก 
และสามารถเพิ่มผลผลิตตอกิโลกรัม ราคาตอกิโลกรัมของผลผลิตนั้นสูงกวาผลไม 
ที่ไมไดทําอยางมีคุณภาพเปนจํานวนมาก ในพื้นที่ระยองนั้นมีการทําผลไมที่มีคุณภาพ 
เชน มังคุด ทุเรียนไมถึง ๓๐ เปอรเซ็นต นอกจากนั้นก็เปนผลไมที่ผลิตไปตามธรรมชาติ 
สาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรไมสามารถทําผลไมใหมีคุณภาพไดก็คือ ตนทุนของสารเคมี 
จําพวกปุย ยาฆาแมลง และแรงงานในการทําผลผลิตที่มีคุณภาพนั่นเอง ในสวนนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมอบหมายใหผู รับผิดชอบ 
ทําการฝกอบรมและเปนพี่เลี้ยง --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๒/๑ 
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แลวก็ทําการลดตนทุนปจจัยการผลิตจําพวกปุย สารเคมี และยาฆาแมลง ปญหานั้น 
ไมไดอยูที่ รัฐบาลอยางเดียวครับ ปญหานั้นยังอยูที่ เกษตรกร เกษตรกรนั้นก็จะทํา
การเกษตรเลียนแบบกัน บางทานก็ใชสารเคมีเกินความจําเปน บางทานก็ใชปุยเกิน 
ความจําเปนเปนการลองผิดลองถูกทําใหตนทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นมาก และในบางพื้นที่
ระบบชลประทานไปไมถึง บางแหงระบบชลประทานที่เคยวางไวนั้นก็ชํารุดเสื่อมโทรม  
ทอสงน้ํามีการแตกชํารุดเกษตรกรไมสามารถจะใชน้ําดิบเพื่อการเกษตรไดทําใหตนทุน
การผลิตนั้นสูงขึ้น อันนี้คือสวนของในภาคการผลิต แลวเกษตรกรนั้นจําเปนจะตองไดรับ
องคความรูที่แทจริงวาพืชพันธุการเกษตรใดที่จะทนวัชพืชแลวก็มีคุณภาพที่ตลาดตองการ 
เกษตรกรนั้นไมมีใครที่จะชี้แนะใหเปนรูปธรรมเพื่อใหเขาไดดําเนินการผลิตผลไมที่มี
คุณภาพอยางครบวงจร  
   ในสวนที่ ๒ ก็คือเร่ืองของภาคการตลาด ดังเชน ส.ส. ยุคล จากจังหวัดจันทบุรี
ไดนําเสนอทานประธานวาผลผลิตการเกษตรจําพวกผลไมนั้นมีผลผลิตนับหมื่นลานบาท
แตไมมีตลาดกลางผลไมการเกษตรในภาคตะวันออกที่มีคุณภาพและมีพื้นที่รองรับ
เพียงพอตองนําผลผลิตมาขายขางถนนซึ่งเปนที่นาอเนจอนาถอยางยิ่ง ทําใหการจราจร
คับคั่ง ทําใหเกษตรกรที่มาขายนั้นไมมีพื้นที่ในการที่จะจัดโชวสินคา แลวพอคานั้น 
ก็สามารถที่จะมาซื้อผลไมราคาถูกไดอยางงายดาย ในสวนของตลาดนั้นก็แบงเปนตลาด
ในพื้นที่การผลิตก็คือตลาดกลางผลไม  อยางนอยผมอยากจะใหจัดจังหวัดหนึ่ง 
สัก ๒ แหงเพื่อใหเกิดการแขงขัน  อยางเชน ที่ระยองนั้นชมรมผลไมอําเภอแกลง 
และเขาชะเมาก็จัดพื้นที่ไวที่ตลาดเขาดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกสวนหนึ่งก็คือ
ตลาดตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สวนทางจังหวัดจันทบุรีนั้นก็มีตลาดเนินสูง  
แตก็เปนพื้นที่ตลาดที่คับแคบแลวก็ไมไดมาตรฐาน รัฐบาลนั้นสามารถที่จะนําตนแบบนี้
แลวก็ใหองคความรู  ใหนักวิชาการและผูที่ เปนผูบริหารจัดการในภาครัฐเขาไป 
ใหการสนับสนุนไดทันที ในสวนของตลาดที่จะกระจายภายในประเทศทั่วทุกจังหวัดนั้น  
ผมเชื่อวาทุกจังหวัดก็มีผลไมและพืชผลการเกษตรออกจําหนาย ในเมื่อตางจังหวัด 
ซึ่งเปนพื้นที่ระบายสินคาผลไมการเกษตรไมมีตลาดที่ใหญพอ การขนผลไมหรือ 
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ผลิตผลการเกษตรจากภาคตะวันออกไปสูทั่วประเทศนั้นก็ทําใหเปนไปดวยความยากลําบาก 
ก็อยากจะใหรัฐบาลนั้นสงเสริมตลาดกลางสินคาการเกษตรทั่วทั้งประเทศอยางนอย
จังหวัดละ ๒ แหง โดยจัดมาตรฐานแลวก็ใหทองถิ่นสงผูที่เสนอตัวมาเปนผูบริหารจัดการ
เปนโซนของสินคาการเกษตรแตละประเภท แลวรัฐบาลนั้นเพียงเขาไปควบคุมคุณภาพ 
ในส วนตลาดที่ มีคุณภาพนั้ นก็ จะ รับแตสินค าที่ มีคุณภาพเท านั้ น  ส วนผลไม 
ที่ไมมีคุณภาพนั้นจะเปนผลไมที่ไมสามารถที่จะเขามาในตลาดนี้ก็ทําใหผลไมที่ มี 
คุณภาพนั้นไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ  
   ในสวนที่ ๓ ซึ่งเปนสวนสุดทายก็คือสวนของภาคการขนสง ภาคการขนสง
ภายในประเทศเนื่องจากในประเทศไทยนั้นระบบการขนสงใชรถยนตตนทุนการขนสง 
จึงสูงมาก  ถาการขนสงใชระบบรางก็คงจะประหยัดการขนสงไปไดเปนอันมาก  
แลวการขนสงที่ไปสูตางประเทศก็คือการขนสงหลักโดยทางเรือมิใชการขนสงผานทาง
เครื่องบินอยางที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดยกตัวอยางสนามบินอูตะเภาไว   
 

- ๑๐๓/๑ 



 ๒๑๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       จีรนชุ ๑๐๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นอยากจะใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดโครงสราง 
การบริหารจัดการที่เปนการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีผูบริหารจัดการครบทุกขั้นตอน 
เปนฝายบริหารในสวนกลางและเปนฝายปฏิบัติการในสวนพื้นที่โดยเปนการเรงดวน 
เพราะวาเกษตรกรนั้นไมสามารถที่จะปรึกษาผูที่ เปนเจาภาพในการแกไขปญหา 
ในแตละสวนได แลวก็ขอฝากวาในเรื่องของทุเรียนนั้นเปนการบริหารจัดการที่ยากที่สุด 
เนื่องจากทุเรียนตองใชองคความรูในการดูวาผลผลิตการเก็บเกี่ยวมีคุณภาพหรือไม  
ผูซื้อก็ยากที่จะรู พอคาในชั้นตนที่ไปเก็บเกี่ยวก็สามารถที่จะฮั้วกันกับเจาของสวน  
เพราะเนื่องจากราคาดีก็ตัดทุเรียนออน ในสวนนี้ขอเรียนวาองคความรูจากกรมวิชาการเกษตร
นั้นมีพรอมเราวัดเปอรเซ็นตของแปง อยากจะใหมีสารวัตรที่ดูแลเรื่องของคุณภาพ 
ทุเ รียนออนแลวก็กําหนดบทลงโทษวาเปนผูบอนทําลายทางเศรษฐกิจของชาติ 
ใหมีการดําเนินคดีแกผูที่ตัดทุเรียนออนมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อที่จะไมใหเปนเยี่ยงอยาง
แลวก็กวดขันอยางจริงจัง และมีการบังคับใชกฎหมายในสวนนี้อยางจริงจัง ผมก็ขอ 
ถือโอกาสนี้สรุปวารัฐบาลและสภาควรจะรวมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อศึกษาปญหาแนวทางในการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําเพื่อให
แกปญหาไดอยางยั่งยืนเปนรูปธรรมในระยะยาว แลวก็กําหนดตัวผูรับผิดชอบขึ้นมา 
อยางจริงจังทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อเปนที่พึ่งของพี่นองราษฎร 
ไมเพียงแตในภาคตะวันออกยังหมายรวมถึงทางภาคใตและทางภาคเหนือ ก็ขอ 
กราบขอบพระคุณทานประธานแลวก็ขอฝากทานประธานไดนําเรียนถึงทางรัฐบาล 
ใหเรงรัดแกไขปญหานี้โดยเรงดวนดวยครับ ขอขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานประธานวิปฝายคานขออภิปรายตออีก ๔ ทาน ทานละ ๒ นาที ตกลงครับ ๘ นาที  
ให ๑๐ นาทีครับ เชิญคุณพงศเวช เวชชาชีวะ ครับ  
   นายพงศเวช  เวชชาชีวะ (จันทบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายพงศเวช เวชชาชีวะ ขออนุญาตพูดถึงปญหาเดือดรอนของพี่นองชาวจังหวัดจันทบุรี  
 



 ๒๑๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      จีรนุช ๑๐๓/๒ 
 
โดยเฉพาะในเรื่องของผลไมก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนไดอภิปรายไป ซึ่งผมเองก็จะบอก  
๑ ประการกับทานรัฐมนตรีซึ่งเปนการแกปญหาในเรื่องของราคาผลไมตกต่ํา ซึ่งจังหวัด
จันทบุรีนั้นจะมีทุเรียน มีเงาะซึ่งเปนพืชพิเศษไมเหมือนกับพืชอ่ืน การที่เราจะขายก็คือ
ผลไมตองมีคุณภาพ  ตองสุก  และเปนพืชที่มองไดยากครับถาเอาทุ เ รียน  ๒  ลูก 
หรือกองหนึ่งมาเปรียบเทียบกันถาใหคนที่ไมมีความรูตรงนี้จะไมสามารถรูเลยวาขางในนั้น 
มีความแก มีความออน หรือมาตรฐานอยางไร อันนี้ก็เปนปญหาหนึ่งที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนผานทานประธานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในเร่ือง 
การควบคุมคุณภาพผลไม ซึ่งทุกปเมื่อผลไมไดเวลาตัดก็จะมีพอคาหรือผูฉกฉวย 
มาทําลายในเรื่องของวงการทุเรียนใหราคาตกกอนเวลาอันควรคือวากอนที่ผลไมจะเยอะ
ก็ขอฝากในเรื่องนี้ไว ซึ่งตอนนี้ไดมีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ก็ขอฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งทานเปนเจาของเรื่องนี้
โดยตรง ขอใหออกเปนกฎกระทรวงที่มาควบคุมในการที่จะไมใหพอคาที่ฉกฉวยแลวก็
ชาวสวนบางคนที่ไปสมคบกับพอคาที่ทําลายวงการทุเรียนดวยการตัดทุเรียนออนมาตรงนี้
ซึ่งผมไดประชุมกับทานผูวาราชการจังหวัด แตทานผูวาราชการจังหวัดบอกวาไมกลาทํา
เพ ราะ เนื่ อ งจากกฎหมายไม ร อ ง รับกลั วความผิ ด  เพื่ อ ไม ให เ สี ย เ วลาครั บ  
ผมขอฝากไวประการเดียวครับ ขอบคุณครับ  

 - ๑๐๔/๑ 
  
 
 
 



 ๒๑๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๐๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณชุมพล จุลใส ครับ  
   นายชุมพล  จุลใส  (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่ เคารพ  กระผม  นายชุมพล  จุลใส  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัดชุมพร  
พรรคประชาธิปตย ผมขอแจงขาวดีใหทานประธานทราบครับ ตอนนี้เขายุติการปดถนนแลว 
เพราะไดประธานเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาตรงนี้ ตอนนี้ทางจังหวัดไดแกปญหา 
ใหโรงงานรับซื้อที่โรงงานกิโลกรัมละ ๔.๓๐ บาท และใหลานรับซื้อที่ ๔ บาท นี่ละครับ 
เปนสวนดีของการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในฐานะที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน 
ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรีที่อุตสาหมานั่ง และหวังเปนอยางยิ่งวา 
จังหวัดชุมพร เมื่อสักครูนี้เฉพาะที่จังหวัดสุราษฎรธานี ที่จังหวัดชุมพรก็คงจะไดรับ
อานิสงสเชนเดียวกันครับ ในกรณีที่ รัฐบาลไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามัน 
ในพื้นที่นาราง เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ตองชวยดูแลดวย ผมกราบขอบพระคุณทานประธาน
มากครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณธนิตพล ไชยนันทน ครับ  
   นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายธนิตพล ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก  
ทานประธานครับ ขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดตากที่กําลังมีปญหาอยูก็คือ 
ในเรื่องของฝรั่ง เกษตรกรที่กําลังจะทยอยนําผลผลิตออกสูตลาด ราคารับซื้อขณะนี้ 
ถูกมาก ผมเนนเลยครับวาถูกมากจริง ๆ ฝร่ังพันธุแปนกิโลกรัมละ ๓ บาท ฝร่ังพันธุกลม
กิโลกรัมละ ๒ บาท เมื่อเกษตรกรขายจากไรแลวพอไปถึงแมคาขายที่ตลาดตกอยู 
กิโลกรัมละ ๗-๘ บาทเทานั้นเอง ผมกราบเรียนทานประธานวา ขณะที่ราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรทรุดต่ําอยูขณะนี้ ราคาตนทุนทางการผลิตสูงมาก ทานประธานทราบวา
การผลิตฝรั่งตอ ๑ ไรใชเงิน ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท คาปุยซึ่งมีราคาแพงมากกวา 
ปที่แลว  ขณะนี้ลูกละ  ๑ ,๐๐๐  กวาบาท  คายาฆาหญาขวดละ  ๘๐๐  กวาบาท  
 



 ๒๑๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๐๔/๒ 
 
ผมเปรียบเทียบใหทานรัฐมนตรีฟงงาย ๆ ทั้งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณรวมไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวยวาขาวเดี๋ยวนี้ราคา
กิโลกรัมละ  ๓๖  บาท  นั่นหมายความวาเกษตรกรตองขายฝรั่ งถึง  ๑๘  กิโลกรัม  
เพื่อซื้อขาวใหได  ๑  กิโลกรัมมันเปนเรื่องที่ปกติ  หรือน้ํามันดี เซลที่ ราคาลิตรละ  
๓๔ บาทกวา ๆ ตองขายฝรั่งถึง ๑๗ กิโลกรัมเพื่อซื้อน้ํามันดีเซลใหได ๑ ลิตร ซึ่ง ๑ ลิตร 
ก็ใชอะไรไมไดเลย ทานประธานครับ ผมคงตองขออนุญาตทานประธานยาวนิดหนึ่ง 
เพราะวาเปนปญหาที่พี่นองเกษตรกรรอฟงอยู ขอความกรุณาทานประธานนะครับ  
ขณะนี้ที่ เกษตรกรผูปลูกฝ ร่ังกําลั งประสบอยูก็คือวาฝ ร่ังขณะนี้ เขาปลอยเนา 
ตายคาตนไมมีคนเก็บและที่สําคัญที่สุดคือไมมีคนมาซื้อ กราบเรียนวาถาปญหานี้ 
ยังดําเนินตอไป มีเพื่อนสมาชิกไดเอยขึ้นแตผมขออนุญาตย้ําอีกวาเร็ว ๆ นี้โรงเรียน 
กําลังจะเปดเทอม ตองกราบเรียนทานประธานวานโยบายเรื่องเรียนฟรีก็ยังไมมี  ----------- 
 

- ๑๐๕/๑ 
 

                               
         

 
 
 
 
 



 ๒๑๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    รัชนีพร ๑๐๕/๑ 
 
เราก็จําเปน เกษตรกรจําเปนจะตองซื้ออุปกรณทางการเรียนใหกับลูกใหกับหลาน ตองสง
ลูกหลานเรียนหนังสือเอาเงินที่ไหนครับ ผมกราบเรียนทานประธานครับ นอกเหนือจากนี้
เผื่อทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทานยังไมทราบ หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเขาไมไดมี
สตางคพอใชอยางพวกเราเวลาไปซื้อขาวไปติดรานคาไวกอนขายของไดคอยไปคืน 
เปนรายเดือนนี่คือปญหา แลวหนี้สะสมครั้งนี้วันพรุงนี้จะซื้อขาวผมไมแนใจวารานคา 
จะยอมใหคนกลุมนี้ เกษตรกรผูปลูกฝร่ังใหติดไดหรือเปลา กระผมกราบเรียนกับ 
ทานประธานครับวา นี่ยังไมนับเกษตรกรที่จะตองเริ่มชําระหนี้ ยังไมนับเกษตรกรที่จะตอง
เร่ิมเสียดอกเบี้ย ผมสงสัยในการบริหารงานของทั้งกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตร
และสหกรณวาในขณะนี้ปญหาที่ผมดูสื่อตาง ๆ ที่ออกทั่วโลก ปญหาที่เกิดขึ้นคืออาหาร
ขาดแคลนทั่วโลก แตทําไมราคาอาหารในประเทศที่เกษตรกรขายอยูทุกวันนี้ถูกลง  
แปลกใจ ทั่วประเทศทั่วโลกตองการอาหารเมืองไทยมีอาหาร มีฝร่ัง มีผลไมเยอะแยะ  
มีทั้งทุเรียนที่ทานสมาชิกหลายทานพูดกันเต็มสภาอยูนี่หลายอยางแตวาราคาถูกหมด  
ผมกราบเรียนทานประธานครับวาปญหา ณ วันนี้ที่ผมสงสัยก็อาจจะเปนเพราะวาระบบ
การบริหารจัดการของทั้งกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งแต 
เร่ืองของกระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการสงการขายรวมไปถึงในเรื่องของการคา 
ทั้งในประเทศตางประเทศกําลังมีปญหาอาจจะเปนเพราะวาขณะนี้ถนนทุกสายมุงที่จะ 
แกรัฐธรรมนูญจนลืมเรื่องนี้ไปหรือเปลา เร่ืองของพี่นองประชาชน เร่ืองของเกษตรกร 
ผูปลูกผลไม เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรีอยาแปลกใจเลยวารัฐบาลที่ประสบปญหา 
อยูในขณะนี้ที่พวกเราไดยื่นญัตติและขอทานประธานวาขอเลื่อนเปนญัตติดวน เพราะวา
ขณะนี้มีม็อบ (Mob) อยูเต็มถนนไปหมดไมวาจะเปนเรื่องของปาลม ไมวาจะเปนเรื่อง
ผลไมเกือบทุกชนิดที่ออกมา ผมคิดวาขณะนี้รัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน ดวยความเคารพทานวา 
ผมทราบดีวาทานคงจะมีภาระหนาที่เยอะเกินไป หมายความวาทานคงจะตองรับผิดชอบ
เร่ืองของพรรค เร่ืองของสภารวมไปถึงเรื่องของกระทรวงที่ทานรับผิดชอบอยู บางทาน
รับผิดชอบเลยไปถึงเปนรองนายกรัฐมนตรี ผมกราบเรียนวาทานมีความจําเปนที่จะตอง
หาผูชวยครับ ผูชวยที่กระผมอยากจะกราบเรียนก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 



 ๒๑๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    รัชนีพร ๑๐๕/๒ 
 
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาผลไมราคาตกต่ําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูชวยในการ 
ที่จะหาขอมูลในการที่จะหาแนวทางแกไขปญหาในการที่จะตรวจสอบ ทานอยาไปกลัว
เลยครับวาคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นจะเรียกทานเขาไปเพื่อจะไปสอบสวนทาน 
ผมยืนยันไมมีหรอกครับ มีแตจะไปเพื่อไปใหขอมูลทานแลวเราสามารถตกลงกันไดวา 
ทานอยากจะเขาชวงไหน เมื่อไร หรือจะขออนุญาตใหเชิญคนอื่น เร่ืองอยางนี้ผมเชื่อวา 
ในคณะกรรมาธิการเราพูดคุยกันได เพราะฉะนั้นจึงตองขอกราบเรียนทานประธานครับวา
ผมสนับสนุนเต็มที่ถาจะใหมีทุกญัตติที่ใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขปญหา
ผลไมราคาตกต่ํา ขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณทศพล เพ็งสม ครับ  
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม ทศพล 
เพ็งสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี ตองขอบคุณทานประธาน เนื่องจาก
วาระนี้อาจจะสงสัยวาเกี่ยวอะไรกับจังหวัดนนทบุรีแตเนื่องจากคนจังหวัดนนทบุรี 
อยูที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยองเยอะเหมือนกันครับ ----------------------------------------- 
 

              - ๑๐๖/๑  



 ๒๒๐
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สทุธาทิพ ๑๐๖/๑ 
 
ปญหาคือวาเวลาขนผลผลิตจากจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดมานั้น 
ปรากฏวานอกจากคาผานทางแลว อาจจะมีตํารวจเหมือนอยางที่ทานสมาชิกสักครู 
ที่พูดถึง ผมขอเสนอตรง ๆ  กับทานรัฐมนตรีก็คือวาเนื่องจากในภาคตะวันออกนั้น 
มีเสนทางหลายเสนทางที่สามารถอํานวยความสะดวกใหเกษตรกรได เปนไปไดไหมครับ 
ชวงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมชวงที่ผลผลิตออกนี่นะครับ เกษตรกรที่นําผลผลิต
มาขายในกรุ ง เทพฯ  ก็ดีหรือขนส งก็ดี งดคาผานทางได ไหมครับ  อยางนอย  ๆ  
ก็จะประหยัดเวลา ประหยัดน้ํามัน และประหยัดคาใชจาย อีกอันหนึ่งเทาที่ฟงมา 
หลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับปญหาเกษตรกร  ผมก็ยังไมเคยเห็นทานสมาชิกที่ เกี่ยวของ 
กับเกษตรกรไมเคยที่จะบอกวาทําไมไมใหน้ํามันมวง น้ํามันเขียวกับเกษตรกรบาง  
สวนใหญจะเปนภาคประมง เปนไปไดไหมครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณทําน้ํามัน 
ใชเฉพาะเกษตรกร แตถามวาใชอยางไรก็คือทานรัฐมนตรีหรือแนวความคิดนี้ผมจําไดวา 
มีหลาย ๆ ทานเคยเสนอไวคือบัตรประจําตัวสําหรับเกษตรกร คนที่เปนเกษตรกรเทานั้น 
มีโอกาสซื้อน้ํามันในราคาถูกเพื่อลดภาระ ทานประธานอยาลืมวาปจจุบันนี้เกษตรกร 
ไมวาจะปลูกขาวก็ดี จะปลูกออยก็ดีที่อยูบนพื้นที่นั้น พื้นดินนั้นใชราคาน้ํามันเดียวกับ 
การทําธุรกิจ ถาเราใหเกษตรกรนั้นใชน้ํามันในระดับที่ออกเทน (Octane) ต่ําลงมา  
ใชทางการเกษตรโดยตรง ผมเชื่อเหลือเกินวาปญหาทางการเกษตรก็ดี การขนสงก็ดี  
จะชวยแบงเบาภาระใหเกษตรกร  
   สุดทายที่จะฝากทานรัฐมนตรีกําชับสักนิดเถอะครับ พี่นองประชาชน 
ที่ขนถายสินคาจากภาคตะวันออกมาขายในกรุงเทพฯ บอกตํารวจทางหลวงสักนิดที่จะ 
ขอแบง เบาภาระทุ เ รียนคันละ  ๒  ลูก  ๓  ลูกอยา รับเลยนะครับแตตองอํานวย 
ความสะดวกใหเกษตรกรเขาจะไดมีกําลังใจแลวก็จะทําใหราคาพืชผลการเกษตรนั้น 
ขนสงมาขายภาคกลางไดดีที่สุดเลยครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ บัดนี้เราไดอภิปรายกันครบถวนแลวนะครับ ทานรัฐมนตรีจะชี้แจง 
 
 



 ๒๒๑
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๐๖/๒ 
 
และตอบตอนนี้เลยไหมครับ เมื่อกี้ทานประธานวิปฝายคานไดขึ้นมาเรียนกับผมวาไมติดใจ
ในเรื่องการเสนอขอเงิน เชิญคุณสาธิต ปตุเตชะ ครับ  
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต 
ปตุเตชะ ผูเสนอญัตติในเรื่องขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปญหา 
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ผมคิดวาไมติดใจในกรณีที่จะขอใหตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพราะผมจะรอดูวาวันนี้ทานรัฐมนตรีมานั่งฟงปญหาของพวกเราอยู ถาทานไดแกไข
ปญหาใหลุลวงไปได หรือวาถาสภาแหงนี้ไดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อมาพิจารณา
ในเรื่องปญหาเหลานี้ ผมคิดวาคงไมติดใจในเรื่องนี้ครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เปนอันวาไมตองมีการลงมตินะครับ  ทานรัฐมนตรีจะเรียนชี้แจงอะไรไหมครับ  
เชิญทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานนัทกุล ครับ 
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอหารือสั้น ๆ 
นิดเดียว นี่เปนการจบการอภิปรายแลวใชไหมครับ เราจะตั้งคณะกรรมาธิการใชไหมครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ปดการอภิปรายแลวครับ แลวก็ไมตั้งครับ เพราะวาคุณสาธิตไมติดใจในการตั้งนะครับ 
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ไมติดใจในการตั้งคณะกรรมาธิการใชไหมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
แตจะสงเรื่องใหรัฐบาลรับไปดําเนินการครับ 
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) :   
ถาอยางนั้นผมก็ขอตอบเสียเลย ตอบในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกไดซักถามกันตั้งแต 
ทานแรกทานวรศุลีในเรื่องของปุย ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต แลวก็เพื่อนสมาชิก 
หลายทานไดอภิปรายถึงเรื่องผลไมราคาตกต่ํา รวมถึงเรื่องของปาลมที่กําลังเกิดปญหา
อยูที่จังหวัดชุมพรแลวก็จังหวัดสุราษฎรธานี ------------------------------------------ - ๑๐๗/๑ 
 



 ๒๒๒
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สุภาภรณ ๑๐๗/๑ 
 
ผมคงตอบสั้น ๆ เทานั้นนะครับวา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดคํานึงถึงในเรื่องของ
ตนทุนการผลิต ตนทุนการผลิตนั้นเปนหัวใจสําคัญ ถาหากวาผลผลิตทางการเกษตร 
ราคาสูงเพียงใดก็แลวแต แตถาหากวาตนทุนการผลิตสูงหักกลบลบหนี้แลวไมเหลือ 
ก็ถือวาไมประสบความสําเร็จ ในลักษณะกลับกันถาหากวาผลผลิตทางการเกษตร 
ราคาไมสูงแตถาหากวาตนทุนการผลิตราคานอยกวาผลผลิตที่ออกมาแมวาราคา 
จะไมสูงหักกลบลบหนี้กันแลวเกษตรกรเหลือ  ผมก็ถือวานั่นคือสวนที่ เปนกําไร 
เพราะฉะนั้นในสวนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมองไปที่ตนทางวาวันนี้ 
ทําอยางไรถึงจะลดตนทุนการผลิตของพี่นองเกษตรกรได การลดตนทุนการผลิต 
ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหกับพี่นอง ใชพื้นที่ เทาเดิม  
ลงทุนเทาเดิมแตปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นคือการลดตนทุนสวนหนึ่ง การลดตนทุน
ในสวนที่ ๒ ก็คือ เร่ืองของปุย ยากําจัดวัชพืช ซึ่งวันนี้กลายเปนวัฒนธรรมใหมของ
เกษตรกรไทยวาไปพึ่งพาปุยเคมี สารเคมี การพึ่งพาปุยเคมีและสารเคมีนั้นตองบอกเลยวา 
ในอนาคตปุยเคมี  สารเคมีไม มีทางหรอกครับที่จะปรับตัวลดลงเพราะปุย เคมี  
สารเคมีเหลานี้ไปผูกติดอยูกับน้ํามัน น้ํามันไมมีทางจะลดลงปุยเคมี สารเคมีก็ไมมีทาง 
ที่จะลดลงเชนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใชกลยุทธ 
ทุกหนทางในการที่จะดึงเกษตรกรกลับมาสูตัวตนของความเปนคนไทย กลับมาสู 
วิถีชีวิตเดิมของพวกเราที่ไมตองพึ่งพาปุยเคมี ไมตองพึ่งพาสารเคมี แตหันกลับมาใช 
ในสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันไดในเมืองไทย ผลิตกันไดในเมืองไทย วันนี้นโยบาย 
เ ร่ื อ ง ก า รนํ าปุ ย อิ นท รี ย  ปุ ย อิ นท รี ย เ คมี  กา ร ใ ช ธ ร รมชาติ กํ า จั ด ธ ร รมชาติ 
ดวยวิถีทางแบบเดิมของสังคมไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังรณรงคอยู  
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม วันอาทิตยหนาที่จะถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังจะ 
เชิญสัมมนากลุมเกษตรกร กลุมโรงงานปุยอินทรีย ปุยอินทรียเคมีที่มีอยู ๑,๐๐๐ กวาแหง 
ในเมืองไทยมาสัมมนาจัดกระบวนการจัดองคความรูในเรื่องของการผลิตปุยกันเสียใหมวา
ผลิตปุยที่แทจริงที่ถูกตองตามกระบวนการตามหลักวิชาการและใหคุณคาในการที่จะเพิ่ม
ผลผลิ ตทางการ เกษตรทํ าอย า ง ไ ร ไม ว า จะ เป นปุ ยหมั ก  ปุ ย ชี วภาพ  ปุ ยน้ํ า 
 



 ๒๒๓
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สุภาภรณ ๑๐๗/๒ 
 
หรือปุยอินทรียอัดเม็ด หรือแมแตกระทั่งปุยอินทรียเคมีซึ่งเรามีอยูจํานวนพันกวาแหง  
การผลิตปุยอินทรียและปุยอินทรียเคมีพันกวาแหง ๑ ป ประมาณ ๑ ลานกวาตัน  
ในวันนี้ยั งไม เปนมรรคเปนผลเพราะตางคนตางทําและขาดการดูแลเอาใจใส 
ในเชิงวิชาการอยางใกลชิดจึงทําใหขาดความเชื่อถือจากเกษตรกร  วันนี้ทาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงตองการที่จะร้ือฟนแลวก็จัดวางระบบเรื่องปุยอินทรีย 
และปุยอินทรีย เคมีพรอม  ๆ  กับเส ริมความรู ในเ ร่ืองของการที่ จะกําจัดวัชพืช  
การที่จะกําจัดศัตรูพืชโดยไมตองพึ่งพาสารเคมี ใชสิ่งที่ผลิตจากพืช  จากชีวภาพ  
ผมเชื่อวาหลังจากอันนี้เสร็จการรณรงคดวยการปฏิบัติจัดแปลงสาธิตใหพี่นองเกษตรกร
ไดพบ ไดเห็น ไดสัมผัสแลวเห็นถึงความตางวาใชปุยอินทรียหรือใชปุยอินทรียเคมี 
ที่ผลิตไดภายในประเทศตนทุนถูกกวา ๔-๕ เทาแลวผลผลิตออกมาไมตางกัน ผมเชื่อวา 
การรณรงคแบบนี้นั่นคือการแกปญหาแบบยั่งยืน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จะดําเนินการตามวิธีที่ผมไดกราบเรียนไปแลวแมวาจะเหน็ดเหนื่อย แมวาจะตอง 
ใช เวลามากแค ไหนก็แลวแตถือวานั่นคือทางรอดระยะยาวของเกษตรกรไทย  
และนอกจากนั้นผมยังกราบเรียนตอทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่จะหยิบยกประเด็นปญหา
ในเรื่องของผลผลิต เราก็ตองคิดอีกเหมือนกันครับวาวันนี้สายพันธุใหม ---------------------- 
 

                                                                                                              - ๑๐๘/๑ 



 ๒๒๔
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ประภาลักษณ ๑๐๘/๑ 
 
ยกตัวอยาง เชน ออย มันสําปะหลัง ขาว น้ํามันปาลม บอกวันนี้ผลผลิตออกมา ๑ ไร 
ผลผลิตที่ออกมา ๑ ไรตอ ๑ เกวียน ๑ ไรตอตัน ๑ ไรตอกิโลกรัมออกมามันไมคุมทุนครับ 
เพราะฉะนั้นวันนี้การใชกรมวิชาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ใชกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณมารวมกันคิดในการที่จะหาสายพันธุใหม
ในการที่จะมาปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใหสอดคลองกับชนิดของพืช ชนิดของ 
พันธุใหมก็เชื่อวาจะเปนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตใหกับพี่นองเกษตรกรทําให 
ใชทุนไมมากแตผลผลิตออกมาเพียงพอกับถึงจุดคุมทุนได ผมตองกราบเรียนตอ 
เพื่อนสมาชิกครับวากระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นมีหนาที่ดูตนทางใหกับพี่นอง
เกษตรกร การสนับสนุนปจจัยการผลิตในเรื่องของน้ํา การดูแลในเรื่องของปุย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรนั่นคือทางรอดที่สําคัญที่ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรับผิดชอบเต็ม ๆ และนอกจากนี้ยังกราบเรียนครับวา ในชวงที่เปนปญหา 
เฉพาะหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลไมทางภาคตะวันออก ผลไมทางภาคใต 
ที่กําลังจะออกมา เมื่อสัปดาหที่แลวคุณยุคลนั่งอยูกับผมไดเห็นความพยายามของ 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับทางกระทรวงพาณิชยในการที่จะเชิญกลุมพอคา
จากเอกชน กลุมของโมเดิรน เทรดใหเขามาลงนามขอตกลงรวมกันกับชุมนุมสหกรณ  
ในการที่จะมารับซื้อผลไมในราคาที่สูงกวาทองตลาด เปนผลไมคัดเพื่อเปนการนําราคา 
เราก็ทําไดระดับหนึ่งครับ และนอกจากนั้นเรายังไดประสานกับกลุมผูสงออกในการที่จะชวย
ซื้ อกระตุ น  เป น รายการซื้ อนํ า ร อ ง ราคาใหม ก็ แก ปญหาไปได อี ก ระดับหนึ่ ง  
แตผมตองกราบเรียนวา ผลไมของเรานั้นเวลาออกมามันจะออกมาพรอม ๆ กัน ๘ แสนตัน
เฉพาะผลไมของภาคตะวันออกมันเกินกําลังกวาที่กลุมโมเดิรน เทรด เกินกําลังกวา 
ที่กลุมผูสงออกจะรับปริมาณทั้งหมด ๘ แสนกวาตันได เพราะฉะนั้นมันจึงเปนเรื่องปกติ
ผลไมที่นอกเหนือจากการคัดแลวราคาจะต่ํากวาราคาที่ถูกซื้อโดยกลุมผูสงออก 
และกลุมโมเดิรน เทรด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไดมองในประเด็นนี้จึงขอ 
เงินสนับสนุนจาก คชก. จํานวน ๒๕๐ ลานบาทเพื่อที่จะเขามาแกปญหาในเรื่องของ 
ผลไมที่ไมไดถูกกลุมผูสงออกและไมไดถูกกลุมโมเดิรน เทรดซื้อเขาไป เพื่อตองการ 
 



 ๒๒๕
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ประภาลักษณ ๑๐๘/๒ 
 
ที่จะคัดคุณภาพและเพื่อตองการที่จะไปชวยกันแปรสภาพปรับปรุงคุณภาพรวมทั้ง 
การกระจายผลไมใหออกไปโดยเร็วที่สุดรวมทั้งชวยกันประชาสัมพันธและสนับสนุน 
การกินผลไมของคนไทยและของคนทั่วโลกดวย ปนี้เปนปเร่ิมตนที่ทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดจัดศูนยขึ้นมาเมื่อวันที่ ๓๐ โดยเราไดจัดศูนยปองกันแกไขปญหาผลไม 
ทางภาคตะวันออกซึ่งคุณยุคลก็ไปเปดรวมกับผมนี่ละครับวาเราไดวางระบบในการที่จะ
สงสัญญาณเตือนใหกับกลุมเกษตรกรอยางไร เราไดวางแนวทางในการที่จะใหเกษตรกร
ไดรับรูขอมูลขาวสารของความตองการตลาดอยางไร และยังไดบอกอีกวาวันนี้ผลไม 
ของ ๓ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราดราคาไมเหมือนกันครับ 
ราคาของจังหวัดตราดจะถูกกวาของจังหวัดจันทบุรี ราคาของจังหวัดระยองจะถูกกวา 
ของราคาจากจังหวัดจันทบุรี ผมก็บอกทําไมไมใชศูนยตรงนี้ละเปนจุดในการที่จะ  
พูล (Pool) สินคาของทั้ง ๓ จังหวัดวาวันนี้มาตกลงกันสิครับ เงาะคัดกิโลกรัมละเทาไร  
๓ จังหวัดตองขายเหมือนกัน มังคุดคัดขายเทาไร ๓ จังหวัดตองขายเหมือนกัน ถาหาก  
๓ จังหวัดเราสามารถตั้งราคาขายไดเหมือนกันแลวมันจะเปนตัวที่ฉุดไมใหราคาสินคานั้น
ต่ําลง เราลองคิดถึงหลักความเปนจริงสิครับ วันนี้สินคาผลไมของจังหวัดตราดราคาถูกกวา
ของจังหวัดจันทบุรี ผลไมมันออกมาพรอม ๆ กันพอคาที่ไหนจะมาซื้อจังหวัดจันทบุรี 
เขาก็ตองไปเลือกซื้อจังหวัดตราดเพราะผลไมมันถูกกวากิโลกรัมหนึ่ง ๒ บาท ๓ บาท  
 

 - ๑๐๙/๑ 
 



 ๒๒๖
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           จงถนอม ๑๐๙/๑ 
 
เมื่อซื้อไดก็เอาตัวที่ซื้อถูกนั่นละครับมาเปนตัวตั้ง มาคุยกับพี่นองเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
มาคุยกับพี่นองเกษตรกรจังหวัดระยองบอกนี่ไปซื้อที่จังหวัดตราดราคาเทานี้ก็เอาราคา 
ที่ต่ํานั้นเปนบรรทัดฐาน ก็บอกวาเปนไปไดไหมครับในเมื่อเรามีศูนยปองกันแกไข 
เร่ืองผลไมของภาคตะวันออกแลว เรามาทํารวมกันเสียกําหนดราคากลางพรอม ๆ กัน  
นั่นคือสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหคําแนะนําแลวก็สนับสนุนในเรื่องของ
การที่จะนําผลไมนั้นมาพูลรวมกัน สวนในชวง ๒-๓ วันนี้ดังที่เมื่อสักครูนี้เพื่อนสมาชิก 
จากจังหวัดจันทบุรีไดอภิปรายถึงเรื่องเกิดพายุฝนฟาคะนองไมสามารถที่จะสงสินคา 
ออกสูตางประเทศได ๒ วัน  กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรูขอมูลตรงนี้กอนที่ 
เหตุการณนี้จะเกิดขึ้น ผมนี่ละครับโทรศัพทไปหาทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  
บอกกับทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีวาในชวงวันจันทร วันอังคารจะไมมีเรือมาบรรทุก
สินคาผลไมออก เพราะฉะนั้นใหทานประสานกับศูนยของผม ประสานกับกลุมสหกรณ 
ประสานกับกลุมเกษตรกรวาหยุดตัดผลไม ชะลอการตัดผลไม ๒ วัน เพราะถาหากวา
ปลอยใหตัดแลวไมมีเรือมาบรรทุกสินคาแนนอนที่สุดครับวาสินคาจะลนตลาด จะฉุด
ราคาใหตกต่ําลงแตถาหากวาเราชะลอการตัดผลไมไปได ๒ วัน วันนี้วันพฤหัสบดีครับ  
เ รือ เ ร่ิมเขามาสูสภาวะปกติราคามันก็จะกลับคืนสูสภาพเดิม  นั่นคือสิ่ งที่ทาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับขอมูลแลวก็มีความเปนหวงเปนใย ผมโทรศัพทไปหา
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดบอกใหสงขอมูลขาวสารนี้ไปยังกลุมเกษตรกรดวย เพราะผมรู
ครับวาอะไรจะเกิดขึ้น และนอกจากนั้นขอคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดที่ไดสงผาน
สภาผูแทนราษฎรมา ทั้งทางกระทรวงพาณิชย ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอนอมรับขอคิดเห็น ขอนอมรับขอสังเกต แลวก็นอมรับขอติติงในเรื่องการทํางาน  
ซึ่งเราก็ตองยอมรับวาเราไมสามารถที่จะแกปญหาไดลุลวงรอยเปอรเซ็นตเต็ม เราก็ได
พยายามกันถึงที่สุดแลวเพราะรูวาพอถึงตนเดือนพฤษภาคมนี่ปญหานี้จะตองเกิดขึ้น
แนนอน วันนี้ขอคิดทั้งหลาย ขอสังเกตทั้งหลายทางรัฐบาลขอนอมรับในการที่จะไป
ปรับปรุง ในการที่จะวางแนวทางในการแกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกรในชวง 
นับจากนี้ตอไปที่เหลืออยู เราจะแกไขปญหาดวยกัน ทุก ๆ เสียงของเพื่อนสมาชิก 
 



 ๒๒๗
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           จงถนอม ๑๐๙/๒ 
 
ที่ไดลุกขึ้นอภิปรายผมไดจดบันทึกไว สวนหนึ่งเปนเรื่องที่กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบ  
ผมจะสงผานไปใหทางกระทรวงพาณิชย ในสวนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตองรับไปปรับปรุง ผมก็พรอมในการที่จะนําไปปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวง 
ไปใหได กระผมตองขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งที่ไดใหความสนใจไดลุกขึ้น
อภิปรายกันอยางกวางขวางนําขอสังเกตที่เปนประโยชนเพื่อใหรัฐบาลนั้นไปดําเนินการ
แกไข รัฐบาลไมใชเทวดาครับ รัฐบาลจําเปนตองฟงเสียงสะทอนจากเพื่อนสมาชิก  
เพื่อนสมาชิกบางทานมีประสบการณทางตรง บางทานครอบครัวทําอาชีพนี้โดยตรง  
มีประสบการณ เพราะฉะนั้นประสบการณของทานที่สงผานมาทุกความคิดเห็นครับ
รัฐบาลนอมรับแลวก็จะนําไปแกไขปฏิบัติ แลวก็ตองขอความรวมมือวาในสวนที่ 
เปนปญหาซึ่งเราแกไขไมไดเราก็คงตองขอความรวมมือจากเพื่อนสมาชิกเพื่อคลี่คลาย
ปญหารวมกัน เหมือนกับวันนี้ปญหาน้ํามันปาลมที่จังหวัดสุราษฎรธานีผมไดคุยกับ 
ทานเลขาธิการพรรคประชาธิปตยบอก วันนี้ปญหาราคาน้ํามันปาลมที่มันตกนี่เนื่องจาก
โรงงานสกัดน้ํามันมีไมเพียงพอกับเกษตรกรที่ปลูกสวนปาลมทําใหเจาของโรงงาน 
สกัดน้ํามันปาลมสามารถสรางเงื่อนไขในการที่จะกําหนดราคาได กระทรวงเกษตร 
และสหกรณรับฟงแลวก็บอกกับพวกเราดวยวาแนนอนที่สุดการกระจายโรงงาน 
สกัดน้ํ ามันปาลมใหทั่ วในเขตพื้นที่ภาคใต เปนเรื่องสําคัญ  นี่ก็ เปนขอคิดที่ทาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณนอมรับฟง แลวก็พรอมในการที่จะสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับชุมนุมสหกรณในการที่จะไปสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในเขตพื้นที่ที่ มี 
น้ํามันปาลม นั่นคือการแกปญหารวมกัน ผมก็ตองขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิก 
อีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  
เปนอันจบการพิจารณาญัตติดวนที่  ๓  เ ร่ืองราคาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา  
 
                     - ๑๑๐/๑ 
 



 ๒๒๘
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สิริพร ๑๑๐/๑ 
 
   ทานสมาชิกครับ กอนปดประชุม ผมมีเร่ืองที่จะเรียนตอที่ประชุม ๑ เร่ือง
คือเร่ืองคณะกรรมการสอบสวนกรณีพิพาทในสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผมเปนประธาน
คณะกรรมการไดสรุปผลการสอบสวนมีมติที่เปนเอกฉันท ไมมีการลงมติเรียบรอยแลว  
แลวผมก็ไดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรกราบเรียนรายงานทานรักษาการ
ประธานสภาผูแทนราษฎรไปเรียบรอยแลว วันนี้ขึ้นมาทําหนาที่นี้ถึงบายโมง จากบายโมง 
ก็ ไปทําหนาที่ สอบสวนตอแลวก็กลับมาไม ไดหยุด เลยจนเสร็จ เรียบรอยครับ  
ซึ่งคณะกรรมการไดบอกวาใหผมเปนผูแถลงแตเพียงผูเดียว อยางไรก็ตามเดิมตั้งใจวา 
จะรายงานผลการสอบสวนในที่ประชุมแหงนี้ในตอนบายวันนี้ แตเนื่องจากเราพิจารณา 
เร่ืองที่สําคัญคอนขางมาก ผมจะขออนุญาตรายงานผลการสอบสวนในการประชุม 
ครั้งหนา หวังวาทานสมาชิกคงเห็นดวย กอนปดประชุม คุณนคร มาฉิม มีอะไรครับ  
   นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นายนคร 
มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาต
เสนอเพื่อที่จะใหที่ประชุม ใหทานประธานไดหยิบยกญัตติเร่ืองปญหาที่ดินทํากินทั้งหมด 
๑๗ ญัตติขึ้นมาพิจารณาตอเนื่องดวยครับ ขอผูรับรองครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น ก็เปนอันที่ประชุมแหงนี้มีมติเห็นดวยกับญัตติที่คุณนคร  
มาฉิม เสนอขอใหเสนอเลื่อนญัตติที่เกี่ยวกับที่ดินทํากินทั้ง ๑๗ ญัตติเขามาพิจารณา 
เปนวาระแรกของการประชุมในครั้งตอไป ก็ตองขอขอบพระคุณครับ ตองขอขอบพระคุณ 
 
 



 ๒๒๙
สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สิริพร ๑๑๐/๒ 
 
ทานสมาชิกทุกทานที่ไดรวมประชุมกันอยางเต็มที่และมีความสมานฉันทเปนอยางยิ่ง 
ขอขอบคุณทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ครับ ปดประชุม ขอบคุณครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๗ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
    

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
  นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข  
  
ผูตรวจทานรายงานการประชุม  
  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๘ 
  นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔)  

 
  นางดวงใจ ม่ันคงดี   นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางจีรนุช มานะกอบการ 
  นางวันทนา วงษชมภ ู   นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล 
  นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา นางจงถนอม ศรีธนูมาศ 
  นางสาวสิริพร ณ นาน   นางสาวพรภมิล ยอดทอง 
  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค  นางณัฐชนก วงษนลิ 

 



- ๒ - 
 
  นางสาวสารศิา สิงหเมธา  นางศิริลักษณ สุวัตถี 
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล 
  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ นางนิวรา คํางาม 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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